
 ๒๐๑ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ            ศิริวรรณ ๘๕/๒ 
 
  นายประกอบ รัตนพันธ (นครศรีธรรมราช)  :  กราบเรียนทานประธาน 
ที่เคารพครับ กระผม ประกอบ รัตนพันธ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดนครศรีธรรมราช 
พรรคประชาธิปตย  กระผมไดแปรญัตติในมาตรา  ๓ ถึงงบประมาณในภาพรวม  
๑.๘๓๕ ลานลานบาท ผมกราบเรียนทานประธานวาในมาตรา ๓ เปนการพูดทั่วไป 
ลงในภาพรวม ผมจะใชเวลาอยูในกรอบเวลาใหได เพราะวาผมไดสงวนไวหลายมาตราครับ 
เฉพาะมาตรานี้เปนมาตราโดยทั่วไป และผมกราบเรียนวาเปนมาตราที่มีความสําคัญที่สุด
มาตราหนึ่งก็เพราะอะไรครับ ก็เพราะวาในการใชจายงบประมาณนั้น ผมเรียนวา 
หลักสําคัญที่สุด คณะกรรมาธิการงบประมาณรายจายประจําป ๒๕๕๒ จะตองมีหลักคิด
ที่สําคัญที่สุดก็คือเร่ืองหลักธรรมาภิบาล ผมกราบเรียนวาถาคณะกรรมาธิการไมได 
นําหลักธรรมาภิบาลมาใชในการกระจายเม็ดเงินไปสูภูมิภาคอยางเสมอภาคเทาเทียมกัน 
และไมสามารถดูแลเม็ดเงินนั้นเกิดประสิทธิภาพ ผมกราบเรียนวาจะเปนปญหา 
อยางแนนอน บังเอิญผมไดตรวจสอบในการพิจารณางบประมาณรายจายประจําป 
๒๕๕๒ ของคณะกรรมาธิการวิสามัญชุดนี้ แลวก็ตองตัดสินใจที่จะพิจารณาตัดลดเม็ดเงิน
งบประมาณทั้งหมดลง ๑๐ เปอรเซ็นต ทานประธานครับในการตัดลดงบประมาณ  
๑๐ เปอรเซ็นตนั้น ผมกราบเรียนวามันเปนเรื่องที่ไมใชวานึกได นึกตัด หรือวาตัดเพื่อที่จะ
ไดมีโอกาสมาอภิปรายงบประมาณในสภา แตผมกราบเรียนวาเปนเรื่องยากมากที่เราจะ
ตัดงบประมาณไดอยางมีประสิทธิภาพ อยางไรก็ตามทานประธานครับ การพิจารณา
งบประมาณในมาตรา ๓ ผมยึดหลักเรื่องของธรรมาภิบาล และในเรื่องธรรมาภิบาล 
ผมขออนุญาตกราบเรียนทานประธานเพียง ๒ เร่ืองเทานั้น ก็คือเร่ืองหลักความเสมอภาค 
และเรื่องของหลักความโปรงใส เร่ืองหลักความเสมอภาคผมไดตรวจสอบงบประมาณ
เกือบทุกมาตรา ทุกกระทรวง แตวามาสะดุดกระทรวงหนึ่งซึ่งเปนการเพิ่มงบประมาณ
ใหกับงบประมาณรายจายของแตละจังหวัดในมาตรา  ๒๙ จริง ๆ แลวมาตราอื่น
เชนเดียวกันครับ แตวาผมจะเอาไปพูดในการอภิปรายในมาตราตาง ๆ แตวาตรงนี้ 
ที่สะดุด เพราะวาคณะกรรมาธิการงบประมาณรายจายไดพิจารณาตัดเม็ดเงินของ 
รายจายตามมาตรา ๒๙ ตัดเสร็จแลวก็เพิ่มมาใหม ---------------------------------------------- 
                  - ๘๖/๑ 



 ๒๐๒ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบญัญัติ) เปนพิเศษ             ณัฐชนก ๘๖/๑ 
 
เหมือนที่เพื่อนกรรมาธิการหลายทานใหขอสังเกตวาบางครั้งตัดแลวก็เพิ่ม แทบไมมี
ประโยชนอะไรเลย แตวาในงบประมาณของจังหวัด รายจายของจังหวัดนั้น ผมกราบเรียน
วามันคอนขางจะมีปญหาในหลักคิดของคณะกรรมาธิการวาเมื่อทานตัดมาแลวทานมี
หลักอะไรในการเพิ่มงบประมาณใหกับจังหวัดทุกจังหวัด บางจังหวัดทานประธานครับ 
ไดรอยกวาลาน เพิ่มกลับไปรอยกวาลานบาทนะครับ บางจังหวัดไดส ๑๐ ลานบาท ผมก็
ไปตรวจสอบดูวาเราจะใหตามความสําคัญของโครงการหรือเปลา หรือใหตามจํานวน
ประชากรหรือเปลา หรือใหจากเงินภาษีที่เก็บไดจากจังหวัดนั้นหรือเปลา ก็ไมใช ผมดู 
ไมออกจริง ๆ ครับ ก็เลยอยากจะกราบเรียนคณะกรรมาธิการวาทานใชหลักคิดอยางไร 
ในการตัดงบประมาณรายจายแลวก็เพิ่มไปใหแตละจังหวัดในสัดสวนที่ไมมีความเปนธรรม  
ที่ผมกราบเรียนตรงนี้เพราะวาการใชจาย การจัดสรรงบประมาณถาเกิดขาดหลักเสมอ
ภาคแลวมันก็ไมตองพูดถึงแลวครับ ผมไมอยากใหการจัดตั้งงบประมาณปนี้เหมือนกับที่
เขาเคยนินทาวาจังหวัดไหนไมเลือก ส.ส. ฝายรัฐบาล จังหวัดนั้นไดนอย จังหวัดนั้นมาที
หลัง จังหวัดไหนมี ส.ส. ของฝายรัฐบาล จังหวัดนั้นไดมาก อยางนี้ผมคิดวามันตองยกเลิก  
ตองยกเลิกครับ มันใชไมไดจริง ๆ ผมก็สงสัย เมื่อดูเพียงมาตราเดียวเทานั้นเองครับก็คือ
งบประมาณจังหวัดซึ่งอยูในอํานาจของทานผูวาราชการจังหวัด ทานผูวาราชการจังหวัด
อยูภายในจังหวัดยอมรูอะไรควรไมควรในการพัฒนานะครับ แตวาทานตัดแลวก็ทานเพิ่ม
ใหนี่ใชหลักการอะไร  
  ผมขออนุญาตอยางนี้ทานประธานครับ ในจังหวัดที่ไดงบประมาณมาก 
นะครับ ทานลองดูสิครับ อันดับ ๑ เลยครับ ๑๗๕ ลานบาท เพิ่มใหเลยนะครับคือจังหวัด
อุบลราชธานี  จังหวัดขอนแกนได  ๑๓๘  ลานบาท  จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได  
๑๓๘ ลานบาท เพิ่มนะครับ จังหวัดยโสธร ๑๑๙ ลานบาท จังหวัดนครปฐม ๑๑๘ ลานบาท 
จังหวัดสมุทรสาคร ๑๐๒ ลานบาท นิดเดียวครับ จังหวัดเล็ก ๆ ๑๐๐ กวาลาน แตหลาย
จังหวัดครับที่ได ๑๐๐ กวาลานบาท ๙ จังหวัด นอกนั้น ๑๑ จังหวัดได ๑๐ ลานบาท
เทากัน ได ๑๐ ลานบาทเพิ่ม ๑๐ ลานบาท ผมถามวาทานใชหลักอะไร หรือหลักคิดงาย ๆ 
วาอันนี้เอาไป ๑๐ ลานบาท อันนี้ให ๑๐๐ ลานบาท อันนี้ ๕๐ ลานบาท ไมไดดูขอเท็จจริง  
 



 ๒๐๓ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ            ณัฐชนก ๘๖/๒ 
 
ถาดูขอเท็จจริงมันไมลง ๑๐ ลานบาท ไมลง ๑๐๐ ลานบาทอยางแนนอน นี่เพียง 
มาตราเดียวที่เปนขอสังเกตนะครับ 
  สวนที่ ๒ ทานประธานครับ ในสวนของความโปรงใส ผมกราบเรียนวาวันนี้
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรตัดสินใจตัดเลยครับ ๕ เปอรเซ็นต ๘ เปอรเซ็นต ๑๐ เปอรเซ็นต 
เพราะอะไรครับ เพราะเขามีความเชื่อวาประเทศเรานั้นเปนประเทศที่ขาดความโปรงใส 
ขาดความโปรงใสครับ ทางราชการตั้งงบประมาณมาเผื่อตัด เพราะฉะนั้นตัดไวกอน  
๑๐ เปอรเซ็นต สอดรับกับวัฒนธรรมการคอรรัปชันของสังคมไทย ทานประธานคงนึกได 
นะครับวาพวกเรามีความเชื่อ การคอรรัปชันเหมือนวัฒนธรรมครับ คือสืบทอดกันมา
ยาวนาน วัฒนธรรม ๑๐ เปอรเซ็นต ๑๐ เปอรเซ็นตหลายคนบอกวานอยครับวันนี้  
การกระจายอํานาจไปสูทองถิ่นหลายคนบอกวานั่นคือการกระจายคอรรัปชั่น ตรงนี้ที่ผม
กราบเรียนคือเรามีความเชื่อครับ มีความเชื่อลึก ๆ วาบานเมืองเรานั้นมีการคอรรัปชั่น  
เมื่อมีการคอรรัปชั่นก็ตัดไปไดเลยไมตองคิดอะไรมาก ผมก็ตัด ๑๐ เปอรเซ็นตไวกอน 
เพราะเชื่อวาสวนราชการตั้งงบประมาณเผื่อการโกงไว ๑๐ เปอรเซ็นต ทานประธานครับ 
ผมก ร า บ เ รี ย น ว า น โ ย บ า ย ข อ ง รั ฐ บ า ลที่ ไ ด แ ถ ล ง ต อ ส ภ า แ ห ง นี้ เ มื่ อ วั น ที่  
๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ ------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๘๗/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๐๔ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ          ศิริลักษณ ๘๗/๑ 
 
นโยบาย ๒๗ หนา ทานประธานลองดูสิครับ รัฐบาลชุดนี้ใหความสําคัญเรื่องการคอรรัปชั่น 
เร่ืองความโปรงใสเพียง ๒ บรรทัด ไมใหความสําคัญในเรื่องการดูแลบานเมือง การจัดสรร
งบประมาณการบริหารราชการแผนดินใหมีธรรมาภิบาล ไมมีเลยทานประธานไปดู 
ขอสังเกต ผมสังเกต ๒ - ๓ เร่ืองครับ  
  คือเร่ืองที่ ๑. ในนโยบายรัฐบาลนั้นไมไดพูดถึงองคกรอิสระที่มีบทบาท
สําคัญตอการตรวจสอบการคอรัปชั่น ไมวา กกต. ป.ป.ช. ศาลรัฐธรรมนูญ ก็ถือวา 
เปนองคกรอิสระตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ การแถลงของรัฐบาลตอสภาแหงนี้ไมได 
เนนเลยครับวาทําอยางไร ชวยเสริมสราง ชวยสนับสนุน ใหองคกรอิสระไมวา กกต. ไมวา 
ป.ป.ช. ไมวาศาลรัฐธรรมนูญใหเขามีความแข็งกลา มีความเชื่อม่ันในการปราบปราม 
การทุจริต นอกจากไมสงเสริมแลวทานประธานครับ แนวโนมของรัฐบาลยังสอไปที่ทําให
องคกรเหลานี้ออนแอไปแทรกแซง อยางนี้ผมเลยกราบเรียนทานวา ผมไมเชื่อ  
  เรื่องที่ ๒ ทานครับ ถาทานประธานไปตรวจสอบดูในนโยบายรัฐบาล 
ในเรื่องกระบวนการยุติธรรม เร่ิมตั้งแตตํารวจ อัยการ ศาล กระทรวงยุติธรรม นโยบาย
รัฐบาลไมพูดถึงเรื่องนี้ เลยครับ  เพราะมองวาเรื่องการโกงกินนั้นเปนวัฒนธรรม  
ซึ่งนาเสียดายมาก ๒ - ๓ เร่ืองในสภา ผมอยากถามคณะกรรมาธิการงบประมาณ 
นะครับวา ทานจะพูดเรื่องนี้ไหมที่ เราพูดและตกใจมากในสภาแหงนี้คือการเรียก
งบประมาณรายจายป ๒๕๕๑ มากองไว และไปใชเพื่อการคอรรัปชัน โครงการที่เพื่อน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรพูดมากที่สุดก็คือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
เรียกงบประมาณเขามาสวนกลาง ๑,๐๐๐ ลานบาทเมื่อปลายป ไปทําฝายแมว ฝายละ
ประมาณ ๕,๐๐๐ บาท ไปจางประชาชนไปทําประมาณ ๑,๐๐๐ บาท โกง ๔,๐๐๐ บาท 
โกง ๘๐ เปอรเซ็นต ผมเสียดายครับผมตัดเพียง ๑๐ เปอรเซ็นต ที่จริงเฉลี่ยนาจะตัด
มากกวานี้  กรณีการทุจริตในมหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย ผมถามวาวันนี้ทาง 
สภาคณาจารยเขารองเรียนมาที่ สกอ. นานแลวครับ รองเรียนมาที่กระทรวงศึกษาธิการ
แตเขาโทรศัพทบอกผมวาวันนี้เขายังไมไดรับคําตอบเลย สิ่งเหลานี้คณะกรรมาธิการ
งบประมาณเคยพูดจาปราศรัยกันไหม  เคยเรียกมาถามหรือไม  เ ร่ืองของความ 
โปรงใส ทานประธานครับ นอกจากในบานเมืองเราแลวผมกราบเรียนทานประธานวา  



 ๒๐๕ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ          ศิริลักษณ ๘๗/๒ 
 
แมแตตางประเทศเขาก็ดูถูกดูแคลนคนไทยวาประเทศไทยเปนประเทศคอรรัปชั่น เพิรก  
ที่ทานอลงกรณไดกราบเรียนเมื่อสักครูครับ เขาศึกษาประเทศเอเชีย ๑๓ ประเทศจาก 
นักธุรกิจนานาชาติที่ไปลงทุนในประเทศเอเชีย ถามวาประเทศไหนโกงที่สุด ประเทศไทย 
มาอันดับ ๒ รองจากผมไมเอยชื่อประเทศเพื่อนบาน แตของเราโกงมากที่สุดมาลําดับ ๒ 
องคกรโปรงใสนานาชาติวิจัยศึกษาก็รายงานวาประเทศไทยของเรา ๑๐ ปยอนหลัง 
คะแนนความโปรงใส ๑๐ คะแนนคือประเทศไหนไมคอรรัปชั่นเลยได ๑๐ ทานเชื่อไหม  
๑๐ ปยอนหลังประเทศไทยไมถึงครึ่งครับ ได ๓.๕ ๒.๗ ๒.๕ อันนี้คืออะไรครับ นี่คือ
วัฒนธรรมการคอรรัปชั่นของประเทศไทย --------------------------------------------------------- 
 

- ๘๘/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๐๖ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ    ศิริลักษณ (๒) ๘๘/๑ 
 
ผมเรียนทานประธานดวยความเคารพ ถาเกิดคณะกรรมาธิการพิจารณางบประมาณ 
ไดเรียกสวนราชการมาสอบถามถึงโครงการปที่แลววามีความโปรงใสมากขนาดไหน  
ผมกราบเรียนวาปนี้ไมมีขาวหนังสือพิมพเลยครับ ไมมีขาวเลยวากรรมาธิการเอาใจใส 
เพื่อซักฟอกในเรื่องนี้ ก็ทําใหสวนราชการนักการเมืองรวมกันโกง ผมเคยพูดสภาแหงนี้
ทานประธานจําไดวาประเทศไทยจะฉิบหาย ขออภัยครับ ถาเกิดนักการเมืองรวมหัว 
กับขาราชการและพอคาคดโกงประเทศชาติ เราไปไมไดแนนอน เพราะฉะนั้นผมเลย 
กราบเรียนทานประธานวาหลักธรรมาภิบาล คณะกรรมาธิการพิจารณางบประมาณ 
ไดสอบถามผูมาชี้แจงงบประมาณหรือไมวาแตละกระทรวง ทบวง กรม นั้น ทานใช 
หลักธรรมาธิบาลในการจัดสรรงบประมาณลงสูจังหวัดอยางไร และทานไดสอบถาม 
ในเรื่องของการคดโกงคอรรัปชั่นโครงการตาง ๆ ในประเทศเราหรือไม และทานไดถาม
หรือไมวาการคอรรัปชั่นนั้นเปนสิ่งเลวรายที่สุดในประเทศ สวนราชการจะปกปองอยางไร 
ตองกราบเรียนทานประธานถามไปยังกรรมาธิการดวยความเคารพครับ ขอบคุณมากครับ 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
คุณนคร มาฉิม ครับ 
  นายนคร  มาฉิม  (พิษณุโลก )   :  กราบเรียนทานประธานที่ เคารพ  
ผม นายนคร มาฉิม สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดพิษณุโลก พรรคประชาธิปตย  
ทานประธานที่ เคารพครับ มาตรา  ๓ ผมแปรญัตติขอปรับลดไวรอยละ  ๑๕ ของ
งบประมาณที่ตั้งไว ๑,๘๓๕,๐๐๐ ลานบาท ผมมาพิจารณาดูในรายละเอียดวาทิศทาง 
ในการบริหารและก็จัดสรรงบประมาณทั้งหมดที่เปนเงินภาษีและก็เปนเงินกูยืมในนาม
ของประเทศ ทั้งหมดคณะกรรมาธิการมีทิศทางในการที่จะขับเคลื่อนประเทศไทยของเรา
ไปในทิศทางใด ทานประธานที่เคารพครับ แบบที่เพื่อนสมาชิกไดกราบเรียนทานไปแลว 
ก็คือทุกบาททุกสตางคที่เปนงบประมาณแผนดินคือเลือดเนื้อหยาดเหงื่อของคนไทย 
ทั้งประเทศ ทั้งที่ไดมาจากภาษีทางตรงและก็ภาษีทางออม ภาษีทางตรงก็คือหักจาก
เงินเดือนของขาราชการประจําหรือแมกระทั่งพวกเราที่เปน ส.ส. ก็ตองถูกหักโดยตรง 
อยูแลวทุกเดือน ประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท ตอเดือน แลวก็ภาษีทางออมก็คือภาษีตาง ๆ  
ที่เก็บ คือภาษีแบบภาษีแวต (VAT) ๗ เปอรเซ็นต เราซื้อสินคาตั้งแตเครื่องอุปโภคบริโภค 



 ๒๐๗ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ    ศิริลักษณ (๒) ๘๘/๒ 
 
ทุกอยาง ก็คือประชาชนทั้งหมดจะตองรวมกันเสียเรียกวาภาษีทางออม รวมกันมาแลวก็
คืองบประมาณแผนดินทั้งหมด ทานประธานที่เคารพครับ การใชงบประมาณแผนดิน 
สภาคือตัวแทนของคนไทยทั้งประเทศ จะตองพิจารณาอยางรอบคอบ รอบดาน เปนธรรม 
แลวก็ยั่งยืน แลวก็สะทอนกลับงบประมาณไปกอใหเกิดประโยชนสุขใหกับพี่นอง
ประชาชนใหเต็มเม็ดเต็มหนอย แลวก็ใหมากที่สุด บนพื้นฐานของความมั่นคงทั้ง 
ดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง แลวก็ยั่งยื่นดวยในทุก ๆ ดาน ทิศทางในการบริหารจัดการ
งบประมาณของรัฐบาลที่เสนอตอสภา แลวก็ตัวแทนของรัฐบาลและก็ตัวแทนของสภาที่
ไปเปนคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําป ๒๕๕๒ ที่เปนตัวแทนของพวกเราทานเองไมไดสะทอน ไมไดพูดถึงประเด็น
ปญหาที่เราตั้งขอสังเกตในการพิจารณาตั้งแตวาระที่ ๑  มาเลย กลับไปเห็นพองตองกัน
ทั้งหมดโดยปราศจากการกําหนดยุทธศาสตรอยางมีทิศทาง ทานประธานที่เคารพครับ 
ผมตั้งขอสังเกตสั้น ๆ งบประมาณที่ตั้งไวทั้งหมดนี้ เปนรายจายประจํา ๗๒.๘ เปอรเซ็นต  
คิดเปนเงิน ๑,๓๓๖,๔๖๕,๙๐๐,๐๐๐ บาท ๗๒.๘ เปอรเซ็นต คืองบรายจายประจํา ก็เปน
เงินเดือนเปนบําเหน็จบํานาญเปนสวัสดิการตาง ๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติ งบในการ
พัฒนา  งบในการพัฒนาเรามีแค เพียงเทานี้ครับ  ทานประธานครับ  มีแค เพียง  
๒๒.๒ เปอรเซ็นตเทานั้น ก็คือ ๔๐๗,๓๑๗,๘๐๐,๐๐๐ บาท แลวที่นี้เราจะขับเคลื่อน
ประเทศไทยของเราไปในทิศทางไหน ทานประธานครับ ยอนกลับมาดูฐานประชากร
โดยรวมของประเทศ ทานประธานครับ ลูกหลานของคนไทยทั้งประเทศที่อายุต่ํากวา  
๑๕ ป ๑๓,๖๓๕,๐๐๐ คน --------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๘๙/๑ 
 
 
 
 
 



 ๒๐๘ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ              นภัสสร ๘๙/๑ 
 
เราจะพัฒนาสงเสริมสนับสนุนใหลูกหลานของเราเดินไปในทิศทางใด เราตองการสราง
ทรัพยากรมนุษย ทรัพยากรของคนในชาติเหลานี้ เดินไปใหเปนผูเชี่ยวชาญดานไหน 
ดานวิทยาศาสตร ดานเทคโนโลยี ดานอุตสาหกรรม ดานการเกษตร หรือดานบริการ 
ตาง ๆ อยางไรใหสอดคลองกับภาวการณของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วมาก ถาเกิด
วาทรัพยากรบุคคลของเราดอยคุณภาพกวาประเทศอื่น เราเปนทาสเขาครับ ทั้งวัฒนธรรม 
ทั้งสังคม แตถาเกิดวาเราสรางทรัพยากรมนุษยของเรานะครับคนในชาติใหเขมแข็งมี 
ภูมิตานทานที่ดี มีความรูไมเปนรองใครในโลกนี้ ผมเชื่อวาประเทศไทยคือมหาอํานาจ
ประเทศหนึ่งในชวงวัยทํางานครับ อายุ ๑๕ ถึง ๕๙ ป ๔๒,๔๔๔,๐๐๐ คน รัฐบาล 
มียุทธศาสตรอยางไรที่จะกระจายงบประมาณออกไปทั้งหมด เพื่อที่จะสรางเงิน สรางงาน 
สรางรายได สรางอาชีพใหเกิดขึ้นกับประชาชนทุกภาคสวนอยางเสมอภาคเทาเทียมกัน 
โดยไมแบงภาค โดยไมแบงจังหวัด โดยไมแบงวาฝายคานหรือรัฐบาลอยางเทาเทียมกัน  
ผูที่มีวัยสูงอายุก็คือพอ แมของพวกเรา อายุ ๖๐ ปขึ้นไป ๗,๐๔๒,๐๐๐ คน ทานประธาน 
ที่เคารพครับ ผมเองตั้งแตป ๒๕๔๖ เปนผูเสนอรางพระราชบัญญัติผูสูงอายุ แลวก็ผาน
ความเห็นชอบ แลวก็บังคับใชตั้งแตป ๒๕๔๖ แนวนโยบายของพรรคประชาธิปตยเองที่ได
เสนอตอคนไทยทั้งประเทศในการเลือกตั้ง วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๐ ที่ผานมา เราก็ตั้งไววา
นโยบายถาผูสูงอายุทุกคน ทานคือผูมีพระคุณตอแผนดิน ตอพวกเรา ตอลูกหลานทุกคน 
ควรที่จะไดรับการดูแลจากภาครัฐ ๗ ลานกวาคน อยางนอยที่สุดใหไดรับเบี้ยยังชีพ 
เดือนละสัก ๕๐๐ เพื่อตอบแทนบุญคุณของทานบาง ใหทานไดมีโอกาสที่จะมีเงินทอง
พอใชจายบาง ใหรัฐดูแลทานบาง ๗ ลานกวาคน ถาเกิดวาตั้งงบประมาณไว ประมาณ 
๔๐,๐๐๐ ลานบาทตอปงบประมาณ ผูสูงอายุทุกคนจะไดรับการดูแลทั้งประเทศ แตก็ 
ไมมีครับ ในภาพรวมแลวไมมี ในรัฐบาลปจจุบัน ผมเลยเสียใจวา แลวรัฐบาลมีนโยบาย 
ที่จะวางยุทธศาสตรเร่ืองนี้อยางไร ที่จะดูแลดานสวัสดิการ ดูแลพอ แม ดูแลปู ยา ตา ยาย
ของพวกเรา ทานประธานที่เคารพครับ สิ่งนี้คือขอเท็จจริงที่เปนอยู แลวก็คณะกรรมาธิการ
ของสภาเราก็ไมไดสนองตอบตอขอคิดเห็นของสมาชิกรัฐสภาโดยภาพรวม ทานประธาน 
ที่เคารพครับ ในดานเศรษฐกิจ เราควรที่จะพัฒนาประเทศของเราใหเดินไปในทิศทางไหน 
ผมยกตัวอยางเชน สิงคโปร เขามีการบริการที่เปนหนึ่ง มีธรรมาภิบาลที่เยี่ยมในระดับโลก  



 ๒๐๙ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ                                                นภัสสร ๘๙/๒ 
 
ญี่ปุนเขาเปนอุตสาหกรรม เปนมหาอํานาจดานเศรษฐกิจของโลก ยุโรปเขาพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของเขาใหเปนหนึ่ง แตประเทศไทยของเราครับทานประธาน จุดแข็งของ
เรามากที่สุดก็คือประเทศเราชื่อวาสุวรรณภูมิ ประเทศของเรามีความเขมแข็งในดาน
การเกษตร เรามีการพัฒนาแหลงน้ําใหเกิดขึ้นอยางทั่วถึง เปนธรรม เทาเทียม แลวก็ขยาย
โอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจในดานนี้ใหกับเรามากนอยแคไหน แตพอมาดูงบประมาณ
รวมทั้งประเทศ ๑,๘๓๕,๐๐๐ ลานบาทแลวนะครับ กรรมาธิการไมไดนําเรื่องนี้สนองตอ
ความตองการของประชาชนคนไทยทั้งประเทศ ไมไดสนองตอบตอเปาประสงคที่ผูแทน
ปวงชนทั้งสภามอบหมาย เพื่อที่จะใหทานผลักดัน ขับเคลื่อน และก็ใหรัฐบาลให
ความสําคัญในการพัฒนาแหลงน้ํา แลวก็ทรัพยากรน้ําทั้ง ๒๕ ลุมน้ํา ๖๐,๐๐๐ กวา 
ลุมน้ํายอย ทานประธานครับ ถาเกิดวาเรามีเปาหมาย มียุทธศาสตรที่จะพัฒนาประเทศ
ของเรานี่นะครับ ใหเปนอูขาวอูน้ํา หรือเปนครัวของโลก มันจะสะทอนผานมาจากการใช
งบประมาณรายจายในแตละปเพื่อขับเคลื่อนประเทศของเราไปสูเปาหมายอันนั้น 
ตามแผนการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เชนเดียวกันครับ สวนใหญ 
การใชจายงบประมาณจะเปนการใชจายแบบฉาบฉวย ---------------------------------------- 
 

- ๙๐/๑ 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 



 ๒๑๐ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ              สาริศา ๙๐/๑ 
 
ทานประธานครับ อยางเชน เอาเงินไปใหเปนกองทุน ซึ่งถามวาดีไหม ดีบางสวน แตวาก็มี
ผลเสียในระยะยาว แลวก็บางสวนก็คือไมยั่งยืนและก็กอภาระหนี้สินในภาคประชาชน 
เพิ่มมากขึ้น อันนี้ก็คือสิ่งที่อยากจะฝากและก็อยากจะขอคําตอบจากคณะกรรมาธิการ
ผานทานประธาน ทานประธานที่เคารพครับ แผนในการพัฒนาการเมือง เรามีการกําหนด 
ในการใชจายพัฒนาบานเมืองของเราไปในทิศทางไหน แลวทานไดประเมินหรือไมวา 
การใชจายงบประมาณแผนดินของเราในแตละป มันกอใหเกิดความแตกแยกหรือ 
ความสมัครสมานสามัคคีกันแน ผมยกตัวอยางเรื่องที่ผานมา แลวก็การใชงบประมาณ
แผนดินที่ผานมาจากผูนําทานหนึ่ง อดีตผูนําวาถาจังหวัดนี้ไมเลือกรัฐบาลแบบที่พูด ๆ กนั
ก็เอาไวทีหลัง คือเปนพลเมืองชั้น ๒ แตถาเกิดวาจังหวัดนี้เลือกฝายรัฐบาลพัฒนาเปน 
ที่หนึ่งในทุก ๆ ดาน การใชงบประมาณในทํานองนี้กอใหเกิดปญหาความแตกแยกของคน
ในชาติหรือเปลา แลวก็นํามาซึ่งปญหาความขัดแยงอยางรุนแรงจนไมเคยเกิดขึ้น 
ในประวัติศาสตรทางการเมืองเชนที่ผานมาจนถึงวิกฤตการณในทางการเมืองเชนที่เปนอยู
ในปจจุบันหรือไม เปนสิ่งที่นาคํานึงและก็นาคิด ทานประธานที่เคารพครับ เพราะฉะนั้น
ผมจะใชเวลาในมาตรา ๓ นี้อยางจํากัดเพื่อเคารพตอสภา แตวาอยากจะใหเห็นภาพรวม
ทั้งหมดกอน สวนรายละเอียดทั้งหมดผมจะขอสงวนสิทธิในการที่จะอภิปรายในแตละ
มาตรา ในแตละกระทรวง กราบขอบพระคุณครับ 
  (การประชุมดํ า เนินมาถึ งตอนนี้  นายชัย  ชิดชอบ  ประธานสภา
ผูแทนราษฎร ไดกลับมาขึ้นบัลลังกดําเนินการประชุมตอไป) 
  นายชัย  ชิดชอบ  (ประธานสภาผู แทนราษฎร )   :   ขอบคุณครับ 
เชิญคุณเจิมมาศ จึงเลิศศิริ 
  นางเจิมมาศ จึงเลิศศิริ (กรุงเทพมหานคร)  :  กราบเรียนทานประธานสภา
ที่ เคารพ  ดิฉัน  เจิมมาศ  จึงเลิศศิ ริ  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  กรุงเทพมหานคร  
พรรคประชาธิปตย ดิฉันไดสงวนคําแปรญัตติในมาตรา ๓ ไวนะคะ โดยขอปรับลดลง 
รอยละ ๒๐ เนื่องจากวาดิฉันเห็นวาการจัดสรรงบประมาณของรัฐบาลนั้นยังไมเหมาะสม 
และก็ยังไมสอดคลองกับการบริหารพัฒนาประเทศ จึงขอปรับลดลง ๒๐ เปอรเซ็นต  
แลวก็เห็นวาการจัดสรรงบประมาณนั้นในบางเรื่องนั้นรัฐบาลยังใชจายงบประมาณ 



 ๒๑๑ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ              สาริศา ๙๐/๒ 
 
อยางฟุมเฟอย  ยังไม เหมาะสม  แตในบางเรื่องนั้นยังใหงบประมาณนอยเกินไป  
ดิฉันขอพูดในสวนของผูพิการ ซึ่งดิฉันดูแลวผูพิการนั้นไดรับงบประมาณนอยมาก  
ทางรัฐบาลไดจัดสรรงบประมาณใหผูพิการในหมวดสงเสริมพัฒนาสถาบันครอบครัว  
เด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ และผูพิการในกระทรวงพัฒนาสังคม แตดิฉันมองวาการที่ 
เราจะพัฒนาคนพิการใหยั่งยืนทั้งระบบนั้นไมเพียงที่เราจะตองพัฒนาแคในกระทรวง 
พัฒนาสังคมเทานั้น แตวาเราจะตองมองถึงรากฐาน ก็คือการพัฒนาดานการศึกษาใหกับ
พวกเขาดวย โครงการศึกษาพิเศษยังมีจํานวนไมเพียงพอ แลวก็การที่คนพิการเขาจะหา
สถานที่เรียนหนังสือนี่นะคะหายาก ผูปกครองเองตองชวยเหลือกันเองในการที่จะหา
สถาบันที่เหมาะสมใหกับลูกหลานที่เปนเด็กพิการ แลวก็การที่เราชวยพัฒนาเขาอยาง
ยั่งยืนในทุก ๆ ภาคสวนในทั้งระบบนั้น เขาก็ตองการสิ่งอํานวยความสะดวกที่จะใหเขาอยู
ในสังคมไดอยางมีความสุข เพราะฉะนั้นดิฉันจึงขออนุญาตทานประธาน ขออภิปราย 
ในมาตรา ๓ ซึ่งเปนภาพรวมของหลาย ๆ กระทรวงดวยกัน คนพิการในประเทศไทยนั้น
ทราบไหมวามีจํานวนเทาไร ที่มาจดทะเบียนกับกระทรวงนั้นทั้งคนหูหนวก เปนใบ คนตาบอด 
คนพิการแขน ขาและพิการทางสติปญญา ประมาณเกือบ ๒ ลานคน ที่มาขึ้นทะเบียนกับ
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย แตวาที่ยังไมไดขึ้นทะเบียนอีกจํานวน
เทาไร เราก็ยังไมทราบ เนื่องจากเขาคงเห็นวารัฐบาลไมสามารถชวยเหลือเขาไดจริงจัง 
เพราะฉะนั้นเขาก็ไมเห็นความสําคัญที่จะตองมาขึ้นทะเบียนคนพิการ เราจึงมีตัวเลข 
ในระบบเพียงเกือบ ๒ ลานคนเทานั้น -------------------------------------------------------------- 
 

- ๙๑/๑ 
 
 
 
 
 
 



 ๒๑๒ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ         สุทธิกานต ๙๑/๑ 
 
ซึ่งดิฉันคิดวาจะตองมีมากกวานี้ แลวก็คนพิการเหลานี้เมื่อเราเปรียบเทียบเขากับ 
กลุมตาง ๆ ในสังคม เขาถือวาเปนคนที่ดอยโอกาสที่สุด เปนคนที่ตัวเล็กที่สุดในสังคม 
เสียงเบาที่สุด แตวันนี้ดิฉันขอเปนตัวแทนพวกเขาพูดดัง ๆ ใหกับรัฐบาลไดทราบวา ตรงนี้
ยังมีคนตัวเล็ก ๆ ที่รอคอยความชวยเหลือจากทานอยู การจัดสรรงบประมาณนั้นควรจะ
คํานึงถึงความสําคัญของผูพิการเหลานี้ ยกตัวอยางเชน งบประมาณในสวนของ 
ภาครัฐวิสาหกิจ โครงการเมกะโปรเจคทใหญ ๆ ของรัฐบาลที่ผานมา ไมวาจะเปน
สนามบินสุวรรณภูมิ หรือโครงการรถไฟฟา อันนี้ดิฉันขอพูดเพื่อเปนอุทธาหรณวา 
ปญหาเคยเกิดขึ้นมาแลว  เพราะฉะนั้นในงบประมาณที่ เราจะจัดสรรในอนาคต  
ในป ๒๕๕๒ นี้ มีโครงการเมกะโปรเจกท อยางเชน โครงการรถไฟฟา เราเตรียม 
ความพรอมใหกับผูพิการเหลานี้มากนอยเพียงใด ดิฉันไดเคยพาผูพิการไปที่สนามบิน
สุวรรณภูมิตอนที่เพิ่งทําการสรางเสร็จใหม ๆ ไปทดลองการใชสิ่งอํานวยความสะดวกของ
สนามบินสุวรรณภูมิสําหรับผูพิการ เชื่อไหมคะ โครงการเปนแสน ๆ ลานบาท แตเขาลืม 
ที่จะวางแผนสรางสิ่งอํานวยความสะดวกที่เหมาะสมใหกับผูพิการ นาอับอายมาก 
โครงการระดับชาติ ระดับโลกอยางนี้คนพิการเองเขาไปทดลองใช แมกระทั่งลิฟต  
เวลาเขาไปในลิฟตถาเปนคนตาบอดเขาไมสามารถเขาไปลําพังคนเดียวได เพราะวาลิฟต
นั้นไมมีเสียงบอก หรือเสียงเตือนวาตอนนี้กําลังขึ้นหรือลง หรือถึงชั้นไหนแลว มีแตตัวเลข 
เพราะฉะนั้นคนตาบอดก็ใชลิฟตที่สนามบินสุวรรณภูมินั้นไมได คนหูหนวกเวลาเครื่องบิน
จะขึ้นมีการเรียกเตือน เขาก็ตองเคยเฝาดูจอซึ่งมีอยูเพียงไมกี่จุดวาเครื่องจะขึ้นหรือยัง 
เพราะไมอยางนั้นเขาจะตองตกเครื่อง เพราะเขาไมไดยินเสียงเตือน แมแตในหองน้ํา  
หองสําหรับผูพิการมีคะ แตเปนหองที่เล็กแคบเขาไมสามารถที่จะหมุนตัวได รถเข็นเขาไป
ก็ไมสามารถจะหมุนตัวไดสะดวก อางลางหนาก็อยูสูงเกินไป ขอบอางก็คมบาดมือเวลา
ลางมือ อันนี้เปนสิ่งเล็ก ๆ นอย ๆ ที่เรามองขามไมเห็นความสําคัญ เวลาเราสรางโครงการ
ใหญ ๆ แตวาเพิ่มเงินอีกเพียงไมเทาไร แตวาใหสิ่งอํานวยความสะดวกที่เหมาะสมกับ 
พวกเขาก็ลืมเห็นความสําคัญของพวกเขาไป หรือแมแตโครงการรถไฟฟาทราบไหมคะวา 
เขาลืมอะไรสําหรับผูพิการ ลืมสรางลิฟตใหคะ มีแตบันไดเลื่อน แลวผูพิการที่ไปดวยลําพัง
คนเดียวเขาจะขึ้นอยางไร มีลิฟตคะ มีเพียงบางสถานที่เปนสถานีหลัก ๆ เทานั้น อยางเชน  



 ๒๑๓ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ         สุทธิกานต ๙๑/๒ 
 
สยามสแควร ที่อนุสาวรีย คนพิการเขาบอกวาเขาขึ้นไดที่มีลิฟต แตเขาลงไมได เพราะวา
สถานีนี้ไมไดมีทุกสถานีใหเขาลง เพราะฉะนั้นถาเขาขึ้นไปเขาก็ตองขึ้นจากสถานีหนึ่ง 
ไปลงอีกสถานีหนึ่งที่เปนสถานีหลักเทานั้น แลวเขาจะตองนั่งรถตอแลวเขาจะขึ้นทําไม 
เพราะฉะนั้นเขาก็ไมตองขึ้นใหลําบากดีกวา อันนี้เรามองขามไป ดิฉันก็ขอใหการจัดสรร
งบประมาณของรัฐบาลในอนาคตนั้นอยาลืมนึกถึงตรงนี้ เพราะดิฉันเห็นการตั้งที่ปรึกษา
ในแตละโครงการใหญ ๆ นั้น คาที่ปรึกษานั้นเปนหลักพันลานบาท ซึ่งไมนาจะมองขาม 
สิ่งเหลานี้ไปเลย แลวก็คนพิการเองเขาก็ตองการใหความสําคัญกับการสงเสริมการศึกษา 
การฝกอาชีพ  เมื่อพูดถึงเรื่องการฝกอาชีพนั้น  ดิฉันขอพูดแทนเขาหนอยวาจะมี
พระราชบัญญัติขอทานที่สงวนอาชีพไวสําหรับคนพิการ พระราชบัญญัติขอทาน ----------- 
 

- ๙๒/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๑๔ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ       นภา ๙๒/๑ 
 
ซึ่งคนพิการเขาบอกวาเขาไมตองการ เขาบอกวาชวยไปพูดดัง ๆ หนอยวาเขาไมตองการ
พระราชบัญญัติขอทาน เพราะวาคนพิการไมจําเปนตองเปนคนพิการ คนที่มีการศึกษา  
มีความรู เขามีเกียรติ มีศักดิ์ศรีคะ มีความสามารถที่เขาจะไดทํางานชวยเหลือตนเองได 
ทําไมจะตองไปจํากัดเขาแคอาชีพขอทานเทานั้น อันนี้เราอยามองขามนะคะ เพราะฉะนั้น 
ดิฉันเองขอกราบเรียนทานวา คนพิการเหลานี้เขาไมตองการความเห็นใจ ความสงสาร  
หรือวารอเพียงเบี้ยยังชีพเดือนละ ๕๐๐ บาท จากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย ซึ่งเขาบอกวาเขาไดกันแคประมาณ ๒๐ กวาเปอรเซ็นตเทานั้น ไดไมทั่วถึง 
แลวก็ตองมานั่งรอ แตวาพวกเขาเหลานั้นตองการโอกาส ไมไดตองการความสงสาร  
แตตองการโอกาสคะ เราจะสรางโอกาสใหเขาที่สามารถที่จะชวยเหลือตัวเอง ใหเขายืน
หยัดอยูในสังคมไดอยางมีเกียรติและมีศักดิ์ศรี พวกเขานั้นเปนผูพิการก็จริง แตเขาพิการ
เพียงรางกาย แตจิตใจไมพิการ ดิฉันวาพวกเขายังดีกวาคนที่รางกายแข็งแรงแตจิตใจ
พิการ ทํารายไดแมกระทั่งเด็ก ผูหญิง คนแก ที่ไมมีทางสู ไมมีอาวุธ ก็ขอฝากไวสําหรับ
รัฐบาลที่จะจัดสรรงบประมาณ ดิฉันไมไดอยากจะขอตัดงบประมาณในสวนของคนพิการ 
ดิฉันตองการใหปรับลดในสวนที่ฟุมเฟอย แตวาพยายามจัดสรรเพิ่มใหกับผูพิการเหลานี้ 
เพื่อใหเขาสามารถยืดหยัดในสังคมอยางมีเกียรติและศักดิ์ศรีเทาเทียมพวกเราทุก ๆ คนคะ 
ขอบคุณคะ 
  นายชัย  ชิดชอบ  (ประธานสภาผูแทนราษฎร )   :   เชิญนายแพทย 
บัญญัติ  เจตนจันทร ครับ  
  นายบัญญัติ  เจตนจันทร  (ระยอง )   :  กราบเ รียนท านประธาน 
สภาผูแทนราษฎรที่เคารพ กระผม นายแพทยบัญญัติ เจตนจันทร สมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร  จังหวัดระยอง  พรรคประชาธิปตย  กระผมไดสงวนคําแปรญัตติปรับลด
งบประมาณใน มาตรา ๓ คืองบประมาณรายจายประจําป ๒๕๕๒ ลง ๑๐ เปอรเซ็นต  
จากยอด ๑๘ แสน ๓๕,๐๐๐ ลานบาท ดวยเหตุผลหลัก ๒ ประการ  
  ประการที่ ๑ การจัดลําดับความสําคัญของงบประมาณไมเหมาะสมและ
ไมสอดคลอง  



 ๒๑๕ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ       นภา ๙๒/๒ 
 
  ประการที่ ๒ ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภาครัฐบาลยังไมเปนที่ 
นาพอใจ  
  ในเรื่องของความไมเหมาะสมและไมสอดคลองของการจัดสรรงบประมาณ
รายจายประจําป ๒๕๕๒ นั้น ผมอยากจะตั้งขอสังเกตดังนี้ ในสวนของงบประมาณ  
๑๐๐ บาทนั้น เทาที่ผมไดไปวิเคราะหดูแลว พบวางบประมาณถึง ๗๐ เปอรเซ็นต เปนงบ
เงินเดือนของขาราชการ ซึ่งประชาชนนั้นจะตองมีความลําบากเหนื่อยยากเพื่อเสียภาษี 
แลวนําภาษีนั้นมาเปนเงินเดือนของขาราชการ หากขาราชการไมนําเม็ดเงินภาษีจํานวนนี้
ไปบริหารใหเหมาะสมสอดคลองและมีประสิทธิภาพแลว ถือวาประชาชนนั้นเหนื่อยฟรีกับ
การเสียภาษีใน ๑ ป ในประเทศไทยนั้นมีประชากร ๖๐ กวาลานคน จํานวนงบประมาณ
นั้น ๑๘ แสนลานเศษ เฉลี่ยแลวประชาชนแตละคนจะไดรับอานิสงสจากงบประมาณนี้
ประมาณ ๓,๐๐๐ กวาบาท ประมาณ ๓,๐๐๐ บาทนี้ จะเปนงบเงินเดือนสัก ๒,๐๐๐ บาท  
อีก ๑,๐๐๐ บาทนั้นก็เปนงบพัฒนา เพราะฉะนั้นจําเปนอยางยิ่งที่จะตองหาความ 
มีประสิทธิภาพในการใชงบประมาณเปนอยางยิ่ ง  และตองมีความเหมาะสม  
มีความสอดคลอง จะตองตอบคําถามประชาชนใหไดวาผูแทนของพี่นองนั้นไปบริหาร
งบประมาณ -------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๙๓/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๑๖ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ         จิตตานันท ๙๓/๑ 
 
ซึ่งเปนหนาที่หลักจะบริหารอยางไรใหตรงกับความตองการของพี่นองประชาชนเปน 
สวนใหญ ผมไดศึกษาและก็ไดพิจารณางบประมาณแลวพบวาสวนใหญทิศทางในการใช
งบประมาณเปนไปเพื่อการดําเนินการกอสรางและพัฒนาทางวัตถุเปนสวนใหญ ซึ่งพี่นอง
ประชาชนคงไมไดคาดหวังที่อยากจะเห็นตึกรามบานชองใหญโตหรือมีวัตถุตาง ๆ  
ผุดขึ้นมาในประเทศนี้เปนจํานวนมาก พี่นองประชาชนคงอยากจะไดมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
ไมวาจะเปนคุณภาพชีวิตที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา คุณภาพชีวิตที่เกี่ยวกับทางดาน
สุขภาพอนามัย หรือคุณภาพชีวิตที่จะเห็นการกินดีอยูดีและก็มีความสุขในการดําเนินชีวิต 
ผมขออนุญาตตั้งขอสังเกตลงในรายละเอียด ๓ ประเด็นวาเหตุผลใดจึงไดดําเนินการ 
แปรญัตติปรับลดงบประมาณลง 
  เรื่องที่ ๑ คือเร่ืองของสุขภาพอนามัย  
  เรื่องที่ ๒ เร่ืองสวัสดิการผูสูงอายุ และ 
  เรื่องที่ ๓ เร่ืองการศึกษา  
  เพื่อนสมาชิกหลายทานก็ไดพูดถึงเรื่องของคุณภาพชีวิตในแงมุมอ่ืน ๆ  
ผมก็จะนําเสนอในแงมุมที่แตกตาง ตลอดในระยะเวลา ๑๐ ปที่ผานมาตองยอมรับวา 
พี่นองประชาชนในประเทศไทยของเราไดรับบริการทางดานสุขภาพที่ไมไดมีการพัฒนา
ตามการเจริญทางดานเศรษฐกิจ สังคม ไมวาจะเปนเรื่องของการสงเสริมสุขภาพ 
ใหแข็งแรง เรามีกิจกรรมหรือมีนวัตกรรมตาง ๆ นอยมากที่จะทําใหเปนการรับประกันวา 
พี่นองนั้นมีความแข็งแรงทางดานสุขภาพมากขึ้น พี่นองยังเผชิญกับโรคเจ็บไขไดปวย 
งาย ๆ ที่ปองกันไดเปนจํานวนมาก ไมวาจะเปนโรคไขเลือดออกซึ่งเปนโรคที่เกิดขึ้นตาม
ฤดูกาล แลวก็เปนโรคที่เรารูเทคโนโลยีในการที่จะควบคุมปองกัน เด็ก ๆ ลูกหลานไทย 
ของเรานั้นยังเผชิญกับโรคไขเลือดออกเปนจํานวนมากในพื้นที่ที่ผมดูแลอยูถึงกับมี
ผูเสียชีวิต ๒ รายในฤดูกาลที่ผานมา นั่นยอมหมายความวาพี่นองไมไดรับหลักประกันใน
เร่ืองของสุขภาพอนามัยที่ดีเพียงพอ ในเรื่องของโรคภัยไขเจ็บอันเนื่องจากการบริโภค  
พี่นองประชาชนเผชิญกับโรคอวนเปนจํานวนมากและนับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น  
ซึ่งโรคอวนนั้นเปนที่ทราบกันแนชัดแลววาจะเปนตนเหตุของเบาหวาน จะเปนตนเหตุ 
ของโรคไขมันในโลหิตสูง จะเปนตนเหตุของโรคความดันสูง และโรคอื่น ๆ ทําไมเราถึงไมมี 



 ๒๑๗ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ         จิตตานันท ๙๓/๒ 
 
มาตรการที่เปนรูปธรรมชัดเจนที่จะดูแลพี่นองตั้งแตเยาวชน ตั้งแตวัยเด็กใหเขามีสุขภาพ 
ที่ดีที่ เปนการปองกันโรคอยางเปนรูปธรรม  ไมใชการมองสุขภาพเปนเรื่องของ 
การรักษาพยาบาลเปนสําคัญ ซึ่งผมอยากจะชี้ใหทุกทานนะครับไดทราบวาปจจุบันนั้น
ประเทศไทยใชหลักประกันสุขภาพถวนหนาหรือเรียกวาบัตรทอง ซึ่งงบประมาณที่จัดสรร
ใหนั้นดูเหมือนกับวาแตละปไดคอย ๆ เพิ่มขึ้น----------------------------------------------------- 
 

- ๙๔/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๑๘ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ              เพทาย ๙๔/๑ 
 
จากป ๒๕๕๑ ๒,๑๐๐ บาทตอหัวประชากร ป ๒๕๕๒ คาดวาจะได ๒,๒๐๒ บาทตอหัว 
สวนที่เพิ่มขึ้นมานี้ผมวิเคราะหดูแลวพี่นองไมไดอะไรเพิ่มขึ้นเลย เพราะวางบรายหัว 
ที่นํามาใชในการรักษาพยาบาลสําหรับโครงการหลักประกันสุขภาพนั้น ไดผูกเงินเดือน
ของแพทย พยาบาล เขาไปดวย ซึ่งเงินเดือนของแพทย พยาบาล นั้นก็เปนขาราชการ 
จะตองมีการปรับเงินเดือนขึ้นทุกป  ตรงนี้ก็เปนขอนาหวงใยเปนอยางยิ่งวาทําไมกระทรวง
สาธารณสุขจึงจะตองเอางบเงินเดือนนั้นไปผูกกับงบที่รัฐบาลจัดสรรไปใหเพื่อเปนงบ 
คายา คาเครื่องมือแพทย จากขอมูลของจังหวัดที่ผมอยู งบประมาณจากรายหัว 
ที่สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติจัดสรรไปให ก็เปนงบเงินเดือนเสียประมาณ 
๖๐ เปอรเซ็นต เพราะฉะนั้นใน ๒,๒๐๒ บาทที่จะไดรับจากสวนกลางนั้นก็จะตกไปถึง
ประชาชนเพียงแคประมาณ ๘๘๐ บาทเทานั้น ซึ่งพี่นองประชาชนเขาจะบอกวาไป
โรงพยาบาลก็จะไดแตยาพาราเซตามอล (Paracetamal) ๘๐๘ บาท ในภาคเชานั้น 
ทานผูอภิปราย ทานนายแพทยวรงคไดเรียนตอที่ประชุมนี้วางบของกรมบัญชีกลาง 
ที่จัดสรรใหขาราชการและครอบครัวนั้น ตกตอหัวนั้นนับหมื่นบาท อะไรมันจะมีความ
แตกตางเรื่องคุณภาพชีวิต สุขภาพของพี่นองประชาชนถึงขนาดนี้ นี่คือความไมเหมาะสม
อยางยิ่งในการที่จะจัดสรรงบประมาณสูพี่นองประชาชนตามรัฐธรรมนูญที่วามีความ
พอเพียงเทาเทียมเสมอภาค อะไรครับคือความพอเพียงและเสมอภาค  
  อีกสวนหนึ่งซึ่งเปนสวนที่รองลงมาของผูใชแรงงานประกันสังคมซึ่งถูกหัก
รายหัวทุก ๆ เดือน ซึ่งในสวนนี้แตละคนจะถูกหักตอเดือนในอัตราสูงสุดก็ ๗๕๐ บาท 
ตอปเขาก็หลายพันบาทตอคน แตเขาเหลานั้นเมื่อไปโรงพยาบาลของรัฐบาล โรงพยาบาล
ของรัฐบาลนั้นเอารายไดจากประกันสังคมไปคลุกรวมกับผูปวยประกันสุขภาพถวนหนา 
แลวก็ใหบริการที่ต่ําเทาเทียมกัน ผมขอเนนวาใหบริการที่ต่ําเทาเทียมเสมอภาคกัน 
เพราะวาเปนไปไมไดเลยที่โรงพยาบาลจะมีรายได ใบเสร็จรับเงินไมตองเขียน ไมมีรายได 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  คุณหมอหมดเวลาแลวครับ 
  นายบัญญัติ เจตนจันทร (ระยอง)  :  ผมขออนุญาตอีก ๒ ประเด็นแลวจะ 
สรุปครับ เมื่อโรงพยาบาลไมมีรายไดการพัฒนาก็ไมเกิดขึ้น ๑๐ ปที่ผานมานี้เราตอง
ยอมรับวาผูแทนราษฎรก็ไมกลาไปรักษาในโรงพยาบาลรัฐ ตองไปโรงพยาบาลเอกชนซึ่งแพง 



 ๒๑๙ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ              เพทาย ๙๔/๒ 
 
เปนอันมาก และพี่นองสวนใหญจะไดรับสวัสดิการในสวนนี้ไดอยางไร นี่ก็คือความ 
ไมเหมาะสมในการจัดสรรงบประมาณ  
  ในสวนของผูสูงอายุ ไมมีหลักประกันใดเลยที่พี่นองประชาชนผูสูงอายุหรือ
ผูดอยโอกาส หรือคนพิการ เมื่อแขน ขาไมมีแรง สายตาไมดีแลวก็ถูกทอดทิ้งไปตาม
ยถากรรม ไมมีเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ กระผมและพรรคประชาธิปตยเสนอนโยบายที่จะมี 
เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ แลวก็ไดทุกคนไดเสมอภาค จะมากจะนอยผมขอฝากทางกรรมาธิการ
และรัฐบาลชวยรับไวพิจารณา ถาวาไมไดมีการเริ่มตนในการตั้งนโยบาย ปตอไปก็ไมมี 
ตนขั้วในการที่จะดําเนินการ 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  พอสมควรแลวครับ 
คุณหมอ 
  นายบัญญัติ เจตนจันทร (ระยอง)  :  ประเด็นสุดทายครับ ในประเด็นเรื่อง
ของการ 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  สุดทาย สุดทาย ๒ ครั้ง
แลวครับ 
  นายบัญญัติ เจตนจันทร (ระยอง)  :  ในประเด็นสุดทายก็คือเร่ืองของ
การศึกษานั้นก็เปนที่ทราบกันแลววาในชนบทพี่นองที่พอที่จะมีฐานะก็ไมกลาใหลูกหลาน
เรียนในชนบท เพราะไม ม่ันใจในระบบการศึกษาที่จะดูแลตั้งแตวัยเด็กเล็กขึ้นไป 
เพราะฉะนั้นในเรื่ องของสุขภาพก็ดี  ผูสู งอายุก็ดี  เ ร่ืองของการศึกษาก็ดี  นี้คือ 
ความเสมอภาคกันตามรัฐธรรมนูญ แตในงบประมาณที่จัดไวในป ๒๕๕๒ ------------------ 
 

- ๙๕/๑ 
 
 
 
 



 ๒๒๐ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ              ลักขณา ๙๕/๑ 
 
เพราะฉะนั้นในเรื่องของสุขภาพก็ดี ผูสูงอายุก็ดี เร่ืองของการศึกษาก็ดี นี่คือความ 
เสมอภาคกันตามรัฐธรรมนูญ แตในงบประมาณที่จัดไวในป ๒๕๕๒ นี้ ไมตอบคําถาม
เหลานี้  ผมจึงจําเปนอยางยิ่ งที่จะตองแปรญัตติตัดลดงบประมาณในสวนนี้ลง  
๑๐ เปอรเซ็นต ขอกราบขอบพระคุณครับ 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ขอบคุณครับ ตอไป 
ทานสุธรรม ระหงษ แลวก็คุณสมบูรณ ปดทายครับ 
  นาวาตรี สุธรรม ระหงษ (สมุทรสาคร)  :  กราบเรียนทานประธานสภา 
ที่เคารพ กระผม นาวาตรี สุธรรม ระหงษ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดสมุทรสาคร 
พรรคประชาธิปตย ผมกราบเรียนทานประธานอยางนี้ เนื่องจากวาไดทราบจากวิปในเรื่อง
เวลา ก็ขออนุญาตผมจะใชเวลาใหอยางมีประสิทธิภาพมากที่สุดครับทานประธาน แลวก็
จะใชเวลาสวนใหญในมาตรานี้ สวนมาตราอื่น ๆ ที่ผมไดขอแปรญัตติไวก็จะใชเวลา 
อยางจํากัด กราบเรียนทานประธานครับ ในการพิจารณางบประมาณในชั้นกรรมาธิการ
วิสามัญ ผมเขาใจดีวาทางคณะกรรมาธิการทุกทานก็ไดทุมเทแลวก็เสียสละเวลาพิจารณา
งบประมาณกันตลอด ๒ เดือน บางคืนก็อยูกันถึงสวางก็มี อันนี้ก็ชื่นชมทานนะครับ  
ที่ทานทํางานอยางเขมแข็ง แลวก็เปนตัวแทนของพวกเรา ก็อยากจะสอบถามไปยัง
คณะกรรมาธิการทั้ง  ๖๓  ทานเหมือนกันวา  ที่ทานไดดู  ผมก็คาดวาทานคงไดดู
งบประมาณในปนี้อยางรอบคอบทีเดียว ก็คงจะไมมีงบประมาณในสวนที่ไรประโยชน 
ในปงบประมาณ ๒๕๕๒ ที่วางบประมาณที่ไมกอเกิดประโยชนเปนงบประมาณประเภทไหน 
ก็คืองบประมาณประเภทที่เอาไปโฆษณาหนวยราชการ ซึ่งผมคิดวาคงไมกอเกิดประโยชน
อะไร หรือไมก็เปนงบประมาณที่ใชไปในสิ่งที่ไมจําเปน แลวก็ไมควรอยางยิ่งที่จะใช
งบประมาณในสวนราชการนั้น ๆ ทานประธานครับ ในขณะนี้นอกสภาของเราใกล ๆ  
ที่ทําเนียบ ก็มีเหตุการณอยางที่ทุกทานก็ทราบดี วันนี้ครับทานประธาน ในชวงนี้ 
หลายพื้นที่มีขาววาสวนราชการบางสวนไดใชอํานาจหนาที่ ทั้งทางตรงและทางออม 
ครับทานประธาน ไปกะเกณฑผูคนพี่นองประชาชนมา ทั้งที่เต็มใจแลวก็ไมเต็มใจ  
และบางครั้งก็มีคาใชจายให ตอนนี้ ๕๐๐ บาทครับทานประธาน บอกวาใหเตรียมไว 
และจะมาใหกําลังใจรัฐบาล อันนี้ผมก็กราบเรียนวา ถาหากวามีเร่ืองอยางนี้เกิดขึ้นจริง 



 ๒๒๑ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ              ลักขณา ๙๕/๒ 
 
ครับทานประธาน เปนที่นาเสียใจอยางยิ่ง และผมคิดวาไมนาจะเกิดขึ้น ในพื้นที่ผม 
จังหวัดสมุทรสาครก็ไดขาวนี้ครับทานประธาน ผมก็ขออนุญาตใชสภาแหงนี้ฝากไปถึง 
ผูที่เกี่ยวของ ทานผูวาราชการจังหวัด ทานผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร  
ทานตองไปหาขาวดูวามีไหม ถาพี่นองประชาชนมาดวยความเต็มใจ ไมเปนไรครับ 
ทานประธาน เปนสิทธิที่ทําในกรอบของกฎหมาย แตวาถาหากสวนราชการไปดําเนินการ
อยางที่ผมกลาวสักครู อันนี้ก็ขอใหไดเลิกเสียเถอะครับทานประธาน และถาหากวา 
ทานยังไมทราบ ทานตองถามนายอําเภอ ถามผูกํากับการแตละ สภ. ทั้งเมืองกระทุมแบน 
บานแพววามีหรือไม ถามี ทานตองสกัดกั้นเรื่องดังกลาวไมใหเกิดขึ้นครับทานประธาน 
ขอบพระคุณครับ ในสวนของงบประมาณในมาตรานี้ 
  นายชัย  ชิดชอบ  (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :   ผมนึกวาจบแลว  
เห็นขอบคุณ ผมก็นึกวาจบแลว ตอครับ 
  นาวาตรี สุธรรม ระหงษ (สมุทรสาคร)  :  ทานประธานครับ ขออภัย  
ผมไมไดยินที่ทานประธานไดกลาว ขออภัยนะครับ ทานประธานวาอะไร ขออนุญาต 
ในมาตรานี้ครับทานประธาน ผมไดปรับลดลงไป ๑๐ เปอรเซ็นตครับทานประธาน  
และผมไดใหความสําคัญกับการพิจารณางบประมาณโดยสํานักงบประมาณ อยากจะพูดถึง
ธรรมาภิบาลในการทํางานของสํานักงบประมาณ ที่ตองพูดเรื่องนี้เพราะวา เมื่อเชา 
ทาน ส.ส. สุวโรชก็ไดขึ้นมากลาวถึงโรงหีบน้ํามันปาลมของทาน ------------------------------- 
 

- ๙๖/๑ 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๒๒ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ          วชิราภรณ ๙๖/๑ 
 
นี่ละครับสะทอนใหเห็นถึงหลักเกณฑหรือไมมีหลักเกณฑก็ไมทราบในการพิจารณา
งบประมาณในชั้นปรับเพิ่มขึ้นไปนี้นะครับ ผมก็ยังไมไดคําตอบที่ชัดเจนวาโรงหีบน้ํามัน
ปาลมของทาน ส.ส. สุวโรช ที่ชุมพรไดหรือเปลา ก็เห็นไปเจรจากันหลังบัลลังกครับ  
ก็ไมทราบวาไดหรือไมได และมีหลักเกณฑอะไร เมื่อสักครูหมอชลนานมาชี้แจงก็พอเขาใจ
ไดครับ ก็ขอบพระคุณทาน แตนั่นมันหลักเกณฑครับ แตในทางปฏิบัติจริง ๆ ทานให 
หรือไมใหครับ และทานใหทานไปปรับลดอะไรมา ผมก็อยากจะทราบเหมือนกัน และผม
เห็นถึงความจําเปนของทาน ส.ส. สุวโรช ที่ตองมี เพราะทานเรียกรองเรื่องนี้มานาน 
ติดตามมานาน ก็ใหทานเถอะครับ แตผมก็อยากทราบวาหลักเกณฑเหมือนกันวามีเชนไร  
  ทานประธานครับ เร่ืองธรรมาภิบาลนี่จําเปนจริง ๆ โดยเฉพาะในหนวยงาน
ของทาน ของสํานักงบประมาณที่ทานเปนคนจัดสรรงบประมาณของสวนราชการ 
ทั้งประเทศ ถาทานประธานไดดูนะครับ เราใชเวลากับการพิจารณางบประมาณนี่มาก 
ทั้งในสวนของวาระ ๑ ๒ ๓ วันนี้ก็เชนเดียวกัน เราพิจารณากันรอบคอบนะครับ ส.ส. 
ทั้งหมด กรรมาธิการ ผานจาก ส.ส. ๑ ๒ ๓ ไป ส.ว. ถึงจะผานมาเปนกฎหมายบังคับใช 
ทานประธานครับ ระยะหนึ่งหลังจากงบประมาณผานสภาเกิดอะไรขึ้น อยากถามวา
กรรมาธิการไดไปดูไหมวาที่ผาน ๆ มานี่งบประมาณที่ถือวาเปนกฎหมายที่สําคัญของเรา
เมื่อผานสภาไปแลวมีการแกไขเปลี่ยนแปลงหรือไม ทราบดีครับวาทานสามารถทําได  
และเห็นดวยถาหากวามีเหตุผลเพียงพอ เชนวาอาจจะมีปญหาเรื่องคากอสรางที่เพิ่ม
สูงขึ้นไมสามารถเปดประมูลได หรือวากรรมสิทธิ์ในที่ดินอะไรตาง ๆ อยางนี้มีเหตุผล 
ฟงไดครับ แตที่เหลือละครับ มันโอนไปที่พื้นที่ทานรัฐมนตรีหรือครับ หรือวาโอนไปที่สํานัก
งบประมาณตองการใหไป อันนี้ผมก็อยากจะทราบวาหลักเกณฑ เหตุผล ในการพิจารณา
ของทานมีหลักเกณฑอะไร ทานตอบดวยนะครับ นี่เองเปนเหตุผลหนึ่งที่ทําใหมีขอสงสัย
มากในการทํางานของผูบริหารบางคนของสํานักงบประมาณบางคนครับ ผมเนนครับทาน
ประธาน ไมใชทุกคน นอกเหนือจากขอครหาที่วามีบางคนมีผลประโยชนทับซอน นี่ก็เปนที่
ทราบกันโดยทั่วไป อันนี้ผมก็อยากเห็นความชัดเจนตรงนี้ นี่เองเปนสาเหตุที่ผมก็สนับสนุน
คํากลาวของทาน ส.ส. ชินวรณ บุณยเกียรติ วางบประมาณฉบับนี้เปนฉบับหลุมดํา ทาน
ประธานครับ เราจะแกไขอยางไร เราตองมีกลไกสักกลไกหนึ่ง มีเครื่องมือสักสิ่งหนึ่งที่จะตอง 



 ๒๒๓ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ          วชิราภรณ ๙๖/๒ 
 
สามารถจะตรวจสอบแลวก็รายงานตอสภาของเราที่ไดอนุมัติงบประมาณตาง ๆ นี้ไปให
เราไดทราบวาปที่ผานมาทานไดไปทําอะไรกับงบประมาณที่เราไดอนุมัติไปแลว เร่ืองนี้
ทานประธานทราบดีครับ ผมทราบวาทานประธานเชี่ยวชาญเรื่องงบประมาณเคยประชุม
กับทาน เห็นฝไมลายมือทาน ชื่นชมทานครับ แตวาวันนี้ผมอยากเห็นเครื่องมือที่มี
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการงบประมาณนับลานลานบาทของเรา ทานประธานครับ 
ในงบประมาณที่เราไดจัดทํานี้ผมคิดวาถาหากวาเรามีระบบที่สามารถจะยอนกลับมา
รายงานใหสภาเราทราบอีกครั้งหนึ่งงบประมาณของเราก็จะใชอยางมีประสิทธิภาพ แลวก็
เปนประโยชนอยางยิ่งในการพิจารณางบประมาณปตอ ๆ ไปของเราครับ เครื่องมือนั้นมัน
จะตองบอกถึงประสิทธิภาพการใชงานของหนวยงานตาง ๆ วามีประสิทธิภาพมากนอย
เพียงใด นอกเหนือจากรายงานของสํานักงานตรวจเงินแผนดิน และของคณะกรรมาธิการ
สามัญประจําสภา ซึ่งถือวามีประโยชนอยางยิ่งทั้ง ๒ หนวยงาน ทานประธานครับ  
ถาหากวาการพิจารณางบประมาณเปนแบบนี้ผมคิดวาคําพูดทานกอรปศักดิ์ไมผิดจาก
ความเปนจริง เรามีสวนนอยมาก เรา ผมหมายถึงวาสมาชิกสภาผูแทนราษฎร มีสวนนอย
มากที่จะไปปรับปรุงแกไขงบประมาณที่เสนอจากคณะรัฐมนตรีและใหสํานักงบประมาณ
ไดพิจารณาไปแลว นอยมากจริง ๆ และไมคอยเกิดประโยชนมากนัก-------------------------- 
 

- ๙๗/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๒๔ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบญัญัติ) เปนพิเศษ         วชัรี ๙๗/๑ 
 
ผมอยากจะเห็นงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ การใชเม็ดเงินภาษีอากรของพี่นอง
ประชาชนอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดทั่วถึงและเปนธรรม การปรับเปลี่ยนงบประมาณ  
การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณนี่แหละครับ งบประมาณเหลือจายที่ทานชินวรณ 
ไดกลาวสักครู นี่แหละครับมันซุกมันซอนอยู ทําใหพวกเราไมรูไมเห็น และมันทําใหเกิด
ความไมเปนธรรม ไมยุติธรรมขึ้นในสังคมของเรา ก็ขอเรียกรองความโปรงใสในการ
ทํางานของทานดวย  สิ่งที่ มันเกิดขึ้นก็คือวาหลังจากนั้นมีการแกไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณไป ทําใหบางครั้งสิ่งที่เราดูทั่วถึงกันอยางดีแลว มันก็เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 
เพราะฉะนั้นการแกไขปญหาในบางพื้นที่ก็ ไมสามารถจะไปแกไขได เพราะไมมี
งบประมาณ ผมยกตัวอยางเลย  
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :    หมดเวลาแลว  
  นาวาตรี สุธรรม ระหงษ (สมุทรสาคร)  :  ผมอยูจังหวัดสมุทรสาครครับ
ทานประธาน สมุทรสาครเปนจังหวัดปริมณฑลทานประธาน ทานประธานไปหลายครั้ง 
เคยไปกับผมดวยในคณะกรรมาธิการ แตทานประธานดูเถอะครับ นี่อดรนทนมาหลายป 
คําพูดทานนายกรัฐมนตรีบอกอดกลั้น สมุทรสาครของผมเปนจังหวัดปริมณฑล แตวา 
การพัฒนานั้นลาชากวาจังหวัดปริมณฑลอื่น ๆ มากทีเดียว ทั้งนี้ทั้งนั้นผมก็ไมทราบวา 
มันเพราะอะไร ก็ตองการอยากจะแกไข ที่ผานมาไมวา ขางหนาตองดีกวานี้  
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :    หมดเวลาแลวทาน 
  นาวาตรี สุธรรม ระหงษ (สมุทรสาคร)  :  ทานประธาน  อยางที่ผม 
กราบเรียนทานประธาน ขอบพระคุณวาผมขออนุญาตใชเวลาในมาตรานี้ 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  เอามาตราอื่นเสริมก็ได 
  นาวาตรี สุธรรม ระหงษ (สมุทรสาคร)  :  ก็จะขออนุญาตในครั้งนี้ 
ทานประธาน มาตรานี้จะใชเวลานิดหนึ่ง สวนมาตราอื่น ๆ ก็จะใชเวลาอยางจํากัด 
ขอบพระคุณครับทานประธาน สมุทรสาครผมทานประธาน มีมูลคาการสงออกปหนึ่ง 
๗ แสนลานบาท ภาษีที่จัดเก็บจากสมุทรสาครไปเปนอันดับตน ๆ ในจังหวัดตน ๆ ของ
ประเทศ แตสิ่งที่กลับไปถึงพี่นองประชาชนในจังหวัดสมุทรสาครนั้นนอยมากทีเดียว  
 



 ๒๒๕ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ         วัชรี ๙๗/๒ 
 
เพราะฉะนั้นปญหาตาง ๆ ก็จึงยังคางคาอยู ไมไดรับการแกไข หลัก ๆ เลยทานประธาน 
ผมครั้งเดียวเลยทานประธาน 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  เกินเวลาไปเกือบ  
๒ นาทีแลว รักษาเวลา เพราะวาเพื่อนของทานเองหลายคนยกมืออยูขางหลัง  
  นาวาตรี สุธรรม ระหงษ (สมุทรสาคร)  :  ขอบพระคุณทานประธาน ก็จะใช
เวลาอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด ทานประธานใหโอกาสผมเถอะครับ แลวมาตราอื่น ๆ ผม
ก็จะใชเวลาอยางจํากัดจริง ๆ ปญหาที่สําคัญในจังหวัดสมุทรสาครทานประธาน ปญหา
สิ่งแวดลอม สัปดาหที่ผานมากระทูเร่ืองสิ่งแวดลอมของผมเขา แตรัฐมนตรีไมไดมาตอบ  
ก็คงมีราชการจําเปน ก็คงจะไปตอบในสัปดาหตอไปถามีโอกาส  
  นายชัย  ชิดชอบ  (ประธานสภาผูแทนราษฎร )   :   ขอความกรุณา  
มันเกินแลว ผมใหเวลาเกินไปตั้ง ๒ นาทีกวาแลว ขอความกรุณาคุณสุธรรม 
  นาวาตรี สุธรรม ระหงษ (สมุทรสาคร)  :  ขอบพระคุณทานประธาน  
คืออยางนี้ทานประธาน ผมกราบเรียนวาผมก็ใชเวลาในมาตรานี้มาก ผมก็กราบเรียน 
ทานประธานแลว มาตราอื่น ๆ ผมก็จะใชเวลาใหลดลงไป  
  นายชัย  ชิดชอบ  (ประธานสภาผู แทนราษฎร )   :   ตอไปเปนของ 
คุณสมบูรณ คุณสุธรรมครับ ขอคุณสมบูรณตอ 
  นาวาตรี สุธรรม ระหงษ (สมุทรสาคร)  :  ขอบพระคุณครับทานประธาน 
เสร็จแลวจากผมเดี๋ยวก็ตอทานสมบูรณ อุทัยเวียนกุล ทานประธาน ปญหาสิ่งแวดลอม 
ปญหาที่สําคัญคือเร่ืองน้ํา 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  คุณสมบูรณวาอยางไร  
จะใหเวลาเขาไหม 
  นายสมบูรณ อุทัยเวียนกุล (ตรัง)  :  ทานประธาน ก็คงตามสิทธิของ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่ขอแปรญัตติ 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  สทิธิ ทุกคนกมี็มติกันแลว 
และเกินเวลาไป ๓ นาทแีลว ขอความกรุณาเถอะครับคุณสุธรรม อยาใหเสียระบบ มีอะไร
ทานอภิปรายแลว ทานจตุิ 



 ๒๒๖ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ         วัชรี ๙๗/๓ 
 
  นายจุติ ไกรฤกษ (พิษณุโลก)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ กระผม 
จุติ ไกรฤกษ พรรคประชาธิปตย อยากกราบเรียนทานประธานอยางนี้ คือทานประธาน
อาจจะไมทราบแผนงานพวกผม บังเอิญมาตรา ๓ มันพูดไดกวางครับทานประธาน  
และมาตราอื่น ๆ เมื่อมันแคบลงแลว มีผูอภิปรายนอยมาก หลังจากนี้ไปมันจะเร็วขึ้นและ
ทานประธานไดกรุณาเมตตาใหพวกผมไดใชเวลาใหเปนประโยชน แลวก็มาตราอื่น ๆ 
แทนที่เขาจะพูด ๑๐ มาตรา ๑๕ มาตรา ก็จะชดเชยให 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ในประวัติศาสตรของการ
พิจารณางบประมาณ มาตรา ๓ ไมเคยเกิน ๓ ชั่วโมง อันนี้ ๗ ชั่วโมง เกือบรวม ๘ ชั่วโมง  
  นายจุติ ไกรฤกษ (พิษณุโลก)  :  เพราะวาปนี้ มันเขมขน ก็เลยเรียน 
ทานประธานไวบันทึกเปนหลักฐาน 
 

- ๙๘/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๒๗ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ            ศิริวรรณ ๙๘/๑ 
 
  นายชัย  ชิดชอบ  (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :   ขอบคุณนะครับ  
ถาคุณสมบูรณไมยอม  คุณสมบูรณก็ลุกขึ้นได  คุณสุธรรมก็ชวยกรุณานั่งลงครับ  
เชิญคุณสมบูรณ ครับ  
  นาวาตรี สุธรรม ระหงษ (สมุทรสาคร)  :  ทานประธานครับ ผมขออนุญาต
ใชเวลาสั้น ๆ สัก ๕ นาทีไดไหมครับ ผมก็จะรีบสรุปเลย 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ไมไดครับ ขอความกรุณา
เถอะครับ เพราะวาเพื่อนหลายคนเขารักษาเวลากันมากครับ แลวทานเปนนายทหาร 
นะครับ 
  นาวาตรี สุธรรม ระหงษ (สมุทรสาคร)  :  ผมก็ไมทราบวาเราไดตกลงกัน
เร่ืองเวลาอยางไรครับ ไมมีนะครับ 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  เขาตั้งไว ๑๐ นาที ผมเอา
ตามเวลาครับ 
  นาวาตรี สุธรรม ระหงษ (สมุทรสาคร)  :  เวลาที่ทานประธานกําหนด 
จากไหนครับ เพราะวาผมทราบจากประธานวิปก็บอกวาเวลาไมไดจํากัด 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  วิปมีมติกันทั้ง ๒ ฝาย  
  นาวาตรี สุธรรม ระหงษ (สมุทรสาคร)  :  ผมก็อยากทราบจากวิปครับวา
กําหนดเวลาอยางไรครับ จะไดวางแผนการอภิปรายถูกครับ เพราะเทาที่ผมทราบก็ไมมี
การกําหนดเวลาครับทานประธาน ผมยังยืนยันครับ 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  จะขอกี่นาที 
  นาวาตรี สุธรรม ระหงษ (สมุทรสาคร)  :  ผมขอ ๕ นาทีครับทานประธาน 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ถาทุกคนขอไดเหมือนคุณ
ก็สิ้นเดือนนี้ก็ไมจบพระราชบัญญัติงบประมาณครับ ก็ตองมีระเบียบวินัยครับ 
  นาวาตรี สุธรรม ระหงษ (สมุทรสาคร)  :  คืออยางนี้ครับทานประธาน  
ผมเคารพครับ ถาเรามีมติวาเราจะใหเวลาสมาชิกแตละทานเทาไร แตคร้ังนี้เมื่อสักครู 
ทานประธานวิปไปบอกผมนะครับ บอกวาไดคุยกันไวแลว ผมก็ยังไมไดรับแจงจาก
ประธานวิปของผมเลยครับทางฝายคานวากําหนดเวลาไวอยางไร ถาทานประธานกําหนด 



 ๒๒๘ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ            ศิริวรรณ ๙๘/๒ 
 
นะครับ แลวเปนที่ตกลงกันเรียบรอยระหวางวิปทั้ง ๒ ฝาย ผมก็จะปฏิบัติตาม แตขณะนี้
เทาที่ผมรับแจงมายังไมมีครับ 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  วิปรัฐบาลวาอยางไรครับ 
ชี้แจงหนอย เดี๋ยวผมจะผิดมติวิปอีกไมได 
  นายวิทยา  บุรณศิ ริ  (กรรมาธิการ )   :  ขอบคุณครับทานประธาน  
ผม วิทยา บุรณศิริ สมาชิกพรรคพลังประชาชน ในฐานะประธานวิปรัฐบาล ในเบื้องตน 
ไดบริหารเวลาจริง ๆ สรุปแลว มาตรา ๓ เราจะตองขอลงมติกันตอน ๔ โมงเย็น บัดนี้เวลา
ก็ลวงเลยมา ทานประธานก็อนุโลมใหพวกเราตามที่ทานจุติ ไกรฤกษ ขออนุญาตเอยนาม 
ไดกลาวไววาใน มาตรา ๓ นั้นมันครอบคลุมไปทุกเรื่อง สวนมาตราอื่น ๆ นั้น พูดงาย ๆ วา
จะกระชับ บางทีทานไมไดเตรียมอภิปรายก็จะไมมีการอภิปรายกันบางอยางนี้ครับ 
กระผมก็ไมขัดของครับทานประธาน และเมื่อคุณสุธรรมจะใชเวลาตรงนี้ใหเปนประโยชน
จริง ๆ ผมก็ไมขัดของครับ 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ถาอยางนั้นไมใหเสียเวลา
ครับ เชิญคุณสุธรรมตอเมื่อวิปฝายรัฐบาลวาอยางนั้น 
  นาวาตรี สุธรรม ระหงษ (สมุทรสาคร)  :  กราบขอบพระคุณทานประธาน 
ทานประธานครับผมขออนุญาตเรียนเรื่องปญหา เนื่องจากวาเมื่อสักครูผมกลาวแลววา
การพิจารณางบประมาณในขั้นนี้มันไมสามารถจะไปปรับเปลี่ยนอะไรไดมาก ผมจะพูดถึง
ขอมูลเพื่อสะทอนไวในปตอ ๆ ไป และทางสํานักงบประมาณและสวนราชการที่เกี่ยวของ  
ผมคาดวาขณะนี้ฟงอยูครับ จะไดเปนขอมูลในการพิจารณาในปตอ ๆ ไป ปญหาที่สําคัญ
เร่ืองสิ่งแวดลอมในจังหวัดสมุทรสาครและมีผลตอเนื่องมาก หลัก ๆ นะครับ สาเหตุก็คือ 
มีโรงงานอุตสาหกรรมไปตั้งอยูมาก วันนี้ประมาณ ๕,๐๐๐ โรงครับ มีประชากรแฝง  
มีแรงงานตางดาว มีชุมชนเดิม วันนี้นับลานคนทีเดียวมีแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมือง 
ผิดกฎหมาย ๓ สัญชาติ จํานวนนับแสนคน วันนี้ก็เกือบ ๔ แสนแลวครับ ทานลองหลับตา
นึกดูวาปญหาที่ทับถมกันมาสมุทรสาครรับไวเยอะครับ วันนี้น้ําเสีย ลุมน้ําทาจีนเปนหนึ่ง
ในลุมน้ําที่คุณภาพน้ําต่ําสุด บานผมอยูริมแมน้ํานี่แหละครับ วันนี้ไมสามารถใชอุปโภค
บริโภคได หลัก ๆ ก็มาจากโรงงานอุตสาหกรรมที่ไมรับผิดชอบปลอยลงมา อีกสวนหนึ่ง 



 ๒๒๙ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ            ศิริวรรณ ๙๘/๓ 
 
มลพิษทางอากาศ ทานประธานครับ วันนี้โรงงานอุตสาหกรรมปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
ผลิตมาใชถานหิน และไมมีระบบกําจัดของเสียอยางมีประสิทธิภาพ เพราะฉะนั้น 
ทั้งกาซคารบอนไดออกไซด ทั้งฝุนละอองที่เกิดจากถานหิน อันนี้แหละครับทําความ
เดือดรอนใหพี่นองประชาชนอยางมาก ขยะครับทานประธาน  ผมจะพูดสรุปเลย 
นะครับ วันนี้ปญหาขยะลนเมือง และวันนี้ทางกระทรวงมหาดไทยไดจัดสรรงบประมาณ
ไปตั้งแตปที่แลวครับ ไปทําศูนยคัดแยกขยะ แตพี่นองประชาชนคัดคานครับ ตอนนี้ 
ยังคัดคานอยูที่หมู ๓ ตําบลหลักสาม อําเภอบานแพว จังหวัดสมุทรสาคร ทราบวา
ทานผูวาราชการจังหวัดก็ไปรับฟงความคิดเห็นของพี่นองประชาชนในวันอาทิตยนี้ครับ  
ก็ขอใหไปรับฟงอยางโปรงใสและแทจริง ซึ่งโดยสวนตัวผมแลวไปฟงพี่นองประชาชนมา
เขาคัดคานครับ เขาไมอยากใหทําครับ ทําประชาพิจารณถึงไมสําเร็จจนปจจุบัน ปนี้ 
ก็ทราบวาไมสําเร็จก็ขอขยายกันไป นี่คือสวนเรื่องขยะ 
 

- ๙๙/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๓๐ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ            ณัฐชนก ๙๙/๑ 
 
  ปญหาสิ่งแวดลอมสงผลทั้งทางตรง ทางออม ทานประธานครับ ทางตรง
คือพี่นองประชาชนที่อยูอาศัยในสมุทรสาครปญหาเขาที่อยูหลับนอน การประกอบอาชีพ
เดือดรอนหมด ลงมาถึงปากอาวครับทานประธาน  น้ําเสียจากลุมน้ําทาจีนลงมา
สมุทรสาคร ๗๐ กิโลเมตรไหลปากอาวมาที่อาวไทย ๑๑ ตําบล บริเวณปากอาว ตําบล 
พันทายนรสิงห โคกขาม มหาชัย ทาจีน ทาฉลอม บางหญาแพรก บานบอ บางกระเจา 
บางโทรัด กาหลง นาโคก เดือดรอนหมดทานประธานครับตรงนี้ อันนี้ก็เปนปญหา 
ที่ขาดแคลนงบประมาณไปแกไข  

เร่ืองตอไป ปญหาตอไป แรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมือง วันนี้ยังไม
สามารถแกไขไดเลยครับ ดวยนโยบายของรัฐที่ผมคิดวาแกไขไมไดหรอกครับถาใช
นโยบายลักษณะอยางนี้ ตองมีการแกไขกันอีกมากทีเดียวนะครับ ปญหาการขาดแคลน
สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน โทรศัพทครับ ทานประธานครับ สมุทรสาครผมใชโทรศัพท
ทางไกล ๐๓๔ ครับ เรียกรองมานานใหเปน ๐๒ จนบัดนี้ก็ยังไมได และไมคาดวาจะได 
ในเร็ว ๆ นี้ครับ นี่ก็เปนปญหาหลัก ๆ และก็ยังขาดแคลนดวย เร่ืองน้ําประปา เราเห็น 
ทอเมน (Main) ประปาภูมิภาค ประปานครหลวงอยูติดกันไมสามารถนํามาใชไดครับ  
อันนี้ก็เปนปญหาเพราะขาดแคลนงบประมาณไปสนับสนุน ขนสงมวลชนไมมีครับ 
ที่มีประสิทธิภาพไมมี อันนี้ก็นาเสียดายนะครับ เพราะวาเราก็อยูใกล แตวา ขสมก. 
ไปบริการก็ขาด ๆ เกิน ๆ ครับ ขาดคือไปไมถึงที่เราจะไป ในเสนทางที่ควรจะไปก็ไมไป 
นะครับ ไปตามซอกตามซอย อันนี้ก็ตองแกไขโดยดวน  
  ดานการศึกษา ทานประธานครับ สมุทรสาครนั้นประชากรแฝงเยอะ 
โรงเรียนแออัดจริง ๆ นะครับ หลายสิบปไมไดรับงบประมาณไปกอสรางเพิ่มเติมครับ 
บางหองเรียนตอนนี้ ๔๐ ถึง ๕๐ คน ซึ่งมันมากเกินไป ครูก็ขาดแคลนจํานวนมาก ไมมี
การเพิ่มเติมลงไป ที่สําคัญนะครับปญหาของพี่นองเกษตรกร ปุย ยาราคาแพง ผมเคยยื่น 
กระทูไปแลวที่นี่นะครับ ก็ยังไมเห็นผลในทางปฏิบัติ นอกจากปุย ยาราคาแพงแลว ราคา 
พืชผลทางการเกษตร เราพูดถึงเรื่องยางพารา เร่ืองกาแฟ เร่ืองอื่น ๆ เร่ืองปาลมน้ํามัน 
ไมมีใครพูดถึง องุน ฝร่ัง มะมวง ชมพูบานผม กลวยไมบานผม นี่ก็มาจากแถวทางผม 
นี่แหละครับ แตยังมีความเสี่ยงสูงในเรื่องราคา ก็ฝากเจาหนาที่ที่ เกี่ยวของนะครับ  



 ๒๓๑ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ            ณัฐชนก ๙๙/๒ 
 
ผมไมใชเวลามากไปกวานี้ทานประธานครับ แตกราบเรียนวาทั้งหลายทั้งปวงที่ผมได
อภิปรายนี้นะครับทราบดีกวาในครั้งนี้แกไขไมได ผมฝากไวในครั้งหนา และฝากถึงสํานัก
งบประมาณในการทํางานของทานเรื่องธรรมาภิบาล สิ่งตาง ๆ นี้ผมคิดวาคงจะฝากเปน
ขอสังเกตในการพิจารณางบประมาณของเราดวย ขอบพระคุณครับ ทานประธานครับ  
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ผมนึกวาจะยาวกวานี้ 
เชิญคุณสมบูรณตอครับ  
  นายสุวโรช พะลัง (แบบสัดสวน)  :  ทานประธานครับ ผมขออนุญาต 
ใชสิทธิพาดพิงหนอยไดไหมครับ เดี๋ยวจะเสียหายครับ 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  พาดพิงก็เอาไวตอนหลัง
นะครับ 
  นายสุวโรช พะลัง (แบบสัดสวน)  :  ทานครับ แลวไวตอนหลังไวเมื่อไรครับ  
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ไวตอนที่ผมชี้ใหทานพูด 
  นายสุวโรช พะลัง (แบบสัดสวน)  :  ก็นี่ไงครับ ก็ผมขออนุญาตทาน 
แลวครับ 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ตอนนี้ทานยังไมได 
ยกมือ แลวลุกขึ้น แลวก็พูดเลย  
   (นายสุวโรช พะลัง ไดยืนและยกมือขึ้น) 
   นายสุวโรช พะลัง (แบบสัดสวน)  :  ก็ผมยกมือแลวนะครับทานประธาน 
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  นั่งลงกอนสิครับ 
   นายสุวโรช พะลัง (แบบสัดสวน)  :  ไดครับ แลวผมยกมือครับ  
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  เชิญคุณสุวโรช พาดพิง
ตอนไหน ใครเปนคนพาดพิงครับ  
  นายสุวโรช พะลัง (แบบสัดสวน)  :  ก็แคนี้เองครับ ความจริงไมไดยุงยาก
อะไรเลย ทานประธานสภาที่เคารพครับ ผม สุวโรช พะลัง ครับ สมาชิกพรรคประชาธิปตย  
ทาน ส.ส. สุธรรม ไดกรุณาอภิปรายแลวก็พาดพิงผม เพราะฉะนั้นผมจะขออนุญาต 
 



 ๒๓๒ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ            ณัฐชนก ๙๙/๓ 
 
ทานประธานใชสิทธิพาดพิงตรงนี้เพื่อไมใหเกิดความเสียหาย คือผมไมไดรับราชการ 
ไมมีปญหาหรอกครับ แตคนอื่นครับ จะขออนุญาตชี้แจง 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  คือทานพูดมากที่สุด 
ในเรื่องนี้ ผมฟงตลอดตั้งแตตนมาเลย 
  นายสุวโรช พะลัง (แบบสัดสวน)  :  แลวทานไมใหผมพูดในสภา แลวพูด 
ที่ไหนครับ  
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ก็ผมใหพูดแลวครับ  
  นายสุวโรช พะลัง (แบบสัดสวน)  :  ก็นี่ไงครับ จะขออนุญาตชี้แจงใชสิทธิ
พาดพิงตรงนี้หนอยไดไหมครับ 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ครับ ไดสัก ๑ นาทีครับ 
เชิญครับ  
  นายสุวโรช พะลัง (แบบสัดสวน)  :  ไดครับ ขอบคุณครับทานครับ คงไมใช
ถึง ๑ นาทีหรอกครับ คือตามที่ทาน ส.ส. สุธรรม ไดกรุณาพาดพิงวาหลังจากที่ผม
อภิปรายเสร็จแลวไมทราบวาจะไดงบประมาณหรือไม แลวผมเขาไปคุยกันหลังบัลลังก 
ทานประธาน ตรงนี้ครับตองกราบเรียนเพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกันครับวาผมเอา
เอกสารที่ไดทําถึงผูอํานวยการสํานักงบประมาณในชวงที่แปรญัตติในชั้นกรรมาธิการ 
ไปใหกับทาน และอีกเรื่องหนึ่งก็คือผมไมมีสิทธิที่จะไปแตะกับงบประมาณใด ๆ ทั้งสิ้น 
เพราะผิดตามกฎหมายรัฐธรรมนูญนะครับ ถาหากไดโรงหีบน้ํามันปาลมมา โรงสกัด
น้ํามันปาลมตรงนี้ก็ ไดกับสหกรณนิคมทาแซะ  ไมใช เปนกรรมสิทธิ์ของผมครับ  
กราบขอบพระคุณครับ 
 

- ๑๐๐/๑ 
 
 
 
 



 ๒๓๓ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ       ศิริลักษณ ๑๐๐/๑ 
 
  นายชัย  ชิดชอบ  (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :   รูวาผิดกฎหมาย
รัฐธรรมนูญแลวพูดทําไมครับ เชิญคุณสมบูรณครับ 
  นายสุวโรช พะลัง (แบบสัดสวน)  :  ทานประธานครับ ที่ผมตองพูด 
เพราะวาถาไมพูดมันจะผิดครับ ผมตองพูดใหเขาใจวาผมไมไดไปขอเงิน ของบประมาณ
นะครับ ขอบคุณครับ   
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  บันทึกไวแลวครับ 
  นายสมบูรณ อุทัยเวียนกุล (ตรัง)  :  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ 
กระผม  นายสมบู รณ  อุทั ย เ วี ยนกุ ล  สมาชิ กสภาผู แทนราษฎร  จั งหวั ดตรั ง  
พรรคประชาธิปตย ทานประธานที่เคารพครับ วันนี้มาพูดถึงงบประมาณประจําป ๒๕๕๒ 
มีคํากลาวโบราณวาไววา ดูชางใหดูหาง ดูนางใหดูแม ถาจะดูงบประมาณตองดู 
ที่กรรมาธิการครับ กรรมาธิการทั้งหมด ๖๓ ทานครับทานประธาน ดูตามรูปแลวก็นาให
ความเคารพ นาเชื่อถือมากครับ ในการทํางานของทาน ผมเห็นใจเลยครับใชเวลา  
๒ เดือนเศษ ๆ ตั้งแตเชาจรดค่ํามืดดึกดื่น รัฐบาลก็ของบมาครับ งบประมาณรายจาย 
คนที่จายคือรัฐบาล ก็จะขอกับสภาของเรา สภาของเราก็เลยมอบหมายใหทานไดเปน 
ผูพิจารณาวา โครงการใดเห็นควรสนับสนุน โครงการใดเรงดวน โครงการใดไมจําเปน 
ชะลอไวกอน โครงการนี้คอยทําปหนาไดไหม ใหทานไปพิจารณา เพราะวางบประมาณ
รายจายนะครับ รัฐเปนคนจาย แตใครเปนคนจายครับ พี่นองประชาชนเปนคนจาย  
มัน ๒ จายครับ แตจาย ๑ คือรัฐบาลเปนคนจายงบประมาณ จายเงิน แตคนที่เสียเงินมา
คือพี่นองประชาชน เพราะฉะนั้นหนาที่ของกรรมาธิการจึงเปนหนาที่ที่ยิ่งใหญมาก  
มีหนาที่ปกปองผลประโยชนของพี่นองประชาชนทุกคน เมื่อสักครูตอนเที่ยงผมเห็น
กรรมาธิการบางทานเขาไปสั่งกวยเตี๋ยวครับ ทานประธานครับ ยังเลือกเลยครับวา 
เครื่องในอันนี้ ไม เอา  ตับไมเอา  ไส เอา  เนื้อสดเอา  ขนาดกวยเตี๋ยวยังตองเลือก 
ตองพิจารณาวาอันนี้เอาอันนี้ไมเอา งบประมาณตั้ง ๑,๘๓๕,๐๐๐ ลานบาท ทานก็คง 
คิดวาอันไหนเอาอันไหนไมเอา ที่ไมเอาเนื่องจากมันจะเปนภาระงบประมาณพี่นอง
ประชาชนจะไดไมตองเสียเงินเยอะ เสร็จแลวงบประมาณทั้งหมดในปนี้เทาไรครับ 
๑,๘๓๕,๐๐๐ ลานบาท คืองบที่รัฐบาลจะไดจายในป ๒๕๕๒ ครับ เปนรายจายประจํา 



 ๒๓๔ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ       ศิริลักษณ ๑๐๐/๒ 
 
เสีย ๑,๓๓๖,๒๖๙,๒๐๐,๐๐๐ ลานบาท เปนเงินเดือนขาราชการบาง คาตอบแทนบาง 
รอยละ ๗๒.๘ ครับทานประธาน เปนงบรายจายเพื่อชดใชเงินคงคลัง วันนี้ทานประธาน
ครับ ผมเรียนจบทางครูมา กําลังจะมาอภิปรายเรื่องเศรษฐศาสตรใหพี่นองประชาชน 
ไดทราบ แตเปนการบอกทางลัดทางเศรษฐศาสตรแบบงาย ๆ ครับ รายจายเพื่อชดใช 
เงินคงคลังเพิ่งจายปนี้ครับเปนครั้งแรก เหตุผลเนื่องจากรัฐบาลเกา ๆ ที่มากอนหนานี้ 
ใชเงินคงคลังเยอะเกินไป ถาพูดงาย ๆ คือคลังเรารอยหรอลงไปเรื่อย ปนี้ตองหาเงิน
งบประมาณไปใสกลับไป  ๒๗ ,๕๔๐ ,๒๐๐ ,๐๐๐  บาท  งบไปเหลือที่ลงทุนครับ 
๔๗,๕๑๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท เปนงบลงทุนเพียงรอยละ ๒๒.๒ เทานั้นเอง เห็นไหมครับ  
พอมีคาใชจายชดใชเงินคงคลังเพิ่มขึ้นก็ทําใหงบลงทุนซึ่งเปนงบที่จะพัฒนาประเทศ 
ลดนอยลง ทานประธานครับ เสร็จแลวมันมีรายจายเพิ่มขึ้นมาป ๒๕๕๒ เยอะกวาเดิมอีก
ก็คือการชําระคืนตนเงินกู----------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๑๐๑/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๓๕ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ             ศิริลักษณ(๒) ๑๐๑/๑ 
 
หมายความวารัฐเคยผูกพันไปกูไวเทาไร วันนี้ภาระงบประมาณของเราก็คือตองจายคืน
เงินตน ปที่แลวจาย ๔๕,๐๐๐ กวาลานบาทครับ ปนี้เปน ๖๓,๖๗๖,๑๐๐,๐๐๐ บาท 
ภาระเพิ่มขึ้นครับ  เนื่องจากมีคนไปกูมาเยอะ  คือเคยใชจายกันแบบฟุมเฟอย  
ก็วันนี้ยังคิดวาทําอยางไรก็เลยตองไปใชคืนเงินตน  ทีนี้พอคาใชจายเราตั้งไวถึง 
๑,๘๐๐,๐๐๐ ลานบาท เราจะหารายไดจากไหนครับ รายไดสวนแรกก็คือจากการเก็บ
ภาษีอากรของพี่นองประชาชน ทานประธานครับ มีบางสมัยเขาบอกกันวาพี่นอง
ประชาชนถูกเก็บภาษีกันแมแตพอคากวยเตี๋ยว แมคาขนมจีน กรมสรรพากรสงคน 
ไปตรวจเลยวาขายไดเทาไร กําไรเทาไร คิดมาเปนเปอรเซ็นต เก็บมาเปนภาษี เอามา 
เพื่ออุดหนุนใหกับรัฐบาลไปบริหารประเทศครับ บางปมีการคาดกันวารายไดปนี้จะได 
๑๓,๐๐๐ ลานบาท บางปก็กําหนดวา ๑๕,๐๐๐ ลานบาท ปนี้ก็เชนเดียวกันครับ
๑,๕๘๕,๕๐๐ ลานบาท คิดวาจะเก็บภาษีไดขนาดนี้ มีคนพูดกันวาคนจนโดยสวนใหญ
เปนเงินของคนจนทั้งนั้นครับ คนรวย ๆ เขามีชองทางที่จะหลบหลีกหลบเลี่ยงไมตอง 
เสียภาษี ทานประธานเชื่อไหมครับ คนบานผมกรีดยางไดวันละเทาไรก็แลวแตนะครับ  
เขายังเก็บภาษีเลยครับ เวลาจะขายยางครั้งหนึ่งเขาเก็บไป ๑.๔๐ บาทตอกิโลกรัม  
เราเสียภาษีกันดวยความสบายใจผมฝากวารายไดทั้งหมด ยังมีรายไดที่มหาศาล 
อีกสวนหนึ่ง นั่นก็คือการเก็บรายไดจากคนรวยทั้งหลาย ทานไปดูกฎหมายเถอะครับ  
ใครที่ เกงในการเลี่ยงภาษีทานตองพยายามเก็บมาใหได เพื่อจะไปลดอะไรครับ  
ทานประธาน 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ทานสมบูรณครับ ตอนนี้
การอภิปรายของทานเหมือนกับการอภิปรายวาระ ๑ แลวครับ ตอนนี้เรามาแปรญัตติ
งบประมาณที่ปรับลดนะครับ ทานปรับลดตรงไหน มาตรานี้เปนยอดเงินเทาไร อะไรตาง ๆ 
จึงจะถูกตองนะครับ เพราะทานเปนครูบาอาจารย ทําขอสอบใหถูกดวยครับ  
  นายสมบูรณ อุทัยเวียนกุล (ตรัง)  :  ครับ ทานประธานครับ เวลาเขาสอน 
มี ๕ ขั้นตอนครับทานประธาน ขั้นที่ ๑ อธิบาย และจะเขาขั้นที่ ๒ แลวครับทานประธาน
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  คืออภิปรายมันครั้งแรก 
วาระที่ ๑ ผานไปแลว ตอนนี้เปนวาระที่ ๒ ครับ ทานอาจารยครับ  



 ๒๓๖ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ             ศิริลักษณ(๒) ๑๐๑/๒ 
 
  นายสมบูรณ อุทัยเวียนกุล (ตรัง)  :  ครับทานประธาน ผมเลยบอกวาเวลา
สอนเขาจะสอนขั้นแรกคือการอธิบายครับ อธิบายนะครับ ผมเลยจะบอกวารายได 
คาดวาเก็บได ๑,๕๘๕,๕๐๐ ลานบาท แตวาเขาตั้งงบไว ๑,๘๓๕,๐๐๐ ลานบาท  
ที่ขาดทําอยางไร ก็เลยตองไปกูอยางไรครับ ไปกูกัน ๒๔๙,๕๐๐ ลานบาท ตรงนี้ละครับ  
ที่บอกวากรรมาธิการทั้งหลายไปพิจารณาตัดงบประมาณแลวเอาไปไหน ทานประธาน 
ผลปรากฏคณะกรรมาธิการของ เราใช เ วลา  ๒  เดื อน เศษ  ไปตัดลดทั้ งหมด 
๔๕๐,๐๐๙,๕๘๕,๗๐๐ บาท ยอดนี้ครับที่ตัดลด และผมกําลังจะพูดวายอดรวมที่ทาน 
ตัดลดนี้จริง ๆ แลวผมกําลังชื่นชมมากเลยครับ วาถาเกิดทานตัดลด ๔๕,๐๐๐ ลานบาท 
ทานเอาไปชวยประเทศชาติ ชวยประชาชน ก็คือเอาไปลดกับเงินกูที่เราจะกู เรากูตั้ง 
๒๐๐,๐๐๐ กวาลานบาทครับทานประธาน ตอนนี้เนื่องจากคณะกรรมการเห็นวา
บางอยางฟุมเฟอยเกินไป  ไม เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจ  อาจจะทํางานไมได  
และก็ไมเหมาะสมกับงาน เพราะฉะนั้นขอตัดงบประมาณทั้งหมด ๔๕,๐๐๐ บาท  
ตัดไปไหนครับทานประธาน  ผมกําลังเลาใหฟง พูดใหฟง ถาเกิด ๔๕,๐๐๐ บาท  
ทานเอาไปตัดยอดกูครับ ----------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๑๐๒/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๓๗ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ                                               นภัสสร ๑๐๒/๑ 
 
เราจะไดไมตองไปกูเขา ไมตองเสียดอกเบี้ย แตทานเอาไปไหนครับ ผลปรากฏทานตัด 
๔๕,๐๐๐ ลานบาท ทานก็เอามาโปะอีกที่หนึ่งเรียกวาแปรญัตติงบประมาณ แลวตรงนี้
แหละครับที่ผมบอกวาเปนธรรมไหม พอ นายสุวโรช พะลัง ครับขึ้นมาบอกวาโรงสกัด
น้ํามันปาลมจําเปนที่จะตองใช ทานกรรมาธิการก็บอกวาผมไปดูอีกที นากลัวจะมี 
อยางนั้นผมบอกดวยครับบานผมก็มีปาลม โรงสกัดน้ํามันปาลมจําเปนมากครับ เพราะวา
โรงสกัดน้ํามันปาลมของเอกชนจะมีสวนปาลมของเขา วันใดก็แลวแตถาเกิดปาลมมันลน 
เขาก็ไมซื้อของชาวบาน ถาวันนี้ปาลมเขาโรงงานไมพอ เขาก็ซื้อของชาวบาน ไมมีของรัฐ 
เพราะฉะนั้นผมอยากไดทานใหผมไหม เอาหลักเกณฑอะไรมาวากันครับตรงนี้ ผมเลย
บอกวา ๔๕,๐๐๐ ลานบาทที่ทานตัด คิดวามันไมมีประโยชน ทานเอาไปชดเชยเงินกู 
เลยครับ  ผมจะชมทานเลยวานี่คือทําเพื่อประชาชน  ผมพยายามดูกรรมาธิการ 
หลายทานครับ สงวนคําแปรญัตติดวย ผมชื่นชมนะครับ ทานปวีณครับ บอกวาขอตัด
หมดเลยครับ ๑๐๐ เปอรเซ็นต หมวดครุภัณฑที่เกี่ยวของกับยานยนต ผมเลยบอกวา 
โอนี่สุดยอด ยานยนตทั้งหลายตัด ๑๐๐ เปอรเซ็นตเลย เพราะมันงบประมาณเอามาชวย
เพื่อไวสําหรับไมตองกู แตผมก็ไมแนใจนะครับ ทานบอกวาตัดยานยนต เราไปเชากัน
ดีกวา รัฐบาลนี้ชอบเรื่องเชา ตอนนี้จะเชารถเมล ๔,๐๐๐ คันนะทานประธาน แตทาน 
เอาไปไหน ก็มาดูครับ ทีนี้มาดูวาตัดลดแลวไปเพิ่มที่ไหน ไมพูดละครับ รายไดจาก 
การทองเที่ยวประเทศไทยครับ ทานประธานไปดูสถิติเลยครับไปเที่ยวทางทะเลเสีย 
สวนใหญ ประเทศไทยมีวางแผนวาเราจะสรางหอประชุมนานาชาติที่ใหญที่สุด ที่จังหวัด
ภูเก็ต วางแผนกันมาหลายป วันนี้ไปไหนรูไหมทานประธาน แปรญัตติไปลงที่จังหวัด
เชียงใหม สนับสนุนกันเหลือเกิน ไนท ซาฟารี (Night Safari) ไปลงนั่น พืชสวนโลก 
ไปลงนั่น วันนี้หอประชุมนานาชาติไปโนนอีก แลวรูสึกจะเปนกรรมาธิการชุดแรกครับ 
ที่ทานเกงมาก ทานสามารถทํางบผูกพันได ทานจะใชเงินประเทศไทยไปขนาดไหนครับ 
ในหลวงยังบอกวาเราฟุมเฟอยแลวครับ ผมเลยบอกวาผมขอตัด ๑๐ เปอรเซ็นตครับ 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ชวยดูเวลาหนอยนะครับ 
ทานสมบูรณชวยดูเวลาหนอย 



 ๒๓๘ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ                                            นภัสสร ๑๐๒ /๒ 
 
  นายสมบูรณ อุทัยเวียนกุล (ตรัง)  :  ครับทานประธานครับ  ผมเลยบอกวา
ผมขอตัด ๑๐ เปอรเซ็นตครับทานประธาน  เหตุผลที่ผมตัดนะครับ เพราะวาเงิน  
๔๕,๐๐๐ ลานบาทครับทาน ผมคิดวาตรงที่ทานแปรญัตติทั้งหลายนะครับ ตัดลดแลว 
ไปเพิ่มใหกระทรวง  ทบวง  กรมตาง  ๆ  บางที มันนานอยใจนะครับ  ถาผมเปน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ถูกตัดไป ๒๓๐ ลานบาท 
ไมไดกลับมาสักบาทหนึ่ง กระทรวงพลังงานกําลังมีปญหาเรื่องพลังงานของประเทศ  
ถูกตัดไป ๒๐๗ ลานบาท ไมไดกลับมาสักบาทหนึ่ง กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
โลกกําลั งก าวหนา  แต เ รานิยมความลาหลั งหรือ เปลาไม รู  เ ราตัด เขามาเลย  
๓๒๕ ลานบาท ไมใหกลับสักบาทหนึ่ง โชคดีครับ หนวยงานของรัฐสภาครับทานประธาน 
ถูกตัดไป ๑๐ ลานบาท ไดกลับมา ๔,๑๗๐ ลานบาท ถือวากําไร ๔,๐๐๐ กวาลานบาท  
ไปดู คงจะเรงดวนสรางสภาใหมครับ ก็เปน ที่นาชื่นชม ถาผมเกิดมีโอกาสไดนั่ง 
ในพระที่นั่งอนันตสมาคม คงเปนศิริมงคลสําหรับผมมาก เพราะผมถือวาขลังมาก  
แตของเรากําลังจะไปที่ตะเกียกตะกาย ที่เกียกกายครับ สภากาชาดครับถูกตัดไป  
๔ ลานบาท หนวยงานที่สําหรับไปชวยเหลือพี่นองประชาชน เวลาเกิดภัยไมไดกลับ 
สักบาทหนึ่ง กองทุนและเงินทุนหมุนเวียนครับ ถูกตัดไป ในนี้ลงเยอะเหลือเกินครับ  
ผมวาตัวเลขนาจะผิด ทานดูดวยนะครับ เพราะวาในนี้ 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ทานตัดใชไหม 
  นายสมบูรณ อุทัยเวียนกุล (ตรัง)  :  กรรมาธิการตัดครับ 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  กรรมาธิการตัดก็เร่ือง 
ของเขา ทีนี้ที่ทานตัดนะทานไมพูดเลย 
   

- ๑๐๓/๑ 
   
 
 
 



 ๒๓๙ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ       สุทธิกานต ๑๐๓/๑ 
 
  นายสมบูรณ อุทัยเวียนกุล (ตรัง)  :  นี่ครับ ผมตัด ๑๐ เปอรเซ็นตครับ 
ทานประธาน ๑๘๓,๕๐๐ ลานบาท ทานประธานจําไว ไปบวกกับ ๔๕,๐๐๐ ลานบาท  
จะไดเทาไรครับ ๒ แสนกวาลานบาท เห็นไหมมันใกล ๆ กับเงินกูพอดีเลย ทานจะไดทํา
งบประมาณสมดุล แลวทานเอาไปใหทําไมรัฐบาล ทานดูครับ บริหารมา ๗ เดือนแลว 
วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ แถลงนโยบายตรงนี้ดานขวาของทานประธาน เราจะทํางานเรงดวน
ในปแรก บรรทัดแรกเลยครับ บอกวาจะสรางความปรองดองสมานฉันทในสังคม  
เปนอยางไรครับ เอาเงินใหรัฐบาลเสร็จแลวเกิดปญหา มีการประทวงไมพอใจรัฐบาล
อาจจะมีการโกงกิน หรืออาจจะมีการทําอะไรก็แลวแต เรากําลังเดือดรอน ขาวก็แพง 
อาหารก็แพง น้ํามันก็แพง แตรัฐบาลจะแกแตรัฐธรรมนูญคนเลยมารวมกันเปนแสน 
สุดทายบุกยึดที่ ราชการ  ใครที่บุกยึดที่ ราชการผูนําทั้ งหลายมีขอหากบฏ  นี่คือ 
ทางเจาหนาที่ราชการ เราใหเงินเดือนไปหลายลานบาท สุดทายเมื่อไมกี่วัน เรามา 
ประชุมกันในสภาหาวิธีกัน กลับไปถึงผลปรากฏวามีคนสั่งให นปก. บุกมาปะทะกัน  
ฆากันตาย ผูนํา นปก. มีการสอบสวนไหม ถูกดําเนินคดีหรือเปลา ทําใหคนตายเลย
ขณะที่เขายึดสถานที่ราชการขอหากบฏ อันนี้พาคนมาตายเลย สอบสวนกันแลวครับ 
ใครเปนคนอยูเบื้องหลัง แลวเราจะใหเงินนายกรัฐมนตรีไปบริหาร 
  (นายเชิดชัย วิเชียรวรรณ ไดยืนและยกมือขึ้น) 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ทานสมบูรณมีผูประทวง
เชิญครับผูประทวง ประทวงอะไรครับ 
  นายเชิดชั ย  วิ เชี ยรวรรณ  ( อุดรธานี )   :   ท านประธานที่ เคารพ  
กระผม  นายเชิดชัย  วิ เชียรวรรณ  สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจากจังหวัดอุดรธานี  
พรรคพลังประชาชน ผมอันดับแรกขอประทวงทานประธานตามขอบังคับ ขอที่ ๘  
ทานประธานชวยกรุณาหันหนามาทางดานนี้บางครับ ผมยกมือประทวงหลายครั้ง 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ก็เห็นทานประทวง
เจาหนาที่หลายคนชวยดูอยูแลว ผมก็ใหทานพูดแลว ก็จะใหผมดูไปอยางไรอีกครับ  
เชิญเถอะครับ 
 



 ๒๔๐ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ       สุทธิกานต ๑๐๓/๒ 
 
  นายเชิดชัย วิเชียรวรรณ (อุดรธานี)  :  ผูอภิปรายกําลังอภิปรายขณะนี้  
ผมอยากใหอยูในประเด็นนะครับ เพราะตอนนี้นอกประเด็นแลวใชเวลามาคอนขาง
ยาวนานแลวจะไดลงมติ มิฉะนั้นเงินทองงบประมาณก็จะไมไดบริหารบานเมืองครับ 
  นายชัย  ชิดชอบ  (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :   ผมขอวินิจฉัยวา 
ใหคุณสมบูรณพูดตออีกเล็กนอยก็สรุปไดแลวนะครับคุณสมบูรณ กินเวลาเพื่อนไปเยอะ 
เชิญครับ 
  นายสมบูรณ  อุทัย เวียนกุล  (ตรัง )   :  ขอบคุณครับทานประธาน  
ทานประธานคือผูชนะในใจผมเลยครับ ทานชื่อชัย ชนะเลยครับ ทานวินิจฉัยถูกตองครับ
ผมจะบอกใหทานทราบวาเงินทั้งหลาย ผมเห็นทานคณะกรรมาธิการ ทานวิทยาเห็นดวย 
๔๕,๐๐๐ ลานบาทนี้ เอากลับไปชดใชเงินกูเถอะครับ รวมทั้งที่ผมตัดงบประมาณอีก  
๑๐ เปอรเซ็นตนี้เอามาใชเงินกูดีกวา เราอยาเปนหนี้เขาเลยครับ หนี้เราตองเสียเงินตน
เทาไร เหมือนที่ผมบอกหลายแสนลานบาท เพราะฉะนั้นเงินสวนนี้ถาเกิดทานเอาไปให
รัฐบาล ๗ เดือนแลว เราเห็นผลแลวครับวาเขาทําอะไรไมไดเกิดประโยชนกับพี่นอง
ประชาชนชาวไทยเลย ทานจะเอาปนไปใหโจรหรือ แลวโจรอาจจะเอาปนนั้นฆาประชาชน
ของเราเอง เพราะฉะนั้นผมขอตัดงบประมาณ ๑๐ เปอรเซ็นต ขอบคุณครับ 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  เหลืออีก ๒ คนเทานั้น 
ขอความกรุณาเถอะครับ เพราะ ๗ – ๘ ชั่วโมงแลวครับ มาตราเดียว ผมก็พยายาม 
ทุกวิถีทางเหลืออีก ๒ ทานครับ เพราะวาเขายกแลว คุณสมควร โอบออม กับคุณสัมพันธ
๒ ทาน เชิญคุณสมควรสั้น ๆ หนอยนะครับ เอาเนื้อ 
  นายสมควร โอบออม (นครสวรรค)  :  กราบเรียนทานประธานสภา 
ที่ เคารพ กระผม สมควร โอบออม จังหวัดนครสวรรค เขต ๑ พรรคประชาธิปตย  
ก็ขอใช เวลาของสภาไมนานนัก  วันนี้สภาเราก็ไดมารวมพิจารณาที่กรรมาธิการ 
ไดพิจารณางบประมาณ ๒๕๕๒ ------------------------------------------------------------------ 
 

- ๑๐๔/๑ 



 ๒๔๑ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ     นภา ๑๐๔/๑ 
 
ก็ เอาง าย  ๆ  ว า  ๑ ,๘๓๕ ,๐๐๐  ล านบาท  ผมเองไดขอตัดไว  ๑๐  เปอร เซ็นต  
ถา ๑๐ เปอรเซ็นต ก็จะได ๑๘๓,๕๐๐ ลานบาท ฉะนั้นผมวาเห็นกรรมาธิการไดตัดไว 
๔๕ ,๐๐๙  ลานบาทนิดหนอย  ก็ถือวาถาเทียบเปนเปอร เซ็นตแลวก็นิดเดียวเอง  
ฉะนั้นงบประมาณที่ผมเองไดเสนอตัดไว ๑๐ เปอรเซ็นต รวมมีผูตัดงบประมาณ  
๑๐ เปอรเซ็นตนั้นก็ ๔๐ กวาคน ๔๕ คน ที่รวมกันตัดงบประมาณ ฉะนั้นผมคิดวา 
สําคัญมากครับ ๑๘๓,๕๐๐ ลานบาท ก็ถือวาเปนเลือดและเนื้อของพี่นองเราชาวไทย 
ที่ไดประกอบสัมมาอาชีพ แลวก็เสียภาษี แลวก็เขามาสูเปนงบประมาณที่จะนํามาเพื่อจะ
พัฒนาประเทศของเรา ผมขอนิดเดียวครับ ไมอะไรมาก เดี๋ยวไวเขาสูในประเด็นในเรื่อง
ของแตละมาตรา ผมขอฝากอยางนี้วาตามที่คณะรัฐมนตรีไดอนุมัติเชารถเมล ๔,๐๐๐ คัน 
ผมฝากนิดเดียวครับ เมื่อไมกี่วันนี้ผมไดไปที่จังหวัดอุดรธานี ไปที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จังหวัดอุดรธานี ไดไปดูอาจารยที่ เขาไดคนควาแลวก็ทําไฮโดรเจน ไฮโดรเจนนั้น 
ถือวาเปนความสําคัญตอโลกเลยทีเดียว เพราะไฮโดรเจนนั้นเปนพลังงานที่สะอาด  
ถานํามาใชในเครื่องยนตตาง ๆ นั้นก็จะทําใหใชคําวาแทบจะไมมีตนทุนในเรื่องของ
เชื้อเพลิงเลย แลวโดยเฉพาะอยางยิ่งผมสรุปครับวา กอนที่จะนํารถเมล ๔,๐๐๐ คัน 
เขามาใช  ถาเผื่อ เรานําไฮโดรเจนนั้นมาพัฒนา  แลวก็มาใช ในรถของเราที่อยู 
ในประเทศไทย ก็จะไมตองไปสิ้นเปลืองงบประมาณใด ๆ แลวจะทําใหผูประกอบการนั้น 
ประสบความสําเร็จ  เพราะตนทุนไม มี  แลวก็ อันตรายนั้นก็ไม มี  น้ํา  ๑  ลิตรครับ  
ทานประธานที่เคารพ ตามที่ผมไดไปสอบถาม ไดดูถึงรายละเอียดแลวสามารถที่จะให 
รถเกงของเราวิ่งได ๑,๐๐๐ กิโลเมตร เปนไปไดครับ ผมเห็นแลวเขาใจอยางนั้น เอาละ
รายการอื่น ๆ เอาไวใหผมเขาสูในมาตราแตละมาตรา  
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ขอบคุณมากครับ  
  นายสมควร โอบออม (นครสวรรค)  :  ขอทานประธานอีกนิดหนึ่ง  
ผมจะลืมไป พอดีที่ทานประธานไดมอบใหผมวาใหชวยดูระบบเสียงในหองประชุม  
ผมก็เรียนกับทานประธานวาผมก็ดําเนินการเต็มกําลัง เต็มความสามารถของผม ขอบคุณ
ทานประธานที่ไดใหโอกาสผม ก็ขอเรียนวาทางหองประชุมนั้นผมยังไมกลาที่จะเดิน 
ไปไดทั่วครับ เพราะวากลัวเหมือนกัน เพราะวาทดสอบขณะที่ไมมีคนอยูในหอง กับมีคน 



 ๒๔๒ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ               นภา ๑๐๔/๒ 
 
อยูในหองก็แตกตางกัน ผมก็เลยใชเฉพาะซีกนี้ที่ไดดําเนินการไปแลว ซีกโนนไมกลาเขาไป
ก็กลัวเหมือนกัน ก็เรียนทานประธานอยางนั้น แลวแตทานประธานจะไดสั่งการก็แลวกัน 
ขอบคุณครับ 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ก็ขอขอบคุณ คุณสมควร
ชวยดูแล ตอนนี้เสียงก็เร่ิมแปรงแลวครับ ชวยดูแลหนอยครับ ชวยดูแลใหเรียบรอย 
ในทุกสมัยนะครับ ในระหวางที่เราเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร มอบหมายใหทานสมควร
เปนกรณีพิเศษเรื่องนี้ ถือวาเปนอานิสงสของทานดวย เชิญคุณสัมพันธคนสุดทายครับ 
  นายสัมพันธ ตั้งเบญจผล (สุโขทัย)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ  
ผม สัมพันธ ตั้งเบญจผล สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดสุโขทัย พรรคประชาธิปตย  
ผมเปนคนหนึ่งที่ไดตัดในเรื่องของงบประมาณ ๑๐ เปอรเซ็นต อันเนื่องมาจากซึ่งจาก 
การที่ไดดูงบประมาณ และไดศึกษาดูแลว งบประมาณป ๒๕๕๒ นั้น ซึ่งทางรัฐบาล 
ไดตั้ ง งบประมาณถึง  ๑ ,๘๓๕ ,๐๐๐  ลานบาท  ซึ่ งจะเห็นไดว า โดยเฉพาะปนี้ 
ทางรัฐบาลไดตั้งงบสูงกวาป ๒๕๕๑ ซึ่งปที่แลวนั้นไดตั้งแค ๑,๖๖๐,๐๐๐ ลานบาท  
จะ เห็น ได ว าการตั้ ง งบประมาณป  ๒๕๕๒  กับป  ๒๕๕๑  นั้ นแตกต า งกันถึ ง 
๑๐.๕ เปอรเซ็นตดวยกัน ซึ่งมีเงินยอดตางถึง ๑๗๕,๐๐๐ ลานบาท -------------------------- 
 

- ๑๐๕/๑ 
   
 
 
 
 
 
 
   
 



 ๒๔๓ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ      จิตตานันท ๑๐๕/๑ 
 
สิ่งเหลานี้ที่ผมเปนหวงก็คือเกี่ยวกับเร่ืองการที่ รัฐบาลนั้นจะตองหาเงินใหไดเทากับ 
ยอดของงบประมาณรายจายประจําป ๒๕๕๒ จะเห็นไดวางบประมาณป ๒๕๕๒  
จากการที่ เพิ่ มสู งถึ ง  ๑๐๐ ,๐๐๐  กว าล านบาท  ปญหาที่ เ ดื อดร อนที่ จะต อง
กระทบกระเทือนก็คือเร่ืองของกรมสรรพากรที่จะตองหาเงินเพิ่มใหกับทางรัฐบาลอีก 
๑๐๐,๐๐๐ กวาลานบาท แลวทางกรมสรรพากรนั้นไปเก็บงบประมาณตรงไหน จะเห็นได
วาทุกปผมเปนผูแทนปวงชนชาวไทยนั้นทางพอคาตามตลาดหรือพอคาหาบเร แผงลอย 
รถเข็นตาง ๆ ก็บนกันไปหมดวาถึงเวลาปหนึ่ง ๆ การประเมินการคาภาษีจะเก็บเพิ่มเปน
จํานวนมากโดยไปเพิ่มจากตามตลาดรานคา ซึ่งจะเห็นไดวาในปจจุบันนี้หางรานที่เปน
รานสงไมวาจะเปนบิ๊กซี โลตัส คารฟู อะไรตาง ๆ มีทั่วทุกระแหงไปทั่วประเทศหมด 
ทุกจังหวัดหมด และสรางความเดือดรอนใหกับรานคาแตเวลาจะเก็บภาษีเพิ่มก็กลับไป
เก็บกับตามรานคาตาง ๆ เหลานี้ก็ตองฝากเรียนกับทางรัฐบาลก็นาเปนหวงที่เกี่ยวกับเร่ือง
สรรพากรจะไดไปเก็บภาษี แลวมันก็จะไปถึงเกี่ยวกับยุทธศาสตรของงบประมาณของ
รัฐบาลถึง ๘ ยุทธศาสตร แลวก็อีก ๑ ภาคของรัฐในเรื่องของการทํายุทธศาสตร
งบประมาณในป  ๒๕๕๒  จะเห็นไดหลาย  ๆ  ยุทธศาสตร  ผมจะยกตัวอยางเปน 
บางยุทธศาสตรที่คอนขางยังมีปญหา เชน อยางยุทธศาสตรเ ร่ืองของการพัฒนา 
ดานสังคมและคุณภาพชีวิต ซึ่งจะเล็งไปถึงเกี่ยวกับเร่ืองทางดานการศึกษาจะเห็นไดวา
รัฐบาลนั้นไมไดเนนเทาที่ควรเกี่ยวกับการพัฒนาคน การพัฒนาดานการศึกษา โดยเฉพาะ
อยางยิ่งการจัดการศึกษาภาคบังคับ ๑๒  ป  และภาคบังคับพื้นฐาน  ๑๔ ป ก็คือ 
ในเรื่องของชั้นอนุบาลดวย แลวบอกวาใหการศึกษานั้นไดเรียนฟรีทุกชั้น ทุกขั้นตอนหมด 
แตพอถึงเวลาจริง ๆ การศึกษาที่จะดําเนินการเรียนฟรี การศึกษาฟรีก็ไมไดเปนอยางที่ได
ประกาศไว ทุกพรรคเวลาหาเสียงก็บอกวาจะจัดการศึกษาใหฟรีหมด แตถึงเวลาก็ไมได
ดําเนินการตามนี้ โดยเฉพาะอยางยิ่งไมวาจะเปนเรื่องการจัดสรรเงินทุนเพื่อการศึกษา
หรือทุนพัฒนาทางการศึกษาเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษาการเรียน
การสอนของโรงเรียน โรงเรียนตาง ๆ นั้นงบนอยมากไมพอที่จะดําเนินการจัดการศึกษา 
ใหมีประสิทธิภาพไดอยางนี้เปนตนนะครับ หรือแมกระทั่งเรื่องยุทธศาสตรโครงสรางของ
เศรษฐกิจใหขยายตัวอยางสมดุล ไมวาจะเปนเรื่องของทางดานการเกษตรนะครับ จะเห็นวา 



 ๒๔๔ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ      จิตตานันท ๑๐๕/๒ 
 
ในกระทรวง ทบวง กรม ที่จัดไปไมไดเพิ่มขึ้นเลย แตเวลาจัดงบประมาณปนี้เพิ่มขึ้นประมาณ
การรายจายเพิ่มขึ้น แตเวลาในงบของกระทรวงโดยเฉพาะเรื่องของภาคการเกษตร  
จะเห็นวาการเกษตรนั้นก็ยังมีปญหา และโดยเฉพาะอยางยิ่งที่นาเปนหวงอยางยิ่ง 
ในปจจุบันก็คือเร่ืองความเสี่ยงภัยในเรื่องของปญหาการเกษตร ซึ่งรัฐนั้นไดมีนโยบายไว
แตเวลาทํางบประมาณจริง ๆ ความเสี่ยงภัยอันเกิดจากภัยธรรมชาติถึงเวลาไมวาจะเปน
การเกษตรทุกอยางเกิดภัยธรรมชาติจะไดรับคาชดเชยชดใชจากทางรัฐอยางเชน 
ถาเปนเรื่องของการทําไร ทํานา การเกษตรก็ไดคาชดใชเพียงไรละประมาณไมเกิน ๕๐๐ บาท 
อยางนี้เปนตน ซึ่งนอยมากกับการที่เกษตรกรนั้นไดลงทุนไปเปนจํานวนมาก ฉะนั้นรัฐ 
ก็นาจะตองจัดในเรื่องของการเสี่ยงภัยหรือวาภัยที่ เกิดจากธรรมชาตินั้นใหคุมคา 
ตัวอยางเชนการทําแบบลักษณะของประกันภัยรถยนต ซึ่งการลงทุนของเกษตรกรมีเทาไร
นาจะมีการชดเชยใหคุมคาอยางนั้นเปนตน หรือแมกระทั่งเรื่องของยุทธศาสตรเร่ืองของ
การบริหารการจัดการที่ดี อยางเชนเรื่องขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอยางนี้นะครับ  
การสงเสริมการกระจายอํานาจก็ไมไดทําอยางเต็มที่ 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ผมวาเปนการอภิปราย
วาระที่ ๑ แลวครับ ขอใหเปนเนื้อเงินนะครับ 
 

- ๑๐๖/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๔๕ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ            เพทาย ๑๐๖/๑ 
 
  นายสัมพันธ ตั้งเบญจผล (สุโขทัย)  :  อันนี้เปนยุทธศาสตรกวาง ๆ ครับ 
ผมจบตรงนี้แลวนะครับ จะเรียนใหเห็นวาแมกระทั่งเรื่องของงบประมาณในปนี้ที่จัดใหกับ
ทางองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นก็เพียง ๒๕.๒๕ เปอรเซ็นต ซึ่งไมไดเพิ่มขึ้นตามที่
กฎหมายกระจายอํานาจไดกําหนดไวถึง ๓๕ เปอรเซ็นต ถึงแมวาจะแกกฎหมายวา 
ใหเพิ่มขึ้นทุกปเพียงเพิ่มขึ้นเล็กนอยเทานั้นนะครับ ก็ถือวาไมไดเปนการที่จัดสรร
งบประมาณที่กระจายใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นอยางแทจริง  อันนี้ก็คือ 
เปนยุทธศาสตรตัวอยางคราว ๆ ที่ผมยกตัวอยางซึ่งมีถึง ๘ ยุทธศาสตรในการบริหาร 
การจัดการงบประมาณของทางรัฐบาล และผมจะไดลงรายละเอียดในการที่ผมขอสงวน
คําแปรญัตติแตละมาตราตอไปครับ ขอบคุณทานครับ 
   นายชัย ชิดชอบ  (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ขอบพระคุณครับ  
จบการอภิปรายใน มาตรา ๓ นะครับ เนื่องจากมาตรา ๓ ไมมีการแกไข แตมีกรรมาธิการ
ขอสงวนความเห็นและมีผูแปรญัตติขอสงวนคําแปรญัตติ ผมจะขอถามมติจากที่ประชุม
วาจะเห็นควรใหคงไวตามรางเดิมของคณะกรรมาธิการ หรือเห็นดวยกับที่กรรมาธิการ 
ขอสงวนความเห็นหรือผู แปรญัตติขอสงวนคําแปรญัตติ  ขอเชิญทานสมาชิก 
เขาหองประชุมเพื่อลงมติครับ 
  (ประธานสภาผูแทนราษฎร มีสัญญาณใหสมาชิกที่มาประชุมทราบ 
กอนลงมติ) 

 นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  กอนลงมติเพื่อใหเปน 
การลงมติที่ชอบดวยกฎหมาย ผมอยากจะขอความกรุณาใหทานสมาชิกไดชวยแสดงตน
กอนที่จะลงมติครับ กรุณาเสียบบัตรแสดงตนนะครับ ผมขอเรียนใหเพื่อนสมาชิกที่เคารพ
ทุกทานไดทราบ คือเมื่อมีการแปรญัตติก็ตองถามแตละมาตราตองอยูลงมติทุกมาตรา 
ทุกทานอยาลืมนะครับ ทานเสียบบัตรแสดงตนแลวนะครับ ทานสมาชิกผูมีเกียรติทุกทาน
เสียบบัตรแสดงตนแลวนะครับ  เสร็จแลวนะครับ ชวยกดบัตรแสดงตนเลยครับ เชิญครับ  
  (สมาชิกทําการเสียบบัตรแสดงตน) 
 
 



 ๒๔๖ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ            เพทาย ๑๐๖/๒ 
 
  นางวรศุลี สุวรรณปริสุทธิ์ (มุกดาหาร)  : ทานประธานคะ ดิฉัน วรศุลี
สุวรรณปริสุทธิ์ พอดีบัตรอาจจะมีปญหานะคะ พอเสียบเขาไปปุบมันจะขึ้นไมเห็นดวยคะ 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  คือไมชอบเสียบ 
  นางวรศุลี สุวรรณปริสุทธิ์ (มุกดาหาร)  :  เสียบ ๔ ชอง ๕ ชองแลวคะ 
ขึ้นไมเห็นดวยทุกชองเลยคะ 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  เดี๋ยวคอยบอกตอนหลัง 
นับผลได แสดงผลมา จํานวนผูอยูในหองประชุม ๓๓๕ ทานนะครับ ครบองคประชุมแลว 
แตถาการโหวตถาไมเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนก็ตกไปเหมือนกันนะครับ  
 

- ๑๐๗/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๔๗ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัต) เปนพิเศษ          ลักขณา ๑๐๗/๑ 
 
  ตอไป ผมจะถามที่ประชุมนะครับ ผูใดเห็นควรใหคงไวตามรางเดิม ๆ  
ของคณะกรรมาธิการโปรดกดปุม เห็นดวย ผูใดเห็นดวยกับกรรมาธิการขอสงวน 
ความเห็นหรือผูแปรญัตติขอสงวนความเห็นของคําแปรญัตติโปรดกดปุม ไมเห็นดวย  
ผูใดเห็นวาควรงดออกเสียงโปรดกดปุม งดออกเสียง เชิญใชสิทธิครับ ผมลืมครับ
กรรมาธิการมีอะไรชี้แจงไหมครับ ไมมีนะครับ ทานกรรมาธิการทานมีอะไรที่จะชี้แจงไหม
ครับ ญัตตินะครับ คือทานไมชี้แจงนะครับ ผมขอถามญัตติอีกครั้งหนึ่ง ผูใดเห็นควรให
คงไวตามรางเดิมของมาตรา ๓ ของคณะกรรมาธิการโปรดกดปุม เห็นดวย ผูใด 
เห็นดวยกับกรรมาธิการขอสงวนความเห็นหรือผูแปรญัตติขอสงวนคําแปรญัตติ  
โปรดกดปุม ไมเห็นดวย ผูใดเห็นวาควรงดออกเสียงโปรดกดปุม งดออกเสียง ชัดนะครับ 
โปรดใชสิทธิทุกทานครับ  
  (สมาชิกทําการเสียบบัตรแสดงตนและกดปุมลงคะแนน) 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ใชแลวนะครับ เจาหนาที่
แสดงผล มีผูเห็นดวยกับคณะกรรมาธิการ ๒๓๔ เสียง ไมเห็นดวย ๙๙ เสียง งดออกเสียง 
๒ เสียง เกือบขีดเสนตายแลว 
  นายสาคร เกี่ยวของ (กระบี่)  :  ทานประธานครับ ผม สาคร เกี่ยวของ  
จากพรรคประชาธิปตย กระบี่ ไมเห็นดวยครับ  
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ไมเห็นดวย 
  นายสาคร เกี่ยวของ (กระบี่)  :  กดแลวสัญญาณไมขึ้นครับทานประธาน 
หมายเลข ๐๓๘๐ ครับทานประธาน  
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  เปน ๑๐๐ นะครับ  
  นายประพร เอกอุรุ (สงขลา)  :  ทานประธานครับ ผม ประพร เอกอุรุ ครับ 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร พรรคประชาธิปตย จังหวัดสงขลา ไมเห็นดวยครับ 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ๑๐๑ ครับ  
  นายประพร เอกอุรุ (สงขลา)  :  หมายเลข ๐๑๗๙ ครับ 
 
 



 ๒๔๘ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัต) เปนพิเศษ          ลักขณา ๑๐๗/๒ 
 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  บัดนี้ผลไมครบกึ่งหนึ่งเลย
จะใหผมทําอยางไร เสียงขางมากธรรมดา เลขา บอก คนแกก็หลง ๆ ลืม ๆ ขออภัย  
ก็ถือวา มาตรา ๓ เห็นควรคงไวตามรางเดิมของคณะกรรมาธิการนะครับ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๔๙ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัต) เปนพิเศษ          ลักขณา ๑๐๗/๓ 
 
  กอนจะผานไป มาตรา ๔ ผมขอแจกเอกสารกอนขึ้น มาตรา ๔ เจาหนาที่
กรุณาแจกดวย ใบแกขอความแจกหรือยัง ชวยแจกทุกคนครับ มาตรา ๔ เปนมาตรา 
ที่สําคัญดวยงบกลาง ก็ขอใหทานสมาชิกผูทรงเกียรติโปรดกรุณาอยูกันใหพรอมเพรียง 
นะครับ ตอไป มาตรา ๔ เชิญเลขา ครับ 
  นายสมพล วณิคพันธุ (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่ 
แทนเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร)  :  มาตรา ๔ งบกลาง มีการแกไข มีกรรมาธิการ 
ขอสงวนความเห็นและผูแปรญัตติขอสงวนคําแปรญัตติ 
 

- ๑๐๘/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๕๐ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ       วชิราภรณ ๑๐๘/๑ 
 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  คือเราไดปฏิบัติมาแลว   
ใหกรรมาธิการเสียงขางนอยพูดเสร็จ  แลวก็ท านสมาชิกผู แปรญัตติพูดเสร็จ 
แลวก็สลับกันไปอยางนี้นะครับ เชิญคณะกรรมาธิการเสียงขางนอยครับ ติดใจไหมครับ 
ถาไมติดใจผมผานนะครับ เชิญทานพิเชษฐครับ  
  นายพิเชษฐ พันธุวิชาติกุล (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานที่เคารพครับ 
ผม พิเชษฐ พันธุวิชาติกุล พรรคประชาธิปตย จากจังหวัดกระบี่ ในฐานะกรรมาธิการ 
เสียงขางนอยครับ ผมไดสงวนคําแปรญัตติในการที่จะตัดงบกลางไวรอยละ ๒๐  
ในทุกมาตรา  แตวาผมจะไมอภิปรายทุกมาตรานะครับ  เฉพาะงบกลาง  คิดวา 
มีสวนเกี่ยวของที่สําคัญแลวก็จําเปนที่จะใหที่ประชุมนี้รับทราบ งบกลางปนี้ตั้งไวทั้งหมด
๒๔๐,๙๔๐,๖๓๖,๙๐๐ บาท เรียนวาถาคิดตามสัดสวนงบประมาณแลว งบกลาง 
เปนอัตราสัดสวนถึง ๑๓.๖ เปอรเซ็นตของงบประมาณทั้งหมด คือ ๑๓.๖ เปอรเซ็นต 
ของงบประมาณ ๑,๘๓๐,๐๐๐ กวาลานบาทตามที่เราพิจารณากันอยูนี้ งบกลาง 
มีการเติบโตขึ้นมาอยางนาเปนหวงตามลําดับ  จากเมื่อประมาณ  ๑๐  ปที่แลว  
ที่ทานประธานก็นั่งเปนกรรมาธิการงบประมาณเราจะเห็นวางบกลาง มีตัวเลขอยูเพียงแค 
๓๐,๐๐๐ – ๔๐,๐๐๐ ลานบาท บัดนี้งบกลางเติบโตมาถึง ๑๓.๖ เปอรเซ็นตดังกลาวนี้ 
ก็เปนที่วิพากษวิจารณหลายคนก็เปนหวงกันอยู ในหองประชุมงบประมาณกระผม 
ไดใชสิทธิกรรมาธิการขอตัดงบกลางไปแลวบางสวน แตวาตัดไปเพียงแคประมาณ 
ยังไมถึงรอยละ ๗ ก็ขอความกรุณาที่จะอธิบายเพิ่มเติมในหองงบประมาณนี้ครับ  
ถาทานประธานจะกรุณาดูหนังสือรายงานของคณะกรรมาธิการเลม ๒ ตั้งแตหนา ๒  
เปนตนไป คาใชจายงบกลางตามที่ปรากฏทั้งหมด ๑๒ รายการ คิดวามีขอสําคัญที่ 
ที่ประชุมนี้พึงพิจารณา สวนแรกที่สุดก็คือใน (๑) คาใชจายในการพัฒนาศักยภาพของ
หมูบานและชุมชน หรือที่เราเรียกวา เอสเอ็มแอล ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
ปนี้ตั้งงบประมาณไว ๑๙,๐๐๐ ลานบาท ผมไดใชสิทธิในฐานะกรรมาธิการตัดในหอง
ประชุมไปแลว ๔,๐๐๐ ลานบาท ตัวเลขสุดทายที่เหลือเขามาในหองงบประมาณนี้ 
ก็ เหลือ เพียงแค  ๑๕ ,๐๐๐  ล านบาท  มีความจํ า เปนที่ จะตองชี้ แจงประกอบ 
ก็คือวางบพัฒนาศักยภาพของหมูบานและชุมชนหรือเรียกวาเอสเอ็มแอล เพิ่งปรากฏ 



 ๒๕๑ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ       วชิราภรณ ๑๐๘/๒ 
 
ในงบประมาณปนี้ แตในงบประมาณปที่แลวเปนงบประมาณที่รัฐบาลที่ผานมาเรียกวา 
งบอยู ดี มี สุ ข  ในงบอยู ดี มี สุ ข ในงบประมาณงบกลางปที่ แล วตั้ ง ไ ว ประมาณ  
๑๕,๐๐๐ ลานบาท แตผลปรากฏวาจากรัฐบาลที่ผานมา ๑๕,๐๐๐ ลานบาทปที่แลว 
ใช ไปเพียงแคไมถึง  ๔ ,๐๐๐  ลานบาทเอง  มีงบประมาณเหลืออยู อีกประมาณ  
๑๑,๐๐๐ กวาลานบาท รัฐบาลนี้ปจจุบันปนี้ก็ไดไปเปลี่ยนงบอยูดีมีสุขมาเปนงบ 
เอสเอ็มแอล นอกจากตั้งไวในงบประจําป ๑๙,๐๐๐ ลานบาทแลวยังไดโยกงบประมาณ
จากงบอยูดีมีสุขใชไปแลวถึง ๔,๐๐๐ กวาลานบาท ไดมีการใชลวงหนาดวยงบปที่แลวไป
๔ ,๐๐๐  กวาลานบาท  มีขอนาเปนหวงก็คือทานประธานที่ เคารพครับ  รัฐบาลนี้ 
เขารับหนาที่เมื่อแถลงนโยบายเมื่อเดือนกุมภาพันธ และก็มาคิดทํางบประมาณในเรื่อง
เอสเอ็มแอลในเดือนมีนาคมแตเพียงแคไมถึง ๑ เดือน รัฐบาลไดจายงบประมาณ 
ที่โยกจากอยูดีมีสุขไปถึง ๔,๐๐๐ – ๕,๐๐๐ ลานบาทที่ทําพิธีเรียกวายิงงบประมาณไปยัง
หมูบานตามที่เคยเปนขาวในหนังสือพิมพ --------------------------------------------------------- 
 

- ๑๐๙/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๕๒ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ      วัชรี ๑๐๙/๑ 
 
เพราะฉะนั้นก็มีความเปนหวงวารัฐบาลนี้ใชเวลาเพียงแค ๑ เดือนเศษ ๆ พิจารณา 
ในโครงการเอสเอ็มแอล แลวก็จายไปหมูบานตาง ๆ โดยที่ขาดการไตรตรอง ก็ไดมีการ
เปลี่ยนใหผูที่เกี่ยวของใชความรอบคอบ ใชงบประมาณเหลานี้ใหเกิดประโยชนสูงสุด  
และเมื่องบ ๑๙,๐๐๐ ลานบาท ไดมีการโยกงบปที่แลวมาประมาณ ๔,๐๐๐ ลานบาท  
ถารวมจริง ๆ ก็เปนประมาณ ๒๓,๐๐๐ ลานบาท ผมจึงไดใชสิทธิของกรรมาธิการปรับไป
ในหองพิจารณา ๔,๐๐๐ ลานบาท  ดวยความเห็นชอบของผู เกี่ยวของที่มาชี้แจง
งบประมาณดวย ก็คือทานรองเลขาธิการสํานักนายกรัฐมนตรี ผูทําหนาที่ดูแลงบเอสเอ็ม
แอล ตรงนี้อาจจะมีกรรมาธิการบางทานเปนหวงวาทําไมงบเอสเอ็มแอลไปปรับลดจาก 
๑๙,๐๐๐ ลานบาท มาเหลือ ๑๕,๐๐๐ ลานบาท ก็เรียนวามาเหลือ ๑๕,๐๐๐ ลานบาทนี้ 
เพราะมีการใชไปกอนจากงบอยูดีมีสุขไปประมาณ๔,๐๐๐ ลานบาทแลว แตจริง ๆ แลว 
ทานประธานที่เคารพ ผมมีความเปนหวงวาสําหรับระยะเวลางบประมาณที่เหลืออยู 
๑๕,๐๐๐ ลานบาทนี้ ก็ยังมากเกินไป เพราะวิธีการดําเนินการถึงเกือบ ๘๐,๐๐๐ หมูบาน
ทั่วประเทศ ขณะที่ยังขาดความพรอม ยังไมไดมีการเตรียมความพรอมเลย งบจํานวนนี้
เชื่อวาสุดทายแลวมันก็ยังจะเหลือ หรือถาจายไปหมดก็จะเปนการจายงบประมาณไป
อยางไมมีคุณภาพ ก็จําเปนตองชี้แจงที่ประชุมเพื่อไดรับทราบ  
  ใน (๒) และ (๓) เปนคาใชจายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
๒,๓๐๐ ลานบาท กับคาใชจายเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดําเนินและตอนรับประมุข
ตางประเทศ คณะกรรมาธิการไมไดแตะตองเลย ผมเองก็ไมแตะตองเลยงบประมาณ 
สวนนี้  
  ใน (๔) คือคาชดเชยคางานสิ่งกอสราง เดิมตั้งเอาไว ๑,๐๐๐ ลานบาท 
มีการแสดงความเห็นติติงกันในที่ประชุมกรรมาธิการงบประมาณวา สาเหตุหนึ่ง 
ที่งบประมาณปที่แลว งบลงทุนใชกันไมคอยทันเพราะวาราคากลางตั้งเอาไวในขอจํากัด 
ในปที่แลวที่ผานมาปหนึ่ง อิฐขึ้นราคา หิน ปูน ทราย เหล็กเสนทุกอยางขึ้นราคาไปหมด 
เพราะฉะนั้ นค าชดเชยสิ่ งก อสร างที่ ภาษากอสร าง เ รี ยกว าค า เค  ตั้ ง ไว เพียง  
๑,๐๐๐ ลานบาท เกรงวาจะไมพอและจะมีปญหาการจัดการงบประมาณปใหมนี้ เราก็จะ 



 ๒๕๓ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ      วัชรี ๑๐๙/๒ 
 
ไมเขาเปาอีก ในที่สุดก็ไดมีการแปรญัตติตามคําขอของรัฐบาลเพิ่มมา ๑,๐๐๐ ลานบาท 
เปนตัวเลข ๒,๐๐๐ ลานบาท ตามที่ปรากฏในหนา ๒  
  ทานประธาน มีตัวเลขใน (๕) ก็ขอเรียนวา เงินสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉิน 
หรือจําเปน ตัวเลขนี้คือตัวเลขที่อยูในอํานาจการสั่งการของนายกรัฐมนตรีทั้งหมด  
สํารองไวเผื่อเกิดกรณีฉุกเฉินจําเปน เชน ภัยพิบัติ น้ําทวม ภัยแลง หรือกรณีที่อุบัติภัย 
ตาง ๆ และสิ่งที่จําเปนนอกเหนือจากการคาดหมาย เงินสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉิน 
หรือจําเปน เติบโตขึ้นมาอยางนาเปนหวง เมื่อไมถึง ๑๐ ปที่แลว เงินสํารองจาย 
เพื่อกรณี (๕) นี้ มีเพียงปละประมาณ ๑๐,๐๐๐ ลานบาทเทานั้นเอง แตตอมาก็มีการ
สํารองขึ้นมาถึง ๔๕,๐๐๐ ลานบาท ในปงบประมาณปนี้ตามที่ปรากฏ จากการสอบถาม
ทางสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีและดูตัวเลขการเบิกจายในปที่ผาน  ๆ  มา  
มีขอนาสนใจและนาเปนหวงก็คือวา ทุกปตั้งไวสูงเกินไป การใชจายเมื่อมาถึงประมาณ
เดือนมิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายนแลว ยังเหลืออยูเกือบคร่ึงทุกป แตพอ 
ใกลปงบประมาณเขาจริง ๆ เงินพวกนี้เหลือมาก ก็จะมีรัฐมนตรีกระทรวงตาง ๆ ใครตอใคร
ไปขอใชงบประมาณนี้ โดยที่ไมใชเขากรณีฉุกเฉินหรือไมเขากรณีจําเปน เปนตัวเลข
คอนขางจะมาก ในงบประมาณเมื่อปที่ผานมา ตั้งตัวเลขไวประมาณ ๔๕,๐๐๐ ลานบาท 
ปนี้ตั้งเปน ๔๘,๐๐๐ ลานบาท จากการสอบถามแลว จาก ๔๕,๐๐๐ ลานบาท ปที่แลว 
จนกระทั่งพิจารณางบประมาณจะเขาสูเดือนสิงหาคมแลว ยังเหลืองบตรงนี้อยูอีกรวม 
๒๐,๐๐๐ ลานบาท เพราะฉะนั้นในปนี้ ผมจึงไดใชสิทธิกรรมาธิการปรับลดงบตรงนี้ 
ไปอีกประมาณ ๑๐,๐๐๐ ลานบาท ขอปรับ ๑๐,๐๐๐ ลานบาท ตามตัวเลขที่จําเปน  
แตสุดทายได มีการรองขอจากผูมาชี้แจงวาถาตัด  ๑๐ ,๐๐๐  ลานบาท  เกรงวา 
จะมากเกินไป ขอเพียงแคประมาณสัก ๓,๐๐๐ ลานบาทก็พอ --------------------------------- 
 

- ๑๑๐/๑ 
 
 
 
 



 ๒๕๔ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ        ศิริวรรณ ๑๑๐/๑ 
 

เหตุผลคิดวาทานสมาชิกทุกทานคงสนใจนะครับ เพราะรัฐบาลเกรงวา 
ป ๒๕๕๒ อาจจะมีการเลือกตั้งใหม จึงขอวงเงินไวประมาณ ๖,๐๐๐ ลานบาท สํารองไว
เผื่อจะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในป ๒๕๕๒ ตัวเลขตรงนี้ก็เลยยอมใหปรับ
เพียงแคประมาณ ๓,๐๐๐ กวาลานบาท จริง ๆ แลวตัวเลขตรงนี้ควรจะปรับมากกวา 
๑๐,๐๐๐ ลานบาท แลวก็ตามตัวเลขที่พวกผมสงวนคําแปรบัญญัตติไว มีขอสังเกต 
คืองบสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปนดังกลาวนี้เปนงบที่นากลัวครับ ขาดการ
ตรวจสอบ และเปนการใชจายที่ไมคอยรอบคอบเลย และทุกปใชจายไมทันก็มาเบิกจาย
เรงจายกันเพื่อใหตัวเลขหมดไปในปลายปทุกป ตัวเลขตรงนี้ผมคิดวาผมยังอยากใชสิทธิ
ตัดใหเหลือแคประมาณ ๔๐,๐๐๐ ลานบาทตามเดิม ตัวเลขตอมา ทานประธานที่เคารพ
คาใชจายในการรักษาพยาบาลขาราชการ ลูกจาง และพนักงานของรัฐ ตั้งไวเดิม  
๔๘,๖๐๐ ลานบาท มีกรรมาธิการในหองนี้และทานสมาชิกในหองบางทานไดกรุณา
อภิปรายไปแลวตอนเชาวา คาใชจาย  ในการรักษาพยาบาลขาราชการ  ลูกจาง  
และพนักงานของรัฐตั้งไวสูง แตทุกปจายเกือบหมดเพราะขาดการตรวจที่รอบคอบ  
ทานประธานจะดูวาถาเรามีขาราชการอยูประมาณ ๒ ลานคน เฉพาะคารักษาพยาบาล  
๒ ลานคน ตกเขาไป ๔๘,๐๐๐ กวาลานบาท ถาถัวเฉลี่ยแตละคนตกตอหัวเขาไป 
๒๔,๐๐๐ บาทครับ แตขณะที่กองทุนประกันสังคม คารักษาพยาบาล ประชาชนทั่วไป 
มีการเรียกรองพยายามจนขนาดนี้ไดแค ๒,๐๐๐ บาทตอหัว แตเฉพาะขาราชการวิ่งเขาไป
ถึงรายละประมาณ ๒๔,๐๐๐ บาท จริงอยูอาจจะเกี่ยวของวาเปนการใชสิทธิแทนคูสมรส 
หรือบุตรบาง แตถาคํานวณถึงคูสมรสและบุตรของขาราชการถัวเฉลี่ยแลวก็เปนดังที่ 
ทานกรรมาธิการ นายแพทยวรงค เดชกิจวิกรม ไดอภิปรายไปแลววาจะตกถัวเฉลี่ยหัวละ 
๙,๐๐๐ บาทครับ เพราะฉะนั้นงบประมาณในเรื่องคาใชจายในการรักษาพยาบาล
ขาราชการและลูกจาง และพนักงานของรัฐ ก็ฝากสภาพิจารณาวาตอไปพึงพิจารณา 
เร่ืองนี้ใหเขมงวด มิฉะนั้นเมื่อมีวงเงินจํานวนมาก ก็คอนขางจะหละหลวม มีขาราชการ
จํานวนมากใชสิทธิในการรักษาพยาบาลในขณะที่ไมจําเปน ขาราชการจํานวนหนึ่ง 
ไปยังแหลงทองเที่ยวที่มีโรงพยาบาลชั้นหนึ่ง ถือโอกาสเขาพักในโรงพยาบาลและ
รักษาพยาบาลใชสิทธิเบิก ในขณะเดียวกันก็ประหยัด คาโรงแรม คาใชจายที่พาลูกเมีย 



 ๒๕๕ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ        ศิริวรรณ ๑๑๐/๒ 
 
ไปตามสถานที่ทองเที่ยวตาง ๆ เชนนี้ มีตัวเลขเคยมีปรากฏวาจํานวนคืนของหอง 
ตามโรงพยาบาลที่ไปรักษาในโรงพยาบาลเอกชนเกินกวาที่เปนจริงก็มี สิ่งเหลานี้ผมเตือน
กรมบัญชีกลางไปวาเรามีการหละหลวมในการดูงบประมาณตรงนี้มากในภาวะเศรษฐกิจ
เชนนี้ อยากที่จะใหใชความรอบคอบ เขมงวดดูคารักษาพยาบาลของขาราชการและ
ลูกจางเหลานี้ดวย อะไรที่มีเหตุมีผลสมควร คณะกรรมาธิการไมขัดของหรอกครับ  
แตในภาวะเศรษฐกิจอยางนี้ตองดูจุดร่ัวไหล 
  ในรายการตอใน (๗) ทานประธานครับ เงินเบี้ยหวัด บําเหน็จ บํานาญ ปนี้
ตั้งขึ้นมา ๘๒,๐๐๐ ลานบาท ผมขอตัดในหองงบประมาณไปประมาณ ๒,๐๐๐ ลานบาท 
แตวากลับมีการแปรญัตติเพิ่มขึ้นมาโดยผาน ครม. ในรายการหนึ่ง ตัวเลขกลับมากกวา 
ที่ตัดเสียอีก  จาก  ๘๒ ,๐๐๐  ลานบาท  ตัดไปแลวกลายเปนแปรญัตติ เพิ่ม เปน  
๘๓,๐๐๐ ลานบาท เพิ่มมาอีก ๑,๐๐๐ กวาลานบาท ทานประธานครับ มีขอบกพรอง
จุดออนที่นาสนใจเกี่ยวกับเงินเบี้ยหวัด บําเหน็จ บํานาญ คณะกรรมาธิการพบวา 
ในโครงการเออรลี่  รี ไทร  (Early Retire) หรือโครงการเกษียณอายุกอนกําหนด  
มีขาราชการจํานวนหนึ่งมาเขาโครงการ แลวก็สวนใหญเปนขาราชการที่อยูในระดับ
ขาราชการชั้นสูงจํานวนหนึ่ง เมื่อขอเออรลี่ รีไทร หรือขอเกษียณกอนกําหนดแลวก็รับเงิน
ของขวัญ รับเงินบําเหน็จอะไรตอไปแลว แตกลับมีการจางกลับมาเปนที่ปรึกษา 
ในกระทรวง ทบวง กรมตาง ๆ ในคาจางที่สูงกวาเงินเดือนเดิมอีกเกือบเทาตัว -------------- 
 

- ๑๑๑/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๕๖ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ          ณัฐชนก ๑๑๑/๑ 
 
สิ่งเหลานี้ก็เปนสิ่งที่รัฐบาลพึงจะตองพิจารณา แตปรากฏวาเบี้ยหวัด บําเหน็จ บํานาญ 
หลังจากที่ผมตัดไป ๒,๐๐๐ ลานบาทแลว กลับมีการแปรญัตติเพิ่มขึ้นมาโดย ครม. เขามา
ในหองนี้เพิ่มเขามาอีก ๒,๐๐๐ กวาลานบาท สุดทายแทนที่จะนอยลง ตัวเลขกลับ 
เพิ่มขึ้นครับ จาก ๘๒,๔๕๐ ลานบาท เปน ๘๓,๔๗๙ ลานบาท ผมยังมีความเห็นวา 
เงินเบี้ยหวัด บําเหน็จ บํานาญเหลานี้ไมควรเกิน ๘๐,๐๐๐ ลานบาท และก็จําเปนจะตอง
พิจารณาดวยวาขาราชการจํานวนที่ขอใชสิทธิเกษียณอายุออกไปและกลับไปจางกลับมา
ในฐานะที่ปรึกษาบาง ในฐานะตําแหนงอะไรบาง โดยอัตราเงินเดือนเกินกวาเดิมตั้งเทาตัว
เชนนี้เปนสิ่งที่รัฐบาลจําเปนจะตองดูแลอยางเขมงวดเสียแลว 
   ใน (๘) ครับทานประธานครับ เงินชวยเหลือขาราชการ ลูกจางและ
พนักงานของรัฐ ไมอยากบอกวาเปนงบหาเสียง แตปที่ผานมาขณะที่เราเปนหวงวา 
งบประจําเงินเดือนของขาราชการคาตอบแทนสูงขึ้นมามาก แตอยู ๆ ก็มีการไปประกาศ
ขึ้น เงินชวยเหลือใหกับขาราชการคนละ  ๑ ,๐๐๐  บาท  และจากนั้นไมพอจาก  
๑,๐๐๐ บาท ก็เพิ่มมาเปน ๑,๕๐๐ บาท แตถึงแมจะเปน ๑,๕๐๐ บาท คูณดวยจํานวน
ขาราชการและลูกจางในตัวเลขของผมแลวมันก็ไมควรถึง ๕,๓๘๕ ลานบาท ตามที่รัฐบาล
ตั้งไว ตัวนี้สวนหนึ่งผมก็ปรับลดไปในหองงบประมาณประมาณ ๓,๐๐๐ ลานบาท  
แตตัวเลขก็ยังสูง สูงกวาที่จําเปน แตก็ไมติดใจ  
  ทานประธานครับ มีใน (๙) เร่ืองเลื่อนเงินเดือนและเงินปรับวุฒิขาราชการ 
ตรงนี้เปนที่วิพากษวิจารณกันอยูมากครับ ตั้งมา ๖,๐๐๐ ลานบาท ผมก็ใชสิทธิขอปรับ 
ลงไป ๑,๐๐๐ ลานบาทในหอง โดยทําความเขาใจกับผูมาชี้แจงไลเรียงตัวเลขที่เปนจริง
กันแลว สุดทายก็ปรากฏวาตัวเลขจริง ๆ แลวไมถึง  ๕,๐๐๐ ลานบาท แตก็มีตั้งกันมา 
๖,๐๐๐ ลานบาท ก็ปรากฏในงบประมาณหนาที่ ๓ วาคงเหลือ ๕,๐๐๐ ลานบาท ตวัเลขนี้
ก็ยังสูงกวาที่เปนจริง สมควรที่จะตองพิจารณาตอไปอยางเขมงวดในปตอ ๆ ไป เงินสวนนี้
เงินปรับวุฒิขาราชการ ทานประธานครับ ถาเกี่ยวกับขาราชการชั้นผูนอยซี ๕ ซี ๖ ซี ๗ 
ซี ๘ เราก็จะไมวากัน แตพวกนี้รวมมาถึงขาราชการ ซี ๑๐ ซี ๑๑ ดวย ซี ๑๐ ซี ๑๑  
ผมยกตัวอยางแมกระทั่งผูบัญชาการตํารวจแหงชาติที่มีเงินเดือน เงินประจําตําแหนง
คอนขางจะสูง เงินรับรอง เงินราชการลับแลว ยังมีเงินปรับวุฒิตรงนี้อีกจํานวนหนึ่ง  



 ๒๕๗ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ          ณัฐชนก ๑๑๑/๒ 
 
ผมไมอยากเห็นวาขาราชการผูใหญมาใชเงินจํานวนนี้แลวเบียดบังสวนที่ขาราชการผูนอย
พึงจะได ถาจะมีการปรับวุฒิ เลื่อนเงินเดือน หรือชวยเหลือขาราชการชั้นผูนอยคิดวา
กรรมาธิการและตัวกระผมเองจะไมรังเกียจเลย แตในลักษณะการกระทําขณะนี้ 
มันกระจุกตัวอยูชั้นบนในระดับซี ๙ ซี ๑๐ ซี ๑๑ คอนขางจะสูงและก็มาเบียดบัง
ขาราชการในระดับเล็ก ๆ ขางลางครับ  
   ในรายการที่ ๑๐ เงินสํารอง เงินสมทบ และเงินชดเชยของขาราชการ 
ก็เชนเดียวกันครับ มีลักษณะตามที่ผมกราบเรียนมาแลว ตั้งไว ๒๗,๙๐๐ ลานบาท  
ผมไดใชสิทธิกรรมาธิการในหองตัดไป  ๒ ,๐๐๐  กวาลานบาท  ก็คงเหลือตัวเลข  
๒๕,๐๐๐ ลานบาท ซึ่งเมื่อเหลือแคนี้เองผมก็ไมติดใจ แตก็เรียนวาในปตอ ๆ ไป ในขณะที่
เราพูดกันถึงวางบประจําเบียดงบลงทุนเขาไปทุกทีแลว งบประจําขณะนี้ตกเขาไป  
๗๒ เปอรเซ็นต  ๗๓ เปอรเซ็นต และงบลงทุนก็ถูกเบียดต่ําลงไปทุกวัน ๆ แตในแตละป 
ผมไมอยากบอกวาชวงใกลเลือกตั้ง หรือสังหรณใจวาจะมีการเลือกตั้งจะมีการเอาเงิน 
ไปใชขึ้นเงินเดือนกํานัน ผูใหญบาน ขึ้นเงินเดือนขาราชการ ขึ้นอะไรตาง ๆ เหลานี้  
ซึ่งมันเปนภาระ เปนภาระแกการคลังในระยะยาวและเปนวินัยที่ไมดีเลย ไมอยากเห็น
รัฐบาลไหนก็ตามใชวิธีการเชนนี้ครับ  
  ในขณะเดียวกันในรายการใน  (๑๒)  คาใชจายการปรับเงินเดือน
ค าตอบแทนบุคลากรภาครัฐ  เ งินส วนนี้ จาก  ๘ ,๔๒๑  ล านบาท  ลงมาเหลือ  
๗,๖๓๕ ลานบาท ผมเรียนวาตรงนี้ไมใชผมไปตัด แตจากการไดตัวเลขใชจายที่เปนจริง
และในปงบประมาณที่ผานมากับแนวโนมที่จะตองใชในปหนานี้เปนสิ่งที่ขาราชการยอม 
ผูมาชี้แจงยอม ยอมรับตัวเลขและก็ยอมลดลงมา ผมตัดในงบกลางตรงนี้ในคืนนั้นทั้งหมด
ประมาณ ๑๗,๓๐๐ ลานบาท ----------------------------------------------------------------------- 
 

- ๑๑๒/๑ 
 
 
 
 



 ๒๕๘ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ       ศิริลักษณ ๑๑๒/๑ 
 
การตัดงบประมาณจากงบกลางดังกลาวนี้ไมไดกระทบกระทรวง ทบวง กรม ไมไดทําให
กรมไหนเดือดรอน ไมไดทําใหสวนไหนเดือดรอน เพราะจากงบกลางที่อยูในอํานาจของ
ทานนายกรัฐมนตรี แตสุดทายแลวมีการอุทธรณวาในชั้นอนุกรรมาธิการคณะตาง ๆ  
ไปตัดคาใชจายงบของขาราชการในแตละกรมมากเกินไปจนเขาเดือดรอน สุดทายก็ไดใช
เงินจํานวนนี้ละครับใหหนวยราชการที่คิดวากระทบเสียหายแปรญัตติเขามา แสดงเหตุ
แสดงผล และก็พยานหลักฐาน เอกสารที่เกี่ยวของใหไววางใจวาเขาจะตองใชถึงขนาดนั้นจริง 
ก็ในที่สุดในสวนที่ขออุทธรณเขามาก็ไดคืนเขาไปสวนหนึ่ง  เปนเงินสักประมาณ 
๖,๐๐๐ ลานบาท ๗,๐๐๐ ลานบาทครับ สุดทายงบจํานวนนี้ก็ เหลืออยูสักประมาณ 
๑๐,๐๐๐ ลานบาท จะเห็นวางบการจายงบกลางขาดความรอบคอบครับทานประธาน 
ตั้งกันตามประเพณี ปไหนตั้งเอาไวเทาไร แตละปพอสิ้นปก็พยายามจะเบิกจายใหหมด 
เพราะเกรงวาถาเบิกจายไมหมดตอไปกรอบงบประมาณของตนเองจะถูกลดลง 
และกรอบการกาวหนาของตัวงบประมาณตรงนั้นจะถูกลดลงก็มีการพยายามใชใหหมด 
ฉะนั้นก็เกิดเปนปญหาวางบประมาณ ๑ ลาน ๘ แสนกวาลานบาท เปนงบกลางเขาไปถึง 
๑๖ เปอรเซ็นต เกือบ ๒๕๐,๐๐๐ ลานบาทอยางนี้ละครับ เปนการไมมีวินัยการคลัง 
และยากแกการตรวจสอบอยางสิ้นเชิง 
  เรียนทานประธานที่ เคารพครับ  ผมขอสงวนความเห็นในสวนที่วา
งบประมาณบางสวนที่ ผมปรับลดไปแลว  ดวยการทําความตกลงกับผู ชี้ แจง  
ดวยการยอมรับดวยตัวเลขที่เปนจริง สุดทายในหองปรับไปเชนนั้นแลว ก็กลับมีการ 
แปรญัตติเพิ่มกลับเขาไปอีก แปรญัตติเพิ่มกลับเขาไปอีกและก็สุดทายก็ไดมีการเพิ่มไป
ตามจํานวนที่แปรญัตติ ผมคิดวางบกลางนี้เราหละหลวมมากครับ และจะตองแกไขมาก 
ถาภาวะปนี้เราคิดวางบประมาณเพิ่มมา ๑๐๐,๐๐๐ กวาลานบาท แตไปอยูที่งบกลาง 
เสียเกือบ ๒๕๐,๐๐๐ ลานบาท ขณะที่งบลงทุนเราบอกวา ๔๐๐,๐๐๐ กวาลานบาท  
ดูตัวเลขเหมือนเพิ่มเขามาเล็กนอยแตถาตามสัดสวนงบประมาณแลว งบลงทุนลดมาตั้ง  
๑๐ กวาเปอรเซ็นต นั่นก็คือวางบกลางเบียดบังงบของแผนดินเปนสวนมาก สิ่งเหลานี้ 
เปนสิ่งที่จะตองพิจารณาอยางเขมงวด ไมวารัฐบาลนี้หรือรัฐบาลไหนตอไปในขางหนา 
  



 ๒๕๙ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ       ศิริลักษณ ๑๑๒/๒ 
 
ผมยังสงวนสิทธิที่จะขอตัดลดงบประมาณตรงนี้อีกสัก ๑๐ เปอรเซ็นต ทานประธานครับ 
ขอบพระคุณครับ   
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ขอบคุณครับ เชิญ 
คุณผุสดี ตามไท ครับ 
  นางผุสดี  ตามไท  (แบบสัดสวน)  :   ขอบพระคุณคะ  ทานประธาน 
กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ ดิฉัน ผุสดี ตามไท สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
ในระบบสัดสวน พรรคประชาธิปตย ดิฉันอยากจะขออนุญาตอยางนี้คะ ไดสงวนคําแปร
ญัตติขอลดงบประมาณตรงสวนนี้ ซึ่งเปนการตั้งงบประมาณรายจายงบกลางไว ดิฉัน 
เคยเขาใจวาการตั้งงบประมาณรายจายงบกลางตรงนี้ และก็โดยแยกไวตางหาก 
จากงบประมาณรายจายประจําปนั้นก็ดวยวัตถุประสงคที่เพื่อจะใหมีความยืดหยุนในการ
ใชงบประมาณ เนื่องจากวาในชวงระหวางปนะคะ ก็มีหลายครั้งหลายหนที่อาจจะเกิดเหตุ
ที่ไมไดคาดคิดลวงหนา ดังนั้นจึงจําเปนที่ตองตั้งงบนี้ไว แตทานประธานคะ เวลาดูตัวเลข
แล วก็ตกใจมาก เลย  การจั ดตั้ ง งบประมาณงบกลางนี้ สู ง เป นที่  ๒  รองจาก
กระทรวงศึกษาธิการ ทั้ง ๆ ที่จริง ๆ แลวนาจะเปนเรื่องของการที่สํารองหรือวาตั้งเอาไว
เพื่อเหตุฉุกเฉินและการที่ไมไดคาดคิด และเปนเรื่องจําเปนเทานั้นเอง อยางไรก็ตามดิฉัน
อยากจะขออนุญาตอยางนี้นะคะวา เรียนทานประธานไดมีผูที่ทําการวิจัยศึกษา
เปรียบเทียบการใชจายงบกลางไวและก็มีขอสังเกตที่นาตกใจหรือขอคนพบก็ไดคะ 
ก็ขออนุญาตเรียนทานประธานอยางนี้วาที่จริงในชวงป ๒๕๔๔ ก็มีการตั้งงบกลางไว 
เพียงแคประมาณ  ๘๖ ,๐๐๐  ลานบาท  มาในชวงป  ๒๕๔๕  กระโดดขึ้นไปเปน  
๑๘๐ ,๐๐๐  ล านบาท  เ อ าตั ว เ ลขกลม  ๆ  นะคะ  แล วก็ ม าป  ๒๕๔๗  ไปถึ ง  
๒๔๖,๐๐๐ ลานบาท มาปนี้ก็ไมยิ่งหยอนไปกวากันเลย ---------------------------------------- 
 

- ๑๑๓/๑ 
 

 
 
 



 ๒๖๐ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ             ศิริลักษณ(๒) ๑๑๓/๑ 
 
ทานประธานคะ สิ่งที่เขาคนพบนั้นเขาคนพบวาการใชจายงบกลางตรงนี้มีการถูกใชไป 
ในโครงการที่กอใหเกิดภาระผูกพันอยางตอเนื่องในเรื่องงบประมาณนะคะ จะเปน
โครงการมาก  ไมวาจะเปนเรื่องการพัฒนาดาวเทียม เ ร่ืองการจัดหาปนใหญ เขา  
และอีกหลายโครงการ อันนี้ก็เปนตัวอยาง อีกอยางหนึ่งเขาก็คนพบวามีการใชงบที่ผิด
วัตถุประสงค ใชงบอยางฟุมเฟอย แลวก็ใชงบประมาณในโครงการที่ซ้ําซอนกันกับ
งบประมาณรายจายประจํา ยิ่งไปกวานั้นการคนพบตรงนี้ก็บอกวาการจัดสรรงบประมาณ
และการใชก็เปนไปในลักษณะที่ไรทิศทางและขาดประสิทธิภาพ ที่สําคัญเขายังบอกอีกวา
เปนการกระจายงบประมาณไปสูประชาชนอยางไม เทาเทียม  ทานประธานคะ  
ยังมีขอสังเกตตอไปอีกวาในการใชจายงบประมาณงบกลางตรงนี้ก็มักจะไมคอยไดมี 
การประเมินคุณภาพและก็ประสิทธิผลอยางจริงจัง และก็ไมไดมีการผานการตรวจสอบ
ตามกระบวนการงบประมาณแบบปกติ ทั้งหมดนี้เปนในภาพรวมนะคะ ซึ่งอยากจะ 
เรียนไว และก็อยากจะฝากไววาทางรัฐบาลเม่ือจะจําเปนตองใชงบสวนนี้ ก็อยากจะให 
ไดใชวิจารณญาณกลั่นกรอง แลวก็คิดเอาวาโครงการแตละโครงการนั้นคุมคาหรือไม
เพียงใด เพราะนี่คือเงินภาษีของประชาชนทุกคน 
  ทานประธานคะ ดิฉัน ขออนุญาตลงไปที่เร่ืองของคาใชจายในการพัฒนา
ศักยภาพหมูบานและชุมชนนะคะ แมอันนี้จะสอดคลองกับนโยบายเรงดวนของรัฐบาล 
นะคะ และกรรมาธิการก็ไดมีการ ปรับลดตัวเลขลงไปแลว แตก็ยังมีขอกังวลอีกเชนกัน  
ที่ดิฉันอยากจะขออนุญาตฝากไวเปนขอสังเกตนะคะ ทานประธานคะ ขอกังวลเหลานี้ 
ไมไดมาจากความฝนหรือมาจากทุกขที่คิดเอาเอง แตขอกังวลเหลานี้มาจากรายงาน 
การติดตามผล แลวก็เปนการศึกษาการดําเนินงานโครงการ ทั้งหนวยงานของภาครัฐ 
คือสํานักประเมินผล  สํานักงบประมาณ  สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน  แลวก็ 
มีวิทยานิพนธของนิสิตหลายคนนะคะ ระดับปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ซึ่งขอคนพบและขอติดตามก็มีอยางนี้ การติดตามก็คือติดตามในชวง 
ป๒๕๔๗ – ๒๕๔๙ นะคะ บอกวายังมีงบประมาณคงเหลือที่ไมไดสามารถเบิกจายไดอีก
ถึง ๓๕ เปอรเซ็นต เกิดจากอะไรคะทานประธาน  ก็มาจากเรื่องของความรีบเรง แลวก็ 
ทําใหหมูบานและก็ชุมชนนั้นขาดความพรอม ยังไมไดมีการรวบรวมความตองการของ 



 ๒๖๑ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ             ศิริลักษณ(๒) ๑๑๓/๒ 
 
ประชาชนในพื้นที่ นอกจากนั้นก็ยังพบอีกนะคะวาการดําเนินโครงการนั้นไมเปนไป 
ตามขั้นตอนแลวก็หลักเกณฑ ในหลายที่ทีเดียว และแมในบางที่ที่มีการดําเนินการไป 
ตามขั้นตอนและหลักเกณฑแลวก็ตาม ก็ยังมีขาววาทางราชการนั้นก็ยังจะไปหัก
เปอรเซ็นตอีกดวยนะคะ ซึ่งทําใหตัวเม็ดเงินนั้นไมไดถึงประชาชนอยางเต็มเม็ดเต็มหนวย 
โครงการในบางโครงการก็ไมบรรลุวัตถุประสงคนะคะ มีความลาชาไปถึง ๑๗ เปอรเซ็นต 
แลวก็โครงการทําใหชุมชนมีรายไดเพิ่มขึ้นเพียง ๐.๘๖ เปอรเซ็นตเทานั้น ชุมชนสามารถ
บริหารจัดการแบบคิดเองทําเองไดตามจุดประสงคก็เพียง ๓๗ เปอรเซ็นต ทานประธานคะ 
แตอยางไรก็ตามก็มีบางโครงการที่ประสบผลสําเร็จ แตหลายโครงการก็ลมเหลว 
ในภาพรวมโครงการมากกวา ๗๐ เปอรเซ็นตเปนโครงการเกี่ยวกับเร่ืองสาธารณูปโภค
พื้นฐาน ซึ่งก็ไปเกี่ยวกับการกอสรางสะพาน ถนน ศาลา ทํานบกั้นน้ํา ซึ่งโครงการเหลานี้
ทานประธานคะ มักจะลมเหลวเพราะวาใชงบประมาณไปในการปลูกสราง แลวก็สาเหตุ 
ที่ลมเหลวก็คือความไมคงทนถาวรของสิ่งปลูกสราง ซึ่งไมไดมาตรฐานและก็มีคุณภาพต่ํา
วันนี้กรรมาธิการก็ไดปรับแกงบประมาณไปแลว แตวาก็ยังคงตองระวังนะคะ อยาให 
ซ้ํารอยเดิม ตองใชงบประมาณอยางคุมคา -------------------------------------------------------- 
   

- ๑๑๔/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๖๒ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ         นภัสสร ๑๑๔ /๑ 
 
ดิฉันเห็นดวยเปนอยางยิ่งเลยนะคะทานประธาน หากจะสามารถดําเนินโครงการ 
ใหเปนไปตามวัตถุประสงค ก็คือวามุงที่จะพัฒนาศักยภาพของคนใหรวมคิดรวมวิเคราะห 
ทํางานดวยกันเปนหมูคณะ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของคนในชุมชนในการมีสวนรวม 
ตั้งแตการตัดสินใจ การบริหารจัดการทรัพยากร งบประมาณ ตลอดจนการแกไขปญหา 
ในหมูบานและชุมชนอยางมีประสิทธิภาพ  ทานประธานคะ  งบประมาณสวนนี้ 
เปนโครงการที่จัดสรรงบประมาณตรงใหกับหมูบานและก็ใหกับชุมชน ดิฉันจะชื่นชม 
แลวก็ขอบคุณเปนอยางยิ่ง หากรัฐบาลจะไดนําผลของการติดตามประเมินแลวก็
การศึกษาเปรียบเทียบไปใชในการบริหารจัดการ เพื่อใหโปรงใส มีประสิทธิภาพ 
มีประสิทธิผล แลวก็คุมคา อยาทําความผิดซ้ํารอยเดิม และสําคัญทานประธานคะ อยาให
เปนไปอยางที่รายงานนี้ระบุไวนะคะวามีหลายฝายทีเดียวที่กังวลวารัฐบาลจะนําเงิน
งบประมาณตรงนี้คะ ซึ่งเปนภาษีของทุกคนไปใชในการหาเสียงเพื่อแลกกับคะแนนนิยม 
แลวก็กําลังปลูกฝงวัฒนธรรมที่ผิดใหแกสังคม นั่นก็คือตองพึ่งพาคนอื่นตลอดเวลา แลวก็
ไมเขมแข็งและไมสามารถยืนอยูบนลําแขงของตนเองไดอยางที่วัตถุประสงคของโครงการ
ไดระบุไว ขอบพระคุณคะ ทานประธานคะ 
  นายชัย  ชิดชอบ  (ประธานสภาผู แทนราษฎร )   :   ขอบคุณครับ  
เชิญคุณเฉลิมลักษณครับ 
  นางสาวเฉลิมลักษณ  เก็บท รัพย  (แบบสัดส วน )   :   กราบเ รียน 
ทานประธานสภาที่เคารพ ดิฉัน เฉลิมลักษณ เก็บทรัพย สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
แบบสัดสวน พรรคประชาธิปตย ทานประธานคะ  ดิฉันไดมีโอกาสที่จะพิจารณา
งบประมาณของประเทศ  ซึ่ งมี วง เงิน เปนจํ านวนถึ งล านล านบาทในแตละป 
แตทานประธานก็คงจะทราบวาการพิจารณางบประมาณนั้น โดยเฉพาะในวาระแรก 
เราจะถูกจํากัดดวยเวลา เพราะฉะนั้นการที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแตละทานจะ
พิจารณาในรายละเอียดนั้นยาก จึงเปนที่มาที่ทําใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแตละทาน
จะตองฝากการพิจารณา การดูแลรายละเอียดในงบประมาณในสวนของกระทรวง ทบวง 
กรมตาง ๆ นั้นใหเปนภาระหนาที่ของกรรมาธิการวิสามัญพิจารณางบประมาณในแตละป 
ซึ่ งจ ริง  ๆ  แลวดิฉันก็ ใหความวางใจกรรมาธิการชุดนี้พอสมควรนะคะ  แตว า 



 ๒๖๓ 

- ๑๑๕/๑ 

สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ                                              นภัสสร ๑๑๔ /๒ 
 
เมื่อทานกรรมาธิการไดพิจารณางบประมาณเสร็จแลว แลวสงงบประมาณที่พิจารณา
เสร็จแลวนั้นกลับเขามาสภาอีกครั้งหนึ่งในวันนี้ ดิฉันก็เห็นวากรรมาธิการยังไมได
พิจารณาใหละเอียดรอบคอบจริง ๆ จึงจําเปนที่จะตองสงวนคําแปรญัตติไว และก็จะตอง
อภิปรายในวันนี้อีกครั้งหนึ่ง ทานประธานคะ ดิฉันไดสงวนคําแปรญัตติไวในมาตรา ๔  
คืองบกลาง ที่ตองสงวนคําแปรญัตติไว เพราะวาวันนี้คะ ทางกรรมาธิการยังพิจารณา 
ใหงบกลางในปนี้ถึง ๒๔๐,๐๐๐ กวาลานบาท ซึ่งดิฉันมีความรูสึกวาจริง ๆ แลวงบกลาง
มันไมควรจะมากขนาดนี้ อยางที่เพื่อนสมาชิกทานกอนหนานี้ไดพูดแลววาประมาณเกือบ 
๒ เปอรเซ็นต ของงบประมาณทั้งหมด เหตุผลที่ดิฉันคิดวางบกลางไมควรจะมากอยางนี้ 
เพราะวาถาเรามาดูในคําจํากัดความของงบกลางคะทานประธาน งบกลางนั้นจริง ๆ แลว
ควรจะเปนงบประมาณที่ ไมสามารถที่ ระบุหนวยงานที่จะตั้งงบประมาณนั้นได 
และไมสามารถที่จะระบุไดวาในแตละปเราจะตองใชงบประมาณนั้นเทาไร อยางไรนะคะ 
ยกตัวอยาง เชน งบที่ควรจะอยูในงบกลาง เชน เบี้ยหวัด เงินบําเหน็จ เงินบํานาญ 
หรือคารักษาพยาบาล อยางนี้เปนตน แตเมื่อดิฉันไดหันกลับมาดูในรางพระราบัญญัติ
งบประมาณที่ทางกรรมาธิการไดสงมานะคะ เราเห็นทั้งหมด ๑๒ ขอ ที่ถูกบรรจุในงบกลาง 
มีอยูหลายขอที่ไมควรจะถูกบรรจุในงบกลาง อยางเชน งบพัฒนากองทุนหมูบานและ
ชุมชนเมือง ซึ่งในสวนนี้ใชงบประมาณถึง ๑๕,๐๐๐ ลานบาท ดิฉันเลยมองวานี่อาจจะ
เปนความไมละเอียดรอบคอบของกรรมาธิการที่จะตองลงมาอภิปรายกันอีกครั้งหนึ่ง  
ประเด็นแรกนะคะที่ดิฉันยังไมเห็นดวย 
 

 
 
 
 
 
 
 



 ๒๖๔ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ            สาริศา ๑๑๕/๑ 
 
  สวนประเด็นที่ ๒ ทานประธานคะ ดิฉันไดไปดูในสวนของงบสํารองจาย
กรณีเพื่อฉุกเฉินหรือจําเปนในสวนนี้ ทานประธานคะ กรรมาธิการไดใหมีงบในสวนนี้ถึง 
๔๕,๐๐๐ ลานบาท แตวาดิฉันคิดวา คําวา ฉุกเฉิน นั้น ถาเรามาดูในพจนานุกรมมันก็
นาจะหมายถึงเหตุสุดวิสัยหรือเหตุธรรมชาติที่เราไมสามารถที่จะหามมันได เชน น้ําทวม 
ไฟไหม หรือโรคระบาด อยางนี้เปนตน แตเทาที่ดิฉันไดลงไปดูในรายละเอียดในการใช
งบประมาณในสวนเงินสํารองจายเพื่อฉุกเฉินหรือจําเปนนั้น  ดิฉันเห็นวาการใช
งบประมาณนี้ไมถูกตองไมนาจะเหมาะสม  ยกตัวอยางเชน ถาเราไดติดตามขาว  
ทานประธานคะ เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ที่ผานมานี้วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๑ เราเห็น
วาทาง ครม. ไดมีมติที่จะอนุมัติงบประมาณในสวนของเงินสํารองจาย กรณีเพื่อฉุกเฉิน
หรือจําเปนนี้ถึง ๓,๘๗๔ ลานบาท เพื่อที่จะเปนการใหอุดหนุนกับรัฐวิสาหกิจ ๓ แหง
ดวยกัน ก็คือการประปาสวนภูมิภาค การรถไฟ แลวก็ ขสมก. คือขนสงมวลชนกรุงเทพฯ 
ถึง ๓,๘๗๔ ลานบาท เพื่อที่จะนําไปทําโครงการ ๖ มาตรการ ๖ เดือนฝาวิกฤติเพื่อไทย 
ทุกคน ดิฉันถามวาโครงการอยางนี้ทานประธาน มาใชอยูในเงินสํารองจายเพื่อฉุกเฉิน
เหมาะหรือไม ถาถามดิฉันวาไมเหมาะ เพราะนี่มันไมใชเร่ืองฉุกเฉิน แลวถาเราไปดู  
ทานประธานคะ โครงการนี้เปนโครงการเหมือนที่ทานสมาชิกพูดกอนหนานี้ อาจจะเปน
เพราะวางบสํารองจายเพื่อฉุกเฉินหรือจําเปนนั้นในแตละปมากเกินไป แลวก็ไมตองการ 
ที่จะใหในปตอ ๆ ไปนั้นถูกตัด เพราะฉะนั้นจึงจําเปนตองใชใหหมด จึงนํามาใชไมวา 
จะเปนเรื่องอะไรก็พยายามใสเขามาในสวนนี้ ดิฉันมาดูวางบนี้สมควรที่จะใชไหม 
เพราะวางบประมาณจริง ๆ แลวการใชก็ตองเพื่อประโยชนของพี่นองประชาชนทั่วประเทศ  
แตทานประธานมาดูในสวนของการประปาสวนภูมิภาค ไดนํางบสวนนี้ไปทําโครงการ
น้ําประปาฟรี ก็คือน้ําประปาฟรีสําหรับครัวเรือนที่ใชน้ําไมเกิน ๕๐ ลูกบาศกเมตร 
ครัวเรือนไหนใชไมเกิน ๕๐ ลูกบาศกเมตรฟรีทั้งหมด แตดิฉันถามวาเพื่อคนจนจริงไหม 
เรามาดูวาคนจนอยูตรงไหนบาง  คนจนมันมีทั่วไปหมด  ทั้งในเมือง  ทั้งในชนบท  
แตการประปาสวนภูมิภาคนั้นถาเราไปสํารวจดู เราจะเห็นวาจะอยูในเฉพาะเขตชุมชน
เมืองเทานั้น เขตชนบทไมสามารถที่จะเขาไปถึง เพราะฉะนั้นพี่นองประชาชนคนยากจน 
ในเขตชนบทเขาใชน้ําอยางไร เขาก็จะใชน้ําประปาหมูบาน น้ําประปาชุมชน น้ําประปา 



 ๒๖๕ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ            สาริศา ๑๑๕/๒ 
 
ในเขตชนบทเขาใชน้ําอยางไร เขาก็จะใชน้ําประปาหมูบาน น้ําประปาชุมชน น้ําประปา 
ของเทศบาล ซึ่งเขาเหลานี้ก็เปนคนจนแลวแตละครัวเรือนเขาก็ไมเคยใชเกิน ๕๐ ลูกบาศกเมตร 
แตวันนี้โครงการเหลานี้ที่รัฐบาลไดเอางบประมาณไปใชนั้นไมสามารถที่จะทําใหเขา
เหลานี้ไดประโยชนจากโครงการเหลานี้ ก็ถือวาเปนการใชงบที่ไมควร นี่ในสวนของ 
การประปา สวนที่ ๒ ก็คือนําไปใหขนสงมวลชนกรุงเทพฯ  ก็ทําโครงการเดียวกัน  
ทานประธานคะ  ๖ มาตรการ ๖ เดือน ฝาวิกฤติเหมือนกัน ถามวาในกรุงเทพฯ เรามีถนน
ที่มีรถเมลวิ่งอยูประมาณ ๑๐๘ สายแตโครงการนี้นําไปทําเพียงแค ๗๓ สายเสนทาง  
และพี่นองประชาชนคนจนที่ขึ้นรถเมลในสายทางอื่น ๆ นอกเหนือจาก ๗๐ สายเสนทาง 
เขาก็ไมไดใชสิทธิเหลานี้ เพราะฉะนั้นเรื่องเหลานี้ดิฉันถึงมองวามันเปนโครงการที่พอคิด 
ก็ทํา  โดยที่ ไม ไดหวังผลประโยชนสําหรับพี่นองประชาชนคนยากคนจนจริง  ๆ  
เปนโครงการที่ทําขึ้นเพียงเพื่อ ถาดิฉันดูชวงที่ประกาศโครงการนี้เปนชวงที่กระแส 
ความนิยมของรัฐบาลนี้กําลังตกต่ํา ไมวาจะเปนกระแสความนิยมของตัวนายกรัฐมนตรี
หรือความนิยมของรัฐมนตรีแตละทาน แลวชวงนั้นก็มีปญหาอยางมาก ในเรื่องไมสามารถ
แกไขปญหาคาครองชีพใหพี่นองประชาชนได ---------------------------------------------------- 
 

- ๑๑๖/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๖๖ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ       สุทธิกานต ๑๑๖/๑ 
 
ทําใหกระแสความนิยมของรัฐบาลชวงนั้นตกต่ํา ก็เลยประกาศโครงการอยางนี้เปนการลด
แลก แจก แถม นะคะ ดิฉันถึงมองวาอยางนี้เปนการใชงบประมาณที่ไมถูกวัตถุประสงค 
แลวก็ไมเปนประโยชนกับพี่นองประชาชนอยางแทจริง และไมคุมคากับงบประมาณ 
ที่จายไปคะทานประธาน  ดวยเห็นอยางนี้  ทานประธานคะ  ดิฉันจึงไม เห็นดวย 
ที่กรรมาธิการไดผานรางงบประมาณในสวนของงบกลางถึง ๒๔๙,๔๐๐ กวาลานบาท 
ใหมา แลวก็ในสวนของงบสํารองจายเพื่อฉุกเฉินกรณีจําเปนนั้นถึง ๔๕,๐๐๐ ลานบาท
ดิฉันจึงขอสงวนที่จะปรับลดลงอีก ๑๐ เปอรเซ็นตคะ ขอบคุณทานประธานคะ 
  นายชัย  ชิดชอบ  (ประธานสภาผู แทนราษฎร )   :  ขอบคุณครับ  
เชิญคุณไพจิต ศรีวรขาน ครับ 
  นายพิ เชษฐ  พันธุ วิชาติกุล  (กรรมาธิการ )   :   ทานประธานครับ  
ผมขออนุญาตแกไขนิดหนึ่งไดไหมครับ  กระผม  พิเชษฐ  ครับ  ทานประธานครับ  
ผมขออนุญาตแกไขเมื่อสักครูที่อภิปรายวาผมไดสงวนสิทธิปรับลดไว ๒๐ เปอรเซ็นต 
ความจริงผมสงวนสิทธิปรับลดเพียงแค ๑๐ เปอรเซ็นต รอยละ ๑๐ ผมไดปรับลด 
ในหองงบประมาณไปแลวประมาณรอยละ ๔ ก็ยังคงสงวนสิทธิในการที่จะปรับลด 
อยูอีกเพียงแครอยละ ๖ แคนั้นเองครับ 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ขอบคุณครับ 
  นายพิเชษฐ พันธุวิชาติกุล (กรรมาธิการ)  :  ขอบคุณทานประธานครับ 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ครั้งแรกผมจะทักทวงทาน 
ผมก็ไมกลาทักทวง  เพราะทานประสบการณงบประมาณมาก  เห็นในหนังสือนี้  
๑๐ เปอรเซ็นต แลวทานวา ๒๐ เปอรเซ็นต เชิญคุณไพจิตครับ 
  นายไพจิต ศรีวรขาน (นครพนม)  :  ทานประธานที่เคารพ กระผม ไพจิต 
ศรีวรขาน สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดนครพนม พรรคพลังประชาชน มาตรา ๔ นี้ 
ผมไดสงวนความเห็นในการขอปรับลดงบประมาณ งบกลางจํานวน ๕,๐๐๐ ลานบาท  
ซึ่งจากเดิมนี้ก็ เปนยอดที่แมจะเทียบในงบรวมถึง  ๒๔๙ ,๕๖๕ ลานบาท  ก็ถือวา 
เปนจํานวนที่เห็นวานาจะตองไดเอาไปใสในงานที่มีความจําเปนที่ควรจะตองใหเปน 
ประโยชนกับพี่นองประชาชนใหดีที่สุด แมจะเห็นวายอดเงินจํานวนของงบกลางนี้ 



 ๒๖๗ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ       สุทธิกานต ๑๑๖/๒ 
 
คอนขางมาก แตก็เปนการเติบโตในการทํานโยบายในการแกปญหาของฝายบริหารที่ได
พัฒนามาอยางตอเนื่องในชวงเวลา ๗ – ๘ ปที่ผานมา ทานประธานครับ งบฉุกเฉินจําเปน  
๔๘,๐๐๐ ลานบาทนี้ก็ยังมีความจําเปน แตก็ไดเห็นวางบประมาณที่ควรที่จะไดรับ 
การปรับลดลง ความจริงยอดนี้ผมขอปรับลด ๕,๐๐๐ ลานบาทนะค รั บ  
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ทานปรับลด ๕๐๐  
ลานบาทครับ 
  นายไพจิต ศรีวรขาน (นครพนม)  :  ๕,๐๐๐ ลานบาทครับ 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ๕๐๐ ลานบาทในหนังสือนี้ 
  นายไพจิต ศรีวรขาน (นครพนม)  :  เพื่อที่จะใหเห็นวาเพื่อที่จะเปน
อุทาหรณวาเงินจํานวนนี้ขอไดโปรดใชดวยความระมัดระวังในการที่จะดูแลแกปญหา
ทั้งหลาย ซึ่งผมเชื่อวาในการบริหารราชการแผนดินของฝายบริหารมีความจําเปนตองใช 
ทานประธานครับ เผอิญกรรมาธิการไดปรับลดที่เห็นในการพิจารณาแลวเปนจํานวน 
๓,๐๐๕ ลานบาทเศษ ก็ถือวาไดปรับตามเจตนารมณที่ผมขอปรับลดไวแลว แตก็เปน 
ที่นาเสียดายครับทานประธาน แมเงินยอดที่ปรับไปถึง ๑๑,๗๔๐ ลานบาท จากงบกลาง 
๒๔๐,๐๐๐ ลานบาทเศษนี่นะครับ ปรับไป ๑๑,๐๐๐ ลานบาทเศษ ก็ถือวาปรับมาก  
โดยภาระการพิจารณางบประมาณไมเคยมีเห็นปรับลดกันมากขนาดนี้ ทานประธานครับ 
ที่นาแปลกใจผมเห็นปรับลดเงินพัฒนาศักยภาพของหมูบานและชุมชนตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงหรือเอสเอ็มแอล นี่ก็ตกใจเหมือนกันครับทานประธาน วากรรมาธิการ
ในสวนที่ดูนโยบายนี้ดูจะไมเขาใจปญหาของการใชเงินตรงนี้หรืออยางไร ความคิดตรงนี้
เดิม ฯพณฯ อดีตนายกรัฐมนตรีนี้ไดเดินทางไปตรวจเยี่ยมพี่นองคนยากจนตามจังหวัด
ตาง ๆ ที่เรารูจักกันวาเปนทัวรนกขมิ้น และเห็นวาเมื่อไดมีการกระจายอํานาจออกไปให
องคการบริหารสวนตําบลในการพัฒนาหมูบานแลว ในสวนภาคของประชาชนที่มีปญหา
จริง ๆ ก็จะใหมีคณะกรรมการหมูบานเพื่อที่จะใหไดรับเงินในการที่จะไปพัฒนาแกปญหา  
 

- ๑๑๗/๑ 



 ๒๖๘ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ     นภา ๑๑๗/๑ 
 
ทานประธานครับ เราเปนผูแทนราษฎรเราจะเห็นวาเขามีความจําเปนที่ตองใชอยู  
ผมไดบอกวาที่เดิมที่ใช ๒๕,๐๐๐ ลานบาท เราไดสนองงานใหกับพี่นองประชาชน  
๑ แสนบาท ๒ แสนบาท ๒๕๐,๐๐๐ บาท ๓ แสนบาท อะไรทํานองแบบนี้ พอมาถึง 
คราวนี้ไดยอดเงิน ๑๙,๐๐๐ ลานบาท ผมก็นอยใจอยูแลววามีนอย ก็อยากปรับยอดอื่น ๆ 
มาใสตรงยอดนี้ใหมากขึ้น เปน ๒๕,๐๐๐ ลานบาท หรือ ๓๐,๐๐๐ ลานบาท แตวา
กรรมาธิการกลับไปปรับลดลงใหนอยลงอีก มันเปนการทําลายความรูสึกดี ๆ ตอกันกับ 
คนยากคนจน ในชวงที่เราเดินหาเสียงเราก็เห็นวาเขาตองการตรงนี้ มันคนละเรื่องกับ
โครงการอยูดีมีสุขครับทานประธาน ที่บอกไปกินเปอรเซ็นต ไปทําอะไรนั่น นั่นคือรัฐบาล 
ที่ไมไดมาจากการเลือกตั้ง ไปบริหารก็อยูภายใตกรอบการจัดการของฝายปกครอง ก็ตอง
เสียคาใชจาย แตเอสเอ็มแอลเปนโครงการที่ตรงไปถึงพี่นองประชาชน แลวสามารถ
แกปญหาได มีผลงานมากมายนะครับ ผมอยากใหทบทวน แลวไมเห็นดวยที่จะตอง 
ไปปรับลดเขา  สืบสานความคิดแนวทางที่ เราถือวาฐานของสังคมคือรากหญา 
ทานประธานครับ คนยากคนจนที่มีความจําเปน ศักยภาพเหลานี้ลองทําเถอะครับ  
มันจะไดชวยทําใหเขาเกงกลาสามารถแกปญหาได องคการบริหารสวนตําบล หรือองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นมีขีดจํากัดอยู เชนเดียวกัน  แตวาพอไปถึงเอสเอ็มแอลจะมี
คณะกรรมการหมูบานที่มีศักยภาพ มีการประชาคม มีประชาธิปไตยในดานประชาชน
เทียบเปนมูลคาทางการเมืองแลวประมาณคาไมได ทานประธานครับ ผมก็เลยเห็นวา 
ไมนาที่จะลดความสําคัญลง แทนที่จะไดเพิ่มเปน ๒๕,๐๐๐ ลานบาท ๓๐,๐๐๐ ลานบาท 
แลวจะไดใหหมูบานละ ๒ แสนบาท ๓ แสนบาท ๔ แสนบาท ๕ แสนบาท สุดแทแต 
ที่จะทําได วันนี้ตอบผมสิครับวาเมื่อปรับลดลงแลว อยามาตอบผมวาเขาทําโครงการ 
ยังไมเสร็จ พัฒนาไมทัน เตรียมไมถึง ผมไมเชื่อหรอกครับ แปลวาฟงความเห็นของ 
ฝายประจําเขามา แลวก็เอามาใชนโยบายนี้กับตัวแทนของภาคประชาชน เปนการ 
ใชดุลพินิจที่ขาดเหตุขาดผล ทานประธานครับ ทําผิดทําใหม แลวก็ปรับใหถูกตองเสีย 
อะไรที่มันไมถูกก็ปรับเขาไป แลวทําใหเกิดประโยชนกับประชาชน ขอฝากเรื่องนี้นะครับ 
แลวก็กรุณาไดตอบใหชัดดวยวา เมื่อทานปรับลดลงเหลือ ๑๕,๐๐๐ ลานบาท ทานจะไป
จายเขาไดเทาไร ๕๐,๐๐๐ บาท ๗๐,๐๐๐ บาท ๑ แสนบาท ๑๕๐,๐๐๐ บาท ๒ แสนบาท 



 ๒๖๙ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ     นภา ๑๑๗/๒ 
 
แลวเมื่อไรจะถึง ๒ แสนบาท ๓ แสนบาท ๕ แสนบาท ผมคิดวาอันนี้คือคําตอบที่ตองตอบ
กับพี่นองประชาชนในการเดินทางไปสูประชาชน นักการเมืองเวลาเราไปพูดอะไร  
ทราบปญหาอะไร เมื่อมีโอกาสตองทําทันที วันนี้ ๗ เดือนที่เราทํามา เราพยายามปรับลด
เงินมา ก็บอกวาจะได ๑๕,๐๐๐ ลานบาท ถึงที่สุดบอกวาเหลืออีก ๘,๐๐๐ ลานบาท  
วันนี้ทราบวาใชไป ๔,๐๐๐ ลานบาท เหลืออีก ๔,๐๐๐ ลานบาทเศษ ๆ อยูระหวาง 
การดําเนินการอยู  ก็ เปนธรรมดาครับ  ทานประธานครับ  เมื่อมาปรับโครงการ  
เตรียมโครงการอาจจะชา แตปตอไปเร่ิมตนงบประมาณก็สามารถที่จะบริหารได อยาได
คิดวาเขาไมมีความสามารถที่จะทํา ผมฝากเรื่องนี้ดวยครับ โดยเฉพาะกรรมาธิการในสวน
ของพรรคพลังประชาชนไดจริงจังกับเร่ืองนี้มากนอยเพียงใด พยายามพูดกันในพรรค 
พยายามพูดสะทอนใหเห็นวาจะตองทํานโยบายเหลานี้ใหเปนจริงเปนจัง เพราะการสืบ
สานความคิดจะผานงบประมาณในการที่จะพัฒนาใหกับพี่นองประชาชน ผมขอความ
ชัดเจนในเรื่องนี้ดวยครับ ขอบพระคุณครับทานประธาน 
  นายชัย  ชิดชอบ  (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :   เชิญคุณชินวรณ  
บุณยเกียรติ  
  นายชินวรณ บุณยเกียรติ (นครศรีธรรมราช)  :  ทานประธานสภาที่เคารพ 
กระผม ชินวรณ บุณยเกียรติ พรรคประชาธิปตยจากจังหวัดนครศรีธรรมราช ผมได 
ขอแปรญัตติงบประมาณใน  มาตรา  ๔  คืองบกลางไว รอยละ  ๘  งบประมาณ  
๑๖ ,๐๐๐  กวาลานบาทนะครับ  ทานประธานที่ เคารพครับ  ผมไดใหความสนใจ 
และติดตามในการจัดตั้งงบประมาณของรัฐบาลนี้ โดยเฉพาะในมาตรา ๔ คืองบกลาง  
ผมอยากจะกราบเรียนกับทานประธานวาจริง ๆ ใน มาตรา ๔ ในปนี้ก็ตองยอมรับนะครับ
วารัฐบาลไดไปตัดลดรายการที่เปนขอสงสัยไปหลายรายการ --------------------------------- 
 

- ๑๑๘/๑ 
 
 
 



 ๒๗๐ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ      จิตตานันท ๑๑๘/๑ 
 
ในปงบประมาณ ๒๕๕๑ นั้น เรามีทั้งหมด ๑๖ รายการ ซึ่งที่ตัดออกไปในปนี้ก็มีรายการ
คาใชจายการแกไขปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต คาใชจายในการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตรอยูดีมีสุขระดับจังหวัด คาใชจายในการดําเนินการรักษาความมั่นคง
ของประเทศ และก็เงินราชการลับในการรักษาความมั่นคงของประเทศ ทานประธาน 
ที่เคารพครับ ในสวนของงบกลางในชวง ๔ – ๕ ปที่ผานมาก็เปนสวนของงบประมาณ 
ที่ไดตั้งขึ้นมาและก็มีขอถกเถียงกันอยางกวางขวาง โดยเฉพาะในบางปนั้นเห็นไดอยาง
ชัดเจนวาในสภาไดเรียกงบประมาณที่มาตั้งในสวนนี้วา งบผี คือไมมีแผนงานโครงการ 
ที่จะมารองรับ จัดตั้งงบประมาณเอาไวเพื่อใหอํานาจนายกรัฐมนตรีเพื่อไดใชงบประมาณ 
กอนนี้อยางไมมีแผนงานโครงการ และก็นําไปสูปญหาในเรื่องของการใชงบประมาณ 
ที่ไมโปรงใส แตวาในปนี้ รัฐบาลไดจัดตั้งงบประมาณสําหรับงบกลางไวเหลือเพียง  
๑๒ รายการ ก็มีบางรายการที่ผมคิดวาผมไมจําเปนที่จะตองพูดถึง เพราะเพื่อนสมาชิก 
ไดมีการพูดถึงไปบางแลว โดยเฉพาะรายการที่เกี่ยวของกับพระราชบัญญัติวิธีการ
งบประมาณ ซึ่งแนนอนเราตองยอมรับความเปนจริงวาในหมวดงบกลางนี้โดยวิธีการ 
พระราชบัญญัติงบประมาณก็จะพบวาเปนงบประมาณที่จัดตั้งไว ๒ สวนที่สําคัญ 
เดิมทีเดียว  

สวนแรกก็คือเปนงบประมาณที่ไมสามารถจําแนกเปนหมวดอื่น ๆ ได 
ก็นําไปไวที่งบกลาง ไมวาจะเปนในสวนของเงินชดเชย เงินเบี้ยหวัด บําเหน็จ บํานาญ  
เงินชวยเหลือขาราชการ เงินเลื่อนเงินเดือนหรือเงินปรับปรุงวุฒิขาราชการ เหลานี้เปนตน 
เพราะฉะนั้นในสวนนี้ผมคิดวามีความชัดเจนนะครับ  

ในสวนที่ ๒ ที่จัดตั้งงบประมาณไวในงบกลางตามวิธีการงบประมาณก็คือ
ในเรื่องของงบสํารองจายกรณีฉุกเฉิน นั่นก็คือวางบประมาณที่จะตองตั้งเอาไวสําหรับ 
ในกรณีที่เกิดอุบัติภัยตาง ๆ ซึ่งที่เราไมสามารถจะคิดลวงหนาได จําเปนตองสํารองไว 
ใชจายในกรณีฉุกเฉินและจําเปน แตผมเขาใจวาเนื่องจากวาการใชงบประมาณงบกลาง
ในชวงตั้งแตป ๒๕๔๔ เปนตนมาไดมีความผันแปรไปเปนอยางมากครับ ไดมีการจัดตั้ง 
งบกลางเพื่อไปดําเนินการที่จะสนองตอบตอนโยบายบางนโยบายที่เปนนโยบายเรงดวน
ของรัฐบาล ไดไปจัดตั้งงบกลางไวในสวนของโครงการบางโครงการที่ตองการจะหลีกเลี่ยง 



 ๒๗๑ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ      จิตตานันท ๑๑๘/๒ 
 
วิธีการงบประมาณ และการตรวจสอบวิธีการงบประมาณ การจัดตั้งรายรับของวิธีการ
งบประมาณ เชน เงินกองทุนหมูบานละ ๑ ลานบาท เหลานี้เปนตนนะครับ ซึ่งในภายหลัง
เราก็ตองจัดตั้งงบประมาณซึ่งเปนเงินภาษีของพี่นองประชาชนไปใชจายเปนเงินตน 
และดอกเบี้ยใหกับธนาคารปละเปน ๑๐,๐๐๐ กวาลานบาทเกือบทุกปครับ  

ทานประธานที่เคารพครับในสวนของงบกลางปนี้รัฐบาลไดตั้งเอาไวถึง 
๒๔๙,๕๖๕ ลานบาทครับ ผมกราบเรียนวาเมื่อสักครูไดฟงเพื่อนสมาชิกในสภานี้ในฐานะ
ที่เปนกรรมาธิการไดอภิปราย เราก็พบความเปนจริงวา ในปนี้ก็ยังมีบางสวนที่กรรมาธิการ
จะตองชี้แจงตอสภาเพื่อใหเกิดความชัดเจน ถึงแมวาในหลายรายการไดมีการปรับลด 
โดยคณะกรรมาธิการไปแลวนะครับ แตวาผมเรียนกับทานประธานวายังมีสวนที่เปน
ปญหาในสวนของการที่จะดําเนินการใหการใชจายงบประมาณที่เปนงบกลางนี้ใหเกิด
ประโยชนสูงสุดนะครับ มีประเด็นที่ผมอยากจะกราบเรียนกับทานประธานคือในกรณี 
ที่เรียกวาเปนคาใชจายในการพัฒนาศักยภาพของหมูบานและชุมชนตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งปนี้ทานไดเพิ่มคําที่วา ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขึ้นมา  
ตรงนี้ครับทําใหเปนประเด็นที่ผมอยากจะเรียนกับทานประธานวา มันเปนสวนที่พวกเรา
ใหความเปนหวงเปนอยางยิ่งนะครับวา การจัดสรรงบประมาณในหมวดดังกลาวนี้จะเปน
สวนที่ทําใหเกิดปญหาในการที่จะตรวจสอบและไมเปนไปตามเปาหมายที่ไดกําหนดเอาไว  
ซึ่งแนนอนวาการจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาศักยภาพของหมูบานและชุมชนนั้น -------  

 
- ๑๑๙/๑ 

 
 
 
 
 
 
 



 ๒๗๒ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ            เพทาย ๑๑๙/๑ 
 
ในชวงหลังนี้หลายหมูบานไมสามารถที่จะทําแผนในการรองรับเพื่อที่จะใหเกิดการพัฒนา
หมูบานและชุมชนตามความคาดหวังที่จะใหชุมชนและหมูบานนั้นไดพัฒนาอยางยั่งยืน 
จากผลของการศึกษาและผลของการวิจัยเราพบความเปนจริงวาหลายหมูบานนั้นไมมี
ความพรอมที่จะนํางบประมาณดังกลาวไปใชในการพัฒนาเพื่อใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน
อยางแทจริง หรือเปนการพัฒนาเพื่อรองรับใหเกิดรายไดเพิ่มเติมขึ้นกับชุมชนอยางแทจริง 
ทานประธานที่เคารพครับ จากการศึกษานั้นพบวาในจํานวนหมูบานที่ไดรับการจัดสรร
งบประมาณในหลายหมูบานนั้นสวนใหญก็ไปทําในสวนของงบประมาณเกี่ยวกับ
สิ่งกอสรางตาง ๆ แลวก็ไมสามารถดําเนินการไดทันตามที่กําหนดเอาไว โดยเฉพาะปนี้ 
ที่ผมอยากจะเรียนถามทานกรรมาธิการวา เมื่อทานไดเพิ่มเติมวาโครงการคาใชจาย 
ในการพัฒนาศักยภาพของหมูบานและชุมชนเมืองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้น 
ผมอยากทราบตัวบงชี้และตัวชี้วัดที่ทานไดกําหนดใหมวาทานจะทําอยางไรครับใหการใช
งบประมาณดังกลาวนี้ไปในแนวทางที่เรียกวา ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งผม 
ไมอยากจะกราบเรียนวา ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นั้นหมายความวาอยางไร 
แตผมคิดวาในสภาแหงนี้เราก็คงจะมีความเขาใจอยางชัดเจน แตผมอยากจะเรียนถาม
กรรมาธิการวาทานไดมีตัวชี้วัดไหมครับวา ๑. งบประมาณดังกลาวนี้ไปเพิ่มรายไดใหกับ 
พี่นองประชาชนอยางไรบาง ๒. งบประมาณดังกลาวนี้ไปดําเนินการในการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางไรบาง และที่สําคัญที่สุดก็คือวางบประมาณ
ดังกลาวนี้ไปทําใหเกิดความเชื่อมโยงกับงบประมาณที่เปนโครงการของจังหวัดที่ไดมีการ
จัดตั้งในปนี้ เพื่อไมให เกิดความซ้ําซอนกัน  ตรงนี้ผมคิดวาทางคณะกรรมาธิการ 
ตองมีการศึกษานะครับ เพราะในสวนนี้ ๑๕,๐๐๐ ลานบาท ที่ทานไดดําเนินการ 
จัดตั้งงบประมาณในสวนของเอสเอ็มแอลนี้นะครับ  
  ในสวนที่ ๒ ที่เราไมสามารถไดรับคําชี้แจงจากตัวเลขก็คืองบประมาณ 
ในกรณีสํารองจายในกรณีฉุกเฉินครับ ผมอยากจะกราบเรียนตอทานประธานวาความจริง
งบประมาณกอนนี้พูดไดอยางเต็มปากวาเปนงบประมาณที่เปนสวนของอํานาจของ 
ทานนายกรัฐมนตรี ในชวงปที่ผานมาเราพบวารัฐบาลไดใชงบประมาณในสวนนี้ 
ไปเพื่อดําเนินการที่เกี่ยวของกับนโยบายของรัฐบาล ถึงแมวาจะเปนนโยบายเพื่อฟนฟู 



 ๒๗๓ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ            เพทาย ๑๑๙/๒ 
 
และฝาวิกฤติทางเศรษฐกิจ แตผมอยากจะกราบเรียนทานประธานวาภาวะฉุกเฉินและ 
ความจําเปนอาจจะเกิดขึ้นไดอยางไมแนนอน ไมมีใครที่จะคาดการณไดนะครับ 
ผมอยากจะกราบเรียนวาถาหากรัฐบาลเอางบประมาณดังกลาวนี้ไปใชเพื่อสนองตอบ 
ตอนโยบาย ถาเกิดภาวะฉุกเฉินและความจําเปนรัฐบาลจะดําเนินการอยางไรนะครับ 
นี่คือในสวนที่เกี่ยวของกับกรณีของงบสํารองจายและในกรณีฉุกเฉินนะครับ 
  อีกสวนหนึ่งครับที่มีการซักถามกันมากก็คือวา ทานไดไปจัดตั้งงบกลางไว
ในสวนของเงินชดเชยคางานสิ่งกอสรางครับ งบประมาณกอนนี้ไดมีเร่ืองรองเรียนเขามา
ในชวงที่ผมเปนกรรมาธิการติดตามงบประมาณก็ดี หรือแมแตในชวงหลังก็ดีครับ 
วาตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อเดือนสิงหาคม ป ๒๕๓๒ นั้น สามารถที่จะดําเนินการในการ
ที่จะชวยเหลือผูรับเหมากอสรางที่เกิดขึ้นจากภาวะเศรษฐกิจหรือความเปลี่ยนแปลง 
ทางภาวะเศรษฐกิจใหชวยเหลือเปนเงินคาชดเชยได เนื่องจากวาแนวโนมราคาน้ํามัน 
ที่สูงขึ้นนะครับ ซึ่งปนี้ทานไดตั้งไวถึง ๑,๐๐๐ ลานบาท และก็มีกรณีที่ไดมีการพูดถึงวา
งบประมาณดังกลาวนี้นําไปสูการวิ่ ง เตนของผู รับเหมากอสราง  นําไปสูการหา
ผลประโยชนของสวนราชการที่เกี่ยวของ ผมอยากจะเรียนถามวาในชวงปที่ผานมาทานได
ดําเนินการที่จะไปชวยเหลือโดยใชงบประมาณกอนนี้อยางไรบาง และในปนี้ไดมีมาตรการ
ที่จะรองรับในการที่จะใหเงินกอนนี้เกิดประโยชนในการที่จะไปฟนฟูหรือวาไปชวยเหลือ 
ในการที่จะใหผูรับเหมาสามารถที่จะรับเหมากอสรางไมใหโครงการของสวนราชการ 
ตาง ๆ นั้นเกิดความเสียหายครับ ผมขออนุญาตที่จะกราบเรียน ๓ ประเด็นครับ  
  (การประชุมดํ า เนินมาถึ งตอนนี้  นายชัย  ชิดชอบ  ประธานสภา
ผูแทนราษฎร ไดลงจากบัลลังก โดยมอบให นายสามารถ แกวมีชัย รองประธานสภา
ผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง ปฏิบัติหนาที่แทน) 
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
ทานตอไปครับ คุณเจะอามิง โตะตาหยง เชิญครับ 
  นายเจะอามิง โตะตาหยง (นราธิวาส)  :  ทานประธานที่เคารพ กระผม 
เจะอามิง โตะตาหยง สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดนราธิวาส พรรคประชาธิปตย  
กระผมไดขอปรับลดในงบกลางไว ๑๕ เปอรเซ็นต ------------------------------------ ๑๒๐/๑ 



 ๒๗๔ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ          ลักขณา ๑๒๐/๑ 
 
ดวยเหตุผลที่ผมจะตองปรับลด งบกลางเปนงบที่สมาชิกไดติดตามตลอดและเปนงบที่
จะตองดูแลอยางใกลชิด ทานประธานครับ สําหรับปนี้ในแผนงาน มาตรา ๔ งบประมาณ
รายจายงบกลางไดมีแผนงานไวทั้งหมด ๑๒ แผนงาน และสําหรับปนี้งบกลางรัฐบาล 
ไดเสนอเพิ่มขึ้นถึง ๖,๗๐๐ กวาลานบาท ทานประธานครับ งบกลางที่ไดเสนอไว ที่รัฐบาล
ไดเสนอผานไปทางกรรมาธิการ ผมมีความจําเปนที่จะตองปรับลด เพราะวาผมไมคอย
ไววางใจในการนํางบประมาณไปใช และที่สําคัญที่สุดก็คือวาทุกครั้งงบประมาณ 
คอนขางที่จะหมกเม็ด เพราะในแผนงานบางครั้งที่ผมดูในงบประมาณปนี้ รัฐบาลไดเสนอ
งบประมาณไวอยางขาดวินัยทางการเงินการคลัง ในขณะที่ภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา รัฐบาล
กลับไปใชจายเงินงบประมาณอยางฟุมเฟอย ในขณะที่คาใชจายตาง ๆ ซึ่งอยูในภาวะ
ความตกต่ํา รัฐบาลจะตองมีความระมัดระวังมากกวานี้ แตในปนี้รัฐบาลกลับไปใชจาย 
ที่คอนขางจะฟุมเฟอย  ผมกลับไปดูในเนื้องานของรัฐบาลที่ ได เสนอในแผนงาน  
กลับไมมีเนื้องาน เงินเปนแสน ๆ ลานที่ไดขอผานจากสภาไป แตในเนื้องานจริง ๆ  
ไม มีอะไรที่นาสนใจ  แตสิ่ งที่นาสนใจกลับไปโปงอยูที่ งบประมาณ  เขาเรียกวา 
เมกะโปรเจกตที่รัฐบาลไดนําเสนอ ในการจัดสรรงบประมาณป ๒๕๕๒ รัฐบาลไดกําหนด
ยุทธศาสตรสวนใหญเปนการสนองนโยบายของรัฐบาล ซึ่งหนวยงานที่เกี่ยวของจะตอง
จัดตั้งโครงการเบิกจายงบประมาณตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีพิจารณาหรืออนุมัติ 
หลายโครงการที่เปนโครงการนาจับตามอง ผมไมทราบวาทางกรรมาธิการไดมีการสอบถาม
ในขั้นกรรมาธิการหรือไม อยางในกรณีโครงการที่รัฐบาลไดเสนอเปนโครงการที่แปลก 
และนาจะยากตอการติดตามเรื่องคาใชจายงบประมาณ โดยการใชโครงการของโครงการ
คูปองแจกคนจน  ซึ่ ง เปน โครงการที่ เพิ่ ง เกิดขึ้ นมาใหม  ภายใตน โยบายของ 
นายแพทยสุรพงษ สืบวงศลี รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง  
ผมไมทราบวาในคณะกรรมาธิการงบประมาณไดสอบถามเรื่องเหลานี้หรือไม เพราะถาดูแลว
โครงการที่ไดมีไว ผมเชื่อครับวากําลังที่จะใชงบกลางนี้ เพื่อไปเปนในการหาเสียง  
ทานกรรมาธิการไดสอบถามเรื่องนี้ในการประชุมของคณะกรรมาธิการหรือไม อยางไร  
ทานประธานที่เคารพครับ ดวยความเปนหวง ยอนกลับไปดูในแงของการใชงบประมาณ 
ของรัฐบาล  เปนการใชงบประมาณที่ เติบมาก เปนการใชจายงบประมาณที่ไมมี 



 ๒๗๕ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ          ลักขณา ๑๒๐/๒ 
 
ความระมัดระวัง และทุกภาคสวนไดเตือนตอรัฐบาลตลอดวา ในการใชจายงบประมาณ 
ของรัฐบาล ณ ตอแตนี้ไปจะตองมีความระมัดระวังกับการใชจายงบประมาณ นักวิชาการ
ก็เตือนรัฐบาลวาหากมีการใชจายงบประมาณกันมากมาย โดยไมคิดถึงกรอบและวินัย
ทางการเงิน การคลังแลว วันหนึ่งจะเกิดเหตุการณวิกฤติทางการเงิน การคลังขึ้นมาอีก --- 

- ๑๒๑/๑  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๗๖ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ       วชิราภรณ ๑๒๑/๑ 
 
สิ่งเหลานี้ทางกรรมาธิการไดสอบถามในขั้นกรรมาธิการหรือไม อยางไร ผมเรียนถามทาง
กรรมาธิการ ถาทานไดสอบถาม ขอความกรุณาไดแจงตอที่ประชุมเพื่อใหเพื่อนสมาชิก
ไดรับรูรับทราบดวย ที่เปนหวงมากที่สุดครับทานประธาน งบกลาง ผมดูในงบประมาณ 
ไลมาตั้งแตป ๒๕๕๑ เปนตนมา ยอนกลับไป แมกระทั่งปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต 
ในการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใตก็โยงขึ้นไปของบกลาง แมกระทั่งงบของ
กระทรวงศึกษาธิการ  ผมจะยกยอนตอไปครับ  ยอนกลับไปในป  ๒๕๕๑  วาเปน
งบประมาณที่นาติดตามและเปนหวง กระทรวงศึกษาธิการไดขอใชงบประมาณโดยใช 
งบกลาง ๔๗๘ ลานบาท เพื่ออะไรครับ เพื่อความปลอดภัยครูใต เพื่อความปลอดภัยไมวา
เพราะวาครูที่อยู ในภาคใต  ในขณะนี้ ไม มีความปลอดภัยอยูแลว  แตการใชจาย
งบประมาณผมเชื่อครับวาไมไดไปถึงมือของครูในจังหวัดชายแดนภาคใต ถึงแมอาจจะถึง
แตวาไมเต็มเม็ดเต็มหนวย สิ่งที่เปนหวงมากที่สุดเรื่องงบกลางคือเนื้องานไมมี สิ่งเหลานี้
เปนหวง แลวกลับไปดูอีกครับ การขอเงินไปชวยในกระทรวงศึกษาธิการขอจากงบกลาง 
ตอมาก็ไดขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ๙๐๐ กวาลานบาท เพื่ออะไรครับ  
เพื่อเอามาพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใตตามยุทธศาสตร 
ที่กระทรวงจัดทําไวและผานความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี อยางนี้มีไลมาตลอดตั้งแต 
ป ๒๕๕๐ ป ๒๕๕๑ และสิ่งที่ผมเปนหวงตอไปวาในป ๒๕๕๒ ก็จะเกิดปญหานี้ขึ้นมาอีก
และขอแตละเรื่องไมใชนอยครับ อยางในป ๒๕๕๐ ขอ ๑,๘๗๑ ลานบาท ในป ๒๕๕๑ 
๒,๕๐๕ ลานบาท เพื่ออะไรครับ เพื่อขยายการศึกษาในภาคใตใหทั่วถึงและใหมีคุณภาพ
สูงขึ้น โดยชวงงบประมาณในการปรับปรุงสถานศึกษาทุกระดับทั้งรัฐและเอกชน รวมทั้ง
การศึกษาปอเนาะและการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด ปรับปรุงหลักสูตรโรงเรียนในพื้นที่
โดยใชหลักสูตรสองภาษาสอดคลองกับวิถีชีวิตของพี่นองประชาชนในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต  แตทานประธานครับ  งบประมาณในปที่ผมกลาวถึงนี้นะครับ  
ถาตรวจสอบดูวาในการสอบของโอเน็ท (ONET) เอเน็ท (ANET) ของนักศึกษาจังหวัด
ชายแดนภาคใต มันไมไดมีการพัฒนาขึ้นเลยครับ จากการใชงบประมาณจํานวนมาก 
ที่บอกวาจะไปพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาคุณภาพทางการศึกษา กลับเปนวาโอเน็ท 
เอเน็ท ผลการศึกษาของนักศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใตในการศึกษาตออยูลําดับ 



 ๒๗๗ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ       วชิราภรณ ๑๒๑/๒ 
 
สุดทายของประเทศครับ สิ่งเหลานี้ครับที่ผมเปนหวง เปนหวงเพราะวาตัวเงินจริง ๆ 
มันไมใชตัวที่จะแกปญหาเสมอไป ผมฝากทานประธานและฝากไปถึงทางกรรมาธิการ 
ไดก รุณาตอบผมหนอยครับว าท านไดสอบถามเรื่ อ ง เหล านี้ ในที่ ป ระ ชุมของ
คณะกรรมาธิการหรือไม ผมอยากจะเรียนทานประธานดวยความเคารพครับวา งบกลาง
เ ร่ื อ งซี ซี ที วี ซึ่ ง มี ก า รขอจากงบกลาง  และขอกั นหลายส วนครั บ  แม ก ระทั่ ง 
ในกระทรวงมหาดไทย ซึ่งผมจะตองไปติดตามอีกครั้งหนึ่งในงบของกระทรวงมหาดไทย 
สําหรับงบของงบกลางก็มีการขอทุกหนวยงาน ณ วันนี้จะมุงไปปญหาจังหวัดชายแดน
ภาคใตหมด แตเนื้องานจริง ๆ ในการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนไมมีครับ ขอบคุณครับ
ทานประธาน 
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  : 
ผมขออนุญาตลําดับทานที่จะอภิปรายนะครับ จากนี้ก็จะเปนทานชาญชัย อิสระเสนารักษ
ตอดวยทานสุรวิทย คนสมบูรณ ทานสมควร โอบออม นะครับ เรียนเชิญทานชาญชัยครับ 
 

- ๑๒๒/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๗๘ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ      วัชรี ๑๒๒/๑ 
 
  นายชาญชัย  อิสระเสนารักษ  (นครนายก )   :  ทานประธานครับ  
ผม ชาญชัย อิสระเสนารักษ พรรคประชาธิปตย จังหวัดนครนายก ทานประธาน  
ผมขออนุญาตเรียนถามสํานักงบประมาณนิดหนึ่งครับในฐานะกรรมาธิการ ซึ่งผมดู
รายละเอียดเกี่ยวกับงบกลาง ผมไดขอแปรญัตติตัดงบประมาณงบกลางของสวนนี้ไว  
๒๐ เปอรเซ็นต ผมกราบเรียนอยางนี้ ผมไดรับการชี้แจงจากกรมทรัพยากรน้ําเกี่ยวกับ
เร่ืองมีงบประมาณอยู ๔,๔๗๗ ลานบาท ในขณะนั้นผมไดรับการแตงตั้งจากกรรมาธิการ
งบประมาณใหเปนอนุกรรมาธิการพิจารณาเรื่องน้ํา ไดมีเอกสารเ ร่ืองนี้ เขามาสู 
คณะอนุกรรมาธิการน้ํา เราไดสอบถามวาในหนังสืองบประมาณมีหรือไม ไดรับคําตอบวาไมมี  
  ประการที่ ๒ เร่ืองนี้นําเสนอเขามาแลวจะพิจารณาอยางไร ในจํานวนเงิน 
๔,๔๗๗ ลานบาท ก็ไดรับคําตอบวาจะใชงบประมาณจากงบกลางหรืองบกูยังไมแนใจ 
มติ  ครม .  ได เ กิ ดขึ้ น เมื่ อ วั นที่  ๑๐  กรกฎาคม  ๒๕๕๑  ประชุมกันที่ ทํ า เนี ยบ 
โดยมีทานนายกรัฐมนตรี เปนประธาน  ทานนายกรัฐมนตรีกับคณะกรรมการน้ํา 
ไดพิจารณาอนุมัติงบดังกลาวไว ๔,๔๗๗ ลานบาท ซึ่งเปนงบแยกออกมาจากงบกอนใหญ
ที่เกิดขึ้นจํานวนเงิน ๑๔,๙๔๒ ลานบาท แยกเปน ๓ ป ป ๒๕๕๒ ป ๒๕๕๓ ป ๒๕๕๔  
ป ๒๕๕๒ อยางที่ผมกราบเรียนถามทานประธานไปยังสํานักงบประมาณซึ่งในฐานะ 
เปนกรรมาธิการดวย คือ ๔,๔๗๗ ลานบาท ป ๒๕๕๓  ๕,๔๓๖ ลานบาท และป ๒๕๕๔ 
๕,๐๒๙ ลานบาท งบตรงนี้เกิดขึ้นมาดวยวิธีการอยางไร ผมไมทราบ แตเปนอํานาจของ
นายกรัฐมนตรีกับคณะกรรมการน้ํา และถากําหนดไวในป ๒๕๕๒ ผมมาดูในงบกลาง มันไมมี
รายละเอียด เมื่อไมมีรายละเอียด ผมไมแนใจวาจะไปเอางบจากสํารองกรณีฉุกเฉิน 
หรือจําเปนมาใชหรือไม ผมอยากทราบคําถามอันนี้เปนคําถามที่ ๑ นะครับ เพราะวา 
ถาหากวาไมอยางนั้นผมจะอภิปรายไปเสร็จเรียบรอย มันจะเสียเวลาทั้งสภา ตองใชเวลา
ในการอภิปรายในการพิจารณาเรื่องงบประมาณในเรื่องของหมวดที่ ๔ ถาไมใช ไปใช 
ในงบเงินกูก็ตองอยูที่กระทรวงการคลัง หรือไมขณะนี้เปนความสับสนของสมาชิก 
หลายทาน แตงบจํานวนดังกลาวก็ไปปรากฏอยางนี้ครับ มติ ครม. นี้ไปอนุมัติตออีก 
ในเรื่องเดียวกัน แลวมีขาวออกมาเมื่อ ๒ – ๓ วันกอนหนานี้ ตอนที่กําลังพิจารณา 
งบประมาณ  การอนุ มัติงบประมาณ  ผมไดถามเจาหนาที่สํานักงบประมาณวา 



 ๒๗๙ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ      วัชรี ๑๒๒/๒ 
 
ถากรณีอยางนี้กรณีที่เกิดขึ้นแบบที่ผมกราบเรียน แลวถาเกิดวา ครม. จะเอา จะทํา
อยางไร ก็บอกเปนอํานาจของนายกรัฐมนตรี ถากรณีอยางนี้เกิดขึ้นก็แสดงวาตองไปลักไก
เอางบประมาณอยางใดอยางหนึ่ง ซึ่งสภาไมสามารถตรวจสอบไดเลย อันนี้ เปน 
ประเด็นหนึ่งนะครับ ถาสภานี้เปนฝายตรวจสอบและอนุมัติการใชเงินงบประมาณ  
ทุกบาททุกสตางค ถาทําในกรณีเชนนี้เทากับแสดงวา ผมใชคําวา ลักไก ไมผิด ทีนี้ 
การลักไกนี้ทําใหเกิดปญหาตามมา งบไมใชนิดหนอย ทานอนุมัติตอไปอีกทั้งหมด 
๗๖,๗๖๐ ลานบาท ไปทําอะไรครับ ทานกําลังจะไปซื้อน้ําจากประเทศลาว ลูกบาศกเมตร
ละ  ๒  บาทกวา  ทานจะไปเจาะอุโมงคขามแมน้ําโขงมา  วางทอใตดินเขามาอีก 
งบประมาณนั้นจะใชป ๒๕๕๒ ถึงป ๒๕๕๖ ผมก็ดูในงบประมาณทานก็ไมมี ก็เกิดความ
สงสัย เพื่อใหเกิดความเขาใจ ใหสภาแหงนี้ไดรับทราบวาการใชงบประมาณของทาน  
๒ งบ ที่ผมกราบเรียนมานี้ เขาไป ๘๐,๐๐๐ ลานบาท จะตรวจสอบกันไดเมื่อไรครับ ------ 
 

- ๑๒๓/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๘๐ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ         ศิริวรรณ ๑๒๓/๑ 
 
ถามติ ครม. เขาไปแลว และรองรับเรียบรอยแลว ทานจะเอาเงินที่ไหนไปใช แลวพวกผม
จะตองตามไปดูกันในบัญชีไหน เพื่อใหเกิดความโปรงใสในโครงการทั้งหมดที่เกิดขึ้น  
ที่ผมขอตัดงบประมาณในสวนนี้ ผมพูดถึงประเด็นเฉพาะงบฉุกเฉิน ผมไดรับขอมูล 
อยางนี้ครับ ๕ ปที่ผานมา น้ําทวม แลง อุทกภัย วาตภัย ๕ ป ๒ กระทรวงคือกระทรวงมหาดไทย 
และกระทรวงเกษตรและสหกรณ ใชงบประมาณไปทั้งหมด ไปซื้อผาหม ซื้อขาวไปแจก  
ซื้อน้ําไปแจก อาหารอุปโภคบริโภคไปแจก ทั้งหมด ๕ ป เปนเงิน ๓๐,๐๐๐ ลานบาท ถามี
ฐานตัวเลขอยางนี้แลวผมไมเขาใจวาตั้งงบกลางไวปนี้ ๔๐,๐๐๐ กวาลานบาท เฉพาะป 
ดวยเหตุผลอะไร มันมีตัวเลขฐานในการพิจารณางบประมาณกับเหตุที่เกิดขึ้นแตละที่ 
ในประเทศไทย เพราะฉะนั้นกระทรวงมหาดไทยก็ดีที่ซีอีโอเอาเงินไปชวยในการบรรเทา 
สาธารณภัย กรมบรรเทาสาธารณภัยไปทําแกปญหาเฉพาะหนา กระทรวงเกษตรและสหกรณ
จัดเอาพันธุไมพันธุกลาอะไรลงไปชวย หรือวาแมกระทั่งสุดทายเอาเงินไปแจกเลย  
เพื่อแกปญหา เอาไปซื้อกันเองเลย ทั้งหมดทุจริตกันมากมาย สิ่งเหลานี้มันเกิดขึ้น  
เกิดแลวเกิดอีก ปแลวปเลา มันแกไมไดครับ มันเกิดปญหาทุจริตตามมาจนกระทั่งเปน
เร่ืองปกติ เปนเรื่องปกติที่ทานนายกรับมนตรีไดพูดเอาไววาเรื่องการทุจริตคอรรัปชัน  
ฉอราษฎรบังหลวงเปนเรื่องธรรมดาเหมือนไขหวัดใหญ พวกผมยังมาตีโพยตีพาย 
ให เหมือนไขหวัดนก  ถาแนวคิดอยางนี้ผมวาประเทศนี้ ไปไมไดแน  ทานพูดวันที่  
๓ ตุลาคม ๒๕๕๐ บันทึกอันนี้ตองเก็บใสกระเปาตลอดวาเมื่อไรพฤติกรรมและแนวคิด
มาตรฐานตรงนี้จะเปลี่ยนแปลง ถาเปนอยางนั้นผูบริหารหัวหนารัฐบาลคิดอยางนั้น
งบประมาณที่ผานไปใหก็สรุปวา ๘๐,๐๐๐ กวาลานบาท ทานทุจริตกันแนนอน ทุจริตกัน
ตรงนี้มันไมใชเงินภาษีที่เราเก็บมาจากกลุมใดกลุมหนึ่งมันมาจากพี่นองประชาชน 
ทั่วประเทศ ชาวไร ชาวนาตองใชเงินสวนนี้มากองกันดวยจากการซื้อสินคาอุปโภค บริโภค 
จะซื้อขาวของมากินมาใชตองเสียภาษีรอยละ ๗ บาท ทุกคนเสียหมดครับอยาคิดวา 
เขาไมไดเสีย ความมีสวนไดสวนเสียมันเกิดขึ้นทั้งหมด พวกเราในฐานะผูแทนราษฎร
อยากจะทําความเขาใจกับสํานักงบประมาณในฐานะกรรมาธิการ และกรรมาธิการ 
ไดทราบเรื่องนี้หรือไม ผมเขาใจวาเรื่องนี้ผมไดพูดในที่ประชุมคณะอนุกรรมาธิการแลว
บอกวาถาเกิดไมมีเงินแลวเอางบตัวนี้มาเสนอทําไม แตวาเทาที่ทราบ 



 ๒๘๑ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ         ศิริวรรณ ๑๒๓/๒ 
 
ขณะนี้จะลักไกทําแลวผมเชื่อไดนะครับ อะไรจะเกิดขึ้นทานมีเงินไปทําแน ทั้งที่บอกพวก
เราไมมีทํา แลวผมจะตามดูดวย แลวเปนเรื่องที่แปลกครับ ทานกระจุกตัวมากเลย ถา
เกิดขึ้นจริงทานไปกระจุกตัว ทานไมไดใหความเปนธรรมกับเงินภาษีที่ประชาชนเสียมาให
เพื่อจะเอามาใชในการพัฒนาแหลงน้ํา ถามวาจําเปนในการพัฒนาแหลงน้ําไหมครับ 
จําเปนครับ ขณะนี้ผมไดทําหนาที่ในสวนหนึ่งเพื่อจะแกไขปญหาคือการศึกษาของ
กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเรื่องน้ําของสภาผูแทนราษฎร ซึ่งจําเปนจะตองพูดกันใหชัด
ลงไปเลยครับ ขณะนี้ไดศึกษาใกลแลวเสร็จ ติดปญหามากครับ กฎหมาย ๔๙ ฉบับ 
เกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาน้ําขัดขวางกันกลายเปนเรื่องของขอกฎหมายที่ทําใหการพัฒนา
ไมเปนระบบเกิดความแบงแยกไมบูรณาการ ทุกกระทรวง ทบวง กรม บอกเลยครับ 
เปนปญหาอุปสรรคเรื่องการบูรณาการ ถามวาเกิดจากอะไร เกิดจากกฎหมายที่แบงแยก
กันออกไป  ๒ .  ขณะนี้ กํ าลั งสร างปญหาขึ้ นมาอีก  แบ งแยกไมพอมาแก งแย ง 
เร่ืองงบประมาณกันอีกครับ ซ้ําซอนในพื้นที่ซ้ําแลวซ้ําอีก นายกรัฐมนตรีเห็นชอบที่จะให
กรมทรัพยากรน้ําทําซ้ําเขาไปใน อบต. อีก ไปทําซ้ําเขาไปอีก บอกวาเอามาจากไหน  
บอก อบต. อบต. ก็จะเสนอที่จะเอางบประมาณตัวเองทําไดอีกงบประมาณที่ให อบต.  
ไปทั้ งหมดทั่วประเทศ  ๑๑๕ ,๐๐๐  กวาลานบาท  ผมติดตามเรื่องตัวเลขพวกนี้ 
แลวผมสับสนกับทานมาก แผนการทํางบประมาณที่คณะกรรมาธิการไปทํา ผมเขาใจวา
สิ่งที่ผมพูดมีบางทานทราบ แตวากรรมาธิการอาจจะซักไมละเอียด ผมถึงจําเปนตองมา
ถามวา ๑. งบประมาณตัวนี้อยูตรงไหนแน ๒. ถาอยูแลวผมจะตามไดอยางไร เอกสาร
ทานไมมีใหผมสักชิ้นหนึ่งเลย คําตอบตรงนี้ตองขอความชัดเจนนะครับ ---------------------- 
 

- ๑๒๔/๑  
 
 
 
 
 



 ๒๘๒ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)                                                             ณัฐชนก ๑๒๔/๑ 
 
  เรื่ องที่  ๒  งบที่ จะไปขอซื้ อน้ํ าจากประเทศลาวลูกบาศก เมตรละ  
๒ บาท ๕๐ สตางค จริงหรือไมและจะไปขุดอุโมงคคลองปดใตดิน ฝงทอมาเพื่อจะ 
มาเติมน้ําใสในอางเก็บน้ําประเทศไทยนั้น คําถามคือวาทานจะทําอยางไรตอไปครับ  
ในเมื่อประเทศไทยมีน้ําฝนตกมาจากฟา ที่เหลือลงไปจากใตดินระเหยขึ้นไปบนอากาศ
เหลืออยูประมาณ  ๒๕๐ ,๐๐๐  ลานลูกบาศก เมตร  เรากักเก็บน้ํ าไดประมาณ  
๕๐ ,๐๐๐  กว า ล า นลู กบาศก เ มต ร  เ ร ามี น้ํ า ต อ งทิ้ ง แม น้ํ า โ ข ง จ ากจํ า น วน  
๒๐๐,๐๐๐ กวาลานลูกบาศกเมตร ๑๐ เปอรเซ็นต ทิ้งแมน้ําสาละวินไหลลงหุบเขา  
แลวก็ไปทิ้งลงแมน้ําพมา สาละวินดวยกันอีก ๑๐ เปอรเซ็นต ที่เหลือลงอาวไทย แลวก็ 
มาลงแมน้ําเจาพระยาอีก ๖๐ – ๗๐ เปอรเซ็นต คําถามวาทานรูไหมครับวาน้ําเหลือ
จนกระทั่งตองทิ้งแลวก็ทวมกันไป แลวก็เอาเงินไปแจก ไปแจก ไปแจก แลวก็ซื้อของ 
ไปทุจริตโกงกันอุตลุตไปหมดเลย คําถามตอมาวาแลวเมื่อทานจัดงบประมาณแบบนี้  
ทานกรรมาธิการไปศึกษาและไปดู คําถามวาถาเปนอยางนี้ตอไปจะปลอยใหประเทศไทย
เปนอยางนี้หรือครับ ถึงขนาดตองไปซื้อน้ําจากลาวครับ แลวมีน้ําทิ้ง ๒๕๐,๐๐๐  
ลานลูกบาศก เมตร  เก็บไดประมาณ  ๕๐ ,๐๐๐  กวาลาน  แลวทิ้ งทะเลเฉย  ๆ 
ไปอีก ๑๐๐,๐๐๐ ลานลูกบาศกเมตร เราไมมีที่เก็บน้ําครับทาน แตขณะนี้จะไปดูดน้ํา  
จะซื้อน้ําจากลาวมาเพื่อจะมาเติมเปนแทงกน้ํา เอาอางเก็บน้ําเปนแทงกน้ําแทนแลวครับ 
มันผิดนะครับ ผมเขาใจวาทานกําลังไปในทิศทางที่ไมถูก ผมกราบเรียนทานประธานวา
ตรงนี้ผมตองการความชัดเจน เพราะวาผมจะใชเวลาไมมากเกินไปและอยากจะใหเวลา
ตรงนี้เปนประโยชนกับคนอื่น เร่ืองนี้สําคัญนะครับทานประธานครับ ยังไมทันไรครับ  
ไปตกลงเซ็นสัญญากับลาว เซ็นเอ็มโอยู (MOU) แลวไมผานสภาดวยครับ และจางบริษัท
ที่จะจางเปนบริษัทที่ออกแบบ เลอะเทอะตั้งแตเร่ิมแรก เห็นชัดเจนครับ ทั้งหมดทั้งหลาย
ทั้งปวงทานทําไปตามอํานาจอําเภอใจ อยางนี้จะยุงกันใหญ สํานักงบประมาณในฐานะ 
ที่มีหนาที่กรรมาธิการมีหนาที่ไปตรวจสอบเรื่องนี้ มีหนาที่ไปเก็บขอมูลเร่ืองนี้ แลวก็
กลับมาชี้แจงกับเรา ตองขอบคุณในฐานะที่ทานทํางานมา ๒ เดือนกวา แตวาผม 
มานําเรียนทานประธานฝากไปทางกรรมาธิการและเพื่อนสมาชิกไดทราบวาเรื่องน้ํา 
เปน เรื่ องใหญมาก  ผมอยากจะเห็นความชัดเจนในการบริหารจัดการทั้ ง เงิน 



 ๒๘๓ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)                                                             ณัฐชนก ๑๒๔/๒ 
 
กับงบประมาณ อันนี้เปนเรื่องที่ผมอยากจะรูรายละเอียด สวนถาไมใชอยูในงบกลาง  
ผมจะขออนุญาตวาจะไดไปพูดในสวนของงบของหนี้สาธารณะ จะไดทราบกันวา 
หนี้สาธารณะเราจะไปกันถึงไหน และจะเอาเงินไปใชหนี้อยางไร ผมมีอีกนิดเดียวครับ 
ทานประธานครับ งบกลางเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง 
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  : 
ทานหมดเวลาแลวนะครับ  
  นายชาญชัย อิสระเสนารักษ (นครนายก)  :  ผมขออนุญาตทานประธาน
นิดหนึ่งครับ ผมคงจะบริหารเวลาดวยความรวดเร็ว เศรษฐกิจพอเพียง ถาเรายังเอาเงิน 
ไปใหพี่นองประชาชนเปนหนี้ ไมใชเศรษฐกิจพอเพียงครับ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ถาทานจะเติมหนี้ใหพี่นองประชาชน ไมใชเศรษฐกิจพอเพียงครับ เศรษฐกิจ
พอเพียงคือการชวยตัวเองใหได การใชความเปนจริงคือธรรมชาติ ใชสิ่งที่ เหลือใช  
ใชสิ่งที่เปนประโยชน ใชสิ่งที่ตองทิ้ง ไมวาผักตบชวา ไมตองใชเงินอีก ๑,๐๐๐ ลานบาท 
ไปเก็บครับ เอามาทําเปนปุยหมักได สิ่งเหลานี้ทานลองคิดกลับนะครับ แตถาเกิด 
จะเหวี่ยงเงินเขาไปเพื่อใหเปนหนี้ขึ้น ประเทศนี้ลมจมแนครับ ผมอยากจะฝากวา 
ถาตรงนี้ทานยังใชงบประมาณแบบนี้ผมไมเห็นดวยครับ ผมถึงอยากจะตัดงบประมาณ
สวนนี้เพื่อไมใหเกิดเปนปญหากับอนาคต และก็ไมใหเกิดปญหากับพี่นองประชาชน  
และขอความชัดเจนกรณีเร่ือง ๗๐,๐๐๐ กวาลานบาท ๘๐,๐๐๐ ลานบาท รวมทั้ง
งบประมาณที่ ครม. อนุมัติแลว แตไมมีอยูในหนังสือเลมไหนเลย ผมตรวจสอบแลวครับ 
ผมอยากเห็นความชัดเจนครับ ขอบคุณครับ 
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
ทานจุติครับ เนื่องจากผมไดขานชื่อ ๒ ทานไปกอนแลวนะครับ ขอความกรุณานะครับ 
เชิญทานสุรวิทย คนสมบูรณ ครับ เชิญครับ 
  นายสุรวิทย คนสมบูรณ (ชัยภูมิ)  :  ทานประธานสภาที่เคารพ กระผม 
นายแพทยสุรวิทย คนสมบูรณ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดชัยภูมิ พรรคพลังประชาชน 
กระผมขอขอบพระคุณที่ใหโอกาสกระผมไดอภิปรายในชวงนี้ ตามที่กระผมไดสงวน 
 



 ๒๘๔ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ)                                                             ณัฐชนก ๑๒๔/๓ 
 
คําแปรญัตติไวนั้น เพราะวากระผมเห็นวาการจัดสรรงบประมาณงบกลางมีบางสวนที่ 
ไมสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องแผนงานโครงการ 
เอสเอ็มแอล ซึ่งเปนนโยบายสําคัญของรัฐบาล ----------------------------------------------------- 
 

- ๑๒๕/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๘๕ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ      ศิริลักษณ ๑๒๕/๑ 
 
เปนนโยบายที่พี่นองประชาชนคนไทยทั้ งประเทศได รับประโยชน  ถาดูตามรูป 
ตามงบประมาณที่ออกมานั้น ตั้งไว ๑๙,๐๐๐ ลานบาท เงิน ๑๙,๐๐๐ ลานบาทนั้น ผมวา
ยังไมเพียงพอ เพราะวาถาเผื่อวาจัดใหหมูบานละ ๒ แสนบาท ๒๕๐,๐๐๐ บาท  
๓ แสนบาท โดยประมาณ ๘๐,๐๐๐ หมูบาน จะตองใชเงินประมาณ ๒๐,๐๐๐ ลานบาท 
ซึ่งตั้งไว ๑๙,๐๐๐ ลานบาทนั้นก็ยังไมพอ แตความจริงรัฐบาลที่เคยแถลงไว มีเปาหมาย
จะจัดใหหมูบานละ ๓ แสนบาท ๕ แสนบาท ๗ แสนบาท ตามขนาดของหมูบาน 
ซึ่งถาเปนตามนี้จะตองใชเงินงบประมาณถึง ๔๐,๐๐๐ ลานบาท ยิ่งไมพอใหญครับ 
ตั้ งไว  ๑๙ ,๐๐๐  ลานบาทเทานั้น เอง  แตปรากฏวาคณะกรรมาธิการพิจารณา 
รางพระราชบัญญัติงบประมาณปนี้ยังไดไปตัดลดงบประมาณจาก ๑๙,๐๐๐ ลานบาท 
ตัดมาอีก ๔,๐๐๐ ลานบาท เหลือเพียง ๑๕,๐๐๐ ลานบาท ซึ่งผมเห็นชัดเจนวาตรงนี้ 
เปนการพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณ ทําใหงบประมาณไมสนองนโยบาย 
ของรัฐบาล  สิ่งนี้ เปนสิ่งที่ผมเองกังวลใจวานโยบายรัฐบาลที่สําคัญคือนโยบาย 
เอสเอ็มแอลทั้ง ๆ ที่ รัฐบาลก็พยายามจัดสรรมาแลว คณะกรรมาธิการยังมาตัดลดอีก  
ผมกราบเรียนวา เอสเอ็มแอลเปนงบประมาณพัฒนาหมูบ านที่ เปดโอกาสให 
พี่นองประชาชนในหมูบานไดมีโอกาสเลือกสรรวาโครงการใดที่มีความจําเปนในแตละ
หมูบานที่จะใชงบประมาณดังกลาว  เปนการฝกพี่นองประชาชนให รูจักวิธีการ 
ใชงบประมาณที่มีอยูอยางจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุดตรงกับความตองการของหมูบาน
และชุมชน โครงการนี้จึงเปนสิ่งที่กระผมเห็นวาการจัดงบประมาณครั้งนี้ ไมไดเปนไปตาม
นโยบายของรัฐบาลและเปนการทําใหรัฐบาลไมสามารถดําเนินงานตามแผนงานนี้ไดครับ 
ทานประธานที่เคารพครับ ก็คงจะหนักใจแทนรัฐบาลที่จะไปหาเงินดังกลาววาจะหาเงิน
ยอดใดมานะครับ  
  อีกเรื่องหนึ่งครับก็คือแผนงานเงินสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน 
ซึ่งเปนสวนหนึ่งของเงินงบกลาง มาตรา ๔ ตั้งไว ๔๘,๐๐๐ ลานบาท ถูกตัดลดไป  
๓,๐๐๐ ลานบาท เหลือเพียง ๔๕,๐๐๐ ลานบาท ทานประธานที่เคารพครับ ในงบกลาง
สํารองจายกรณีฉุกเฉินหรือจําเปนนั้น ถือวาเปนเรื่องที่รัฐบาลรับผิดชอบตอประชาชน 
รัฐบาลตองการที่จะใหความชวยเหลือพี่นองประชาชนที่รับภัยพิบัติไมวาจะเปนวาตภัย 



 ๒๘๖ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ      ศิริลักษณ ๑๒๕/๒ 
 
หรืออุทกภัย หรือจะเปนภัยอื่น ๆ ในปจจุบันนี้ภาวะโลกรอนทําใหธรรมชาติแปรปรวน
ความผิดปกติตาง ๆ ไมวาจะเปนพายุ แผนดินไหว น้ําทวม ฝนแลง เกิดขึ้นมาก จะเห็น 
ไดจากประเทศเพื่อนบานของเรา พมาที่อยูติดกับเราครับ พายุที่เขามาทําความสูญเสีย
รัฐบาลพมาเองไมสามารถชวยเหลือตัวเองได ประเทศจีนแมจะเปนประเทศใหญมีปญหา
เร่ืองแผนดินไหว ของเราที่ผานมายังโชคดี แตประเทศไทยนั้นก็คงประมาทไมได  
จําเปนจะตองจัดสรรงบประมาณดังกลาว รัฐบาลไดจัดสรรมา ๔๘,๐๐๐ ลานบาท 
คณะกรรมาธิการมาตัดลดลงไปครับ ผมคิดวาสิ่งนี้เปนสิ่งที่ไมสนองนโยบายของรัฐบาล 
ทานประธานที่เคารพครับ ตัวอยางที่เห็นชัดเจนในชวงที่มีการปฏิวัติรัฐประหารในชวง 
ป ๒๕๕๐ มีปญหาน้ําทวม ภัยแลง ปรากฏวารัฐบาลไมไดเตรียมการดังกลาว การดูแล 
พี่นองประชาชน  งบภัยแลง  น้ําทวม  ชวงปฏิวัติ รัฐประหารปรากฏวาตกคางมา 
ไมไดชวยเหลือพี่นอง จนรัฐบาลชุดนี้เขามาจึงจัดงบประมาณเขาไปชวยครับ น้ําทวมปนี้ 
ไปชวยเหลือเอาปหนา ฝนแลงปนี้ไปชวยเหลือเอาปหนา --------------------------------------- 
 

- ๑๒๖/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๘๗ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ            ศิริลักษณ(๒) ๑๒๖/๑ 
 
นั่นคือตัวอยางที่เห็นชัดเจนวารัฐบาลในชวงปฏิวัติรัฐประหารไมไดเตรียมการในเรื่องนี้ 
จึง เกิดปญหาดังกลาว  แต รัฐบาลชุดนี้ ได เตรียมการแลว  ตั้ งงบประมาณแลว 
คณะกรรมาธิการยังมาลดงบประมาณอีก ผมคิดวาตรงนี้ไมถูกครับ ก็ฝากไววาจะแกไข
อยางไร คณะกรรมาธิการไดโปรดพิจารณา ผมคงจะใชเวลาเพียงเทานี้ครับ ขอบคุณครับ
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
ทานสมควร โอบออม เชิญครับ ทานสมควร โอบออม ครับ อยูไหมครับ เชิญครับ 
  นายสมควร โอบออม (นครสวรรค)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ 
ครับ กระผม สมควร โอบออม  สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดนครสวรรค เขต ๑ 
พรรคประชาธิปตย  ทานประธานครับ  ผมเองมีเปาหมายและวัตถุประสงคที่ตัด
งบประมาณ ๑๐ เปอรเซ็นต ใน ๑,๘๓๕,๐๐๐ ลานลานบาท เพื่อที่จะได ๑๐ เปอรเซ็นต  
ก็จะมีเหลือประมาณสัก ๑๘๓,๕๐๐ ลานบาท นั่นเปนเปาหมายที่ผมเองตั้งใจไว และสวน
มาตรา ๔ ผมเองไดดูงบ ผมจะเอาเฉพาะตรงคาใชจายเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพของ
หมูบานและชุมชน เอสเอ็มแอล นะครับ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผมเห็นดวย
กับการที่รัฐบาลจะไดจัดสรรงบประมาณลงไปพัฒนาในหมูบานในตําบลตาง ๆ นะครับ
ผมเห็นดวยและก็เห็นความสําคัญเปนอยางยิ่งวามีความจําเปนที่จะตองจัดงบประมาณ
ไปให โดยเฉพาะอยางยิ่งครับ งบประมาณที่ทางรัฐบาลตั้งไว ๑๙,๐๐๐ ลานลานบาทนั้น 
ทางกรรมาธิการก็ตัดลงไป ๔,๐๐๐ ลานลานบาท ก็ถือวาเกินกวา ๑๐ เปอรเซ็นต  
ทํ า ไมต อ งตั ด เ ยอะอย า งนั้ น  สํ าหรั บผม เองตั ดลงมา  ๑๐  เ ปอร เ ซ็ นต  ก็ สั ก  
๑,๙๐๐ ลานลานบาท ฉะนั้นตัดตรงนี้ผมเองก็ไมถึงกับวาจะใสใจอะไรมากนัก แตผมเห็น
ความสําคัญวาการจัดงบประมาณลงไปยังหมูบาน ที่จริงแลวผมเห็นวาองคกรที่จะใช
งบประมาณนั้นสําคัญมากครับ โดยเฉพาะอยางยิ่งทองถิ่นของเราก็มีอยูแลวนะครับ 
อยางเชน อบต. เราก็มีอยูแลว องคการบริหารสวนตําบล ทําไมถึงจะตองจัดงบประมาณนี้
ไปยังหมูบานตรง ๆ แทนที่พี่นองที่อยูในหมูบานนั้นจะทํางานประกอบสัมมาอาชีพกัน 
 ไมตองมาเปนภาระเกี่ยวกับการมาใชงบประมาณ ในการที่จะดําเนินการกอสราง  
ในการที่จะจัดซื้อนะครับ ผมคิดวาตรงนี้เปนการที่ใชคําวา ใชคนฟุมเฟอยเกินไป ทั้งที่จริงแลว 
องคการบริหารสวนตําบลมีพรอมอยูแลวครับ ไมวาจะเปนเจาหนาที่ อุปกรณตาง ๆ 



 ๒๘๘ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ            ศิริลักษณ(๒) ๑๒๖/๒ 
 
มีพรอมอยูแลว เราทําไมไมใชองคกรอยางนั้น ที่จริงแลวผมเห็นความสําคัญอยางนี้
มากกวา แทนที่จะใชองคกรตาง ๆ ของเรานั้นใหเกิดประโยชนสูงสุด เพราะองคการ
บริหารสวนตําบลเทาที่ผมสังเกตดูก็ไมไดมีงานอะไรมากมายนักนะครับ แตบังเอิญ 
จะเปนแนวคิดอยางไรถึงไดจัดการแนวนี้ เอางบประมาณลงไปยังหมูบานตรง ๆ อีก  
ผมเองผมไมเห็นดวยนะครับ แตการที่จะนํางบประมาณไปยังหมูบานนั้น ผมถือวา 
มีความสําคัญมากนะครับ นี่คือประเด็นที่ผมใหความสําคัญ ถาเผื่อรัฐบาลมีความมุงมั่น 
ที่จะจัดงบประมาณไปโดยเจตนาบริสุทธิ์นั้นผมเองก็ภูมิใจแลวก็ดีใจ แตถาเผื่อรัฐบาลไหน
ก็ตามมีความมุงมั่นแลวก็มีเจตนาที่จะเอางบประมาณไปเพื่อจะได รับความนิยม 
ไดความชื่นชอบนั้น ผมคิดวาเปนการอะไรครับ ถาใชคําอยางนี้จะผิดไหม เปนการทําลาย
การพัฒนาประเทศ  ทําใหคนเข าใจผิดนั้นผมถือว า เปน เรื่ องที่ ผมไม เห็นดวย  
เพราะงบประมาณแตละบาทแตละสตางคนั้นมาจากชีวิตความยากลําบากของคน 
บนแผนดินไทยทั้ง ๖๐ กวาลานคน บางคนก็อยูดวยความยากลําบาก แตก็ตองทํางาน
แลวก็ เสียภาษีนะครับ  ๑ ,๘๓๕ ,๐๐๐  ลานลานบาท  นั้น  ถาบอกวาเฉลี่ยตอคน  
๖๓ ลานคน เกือบ ๓๐,๐๐๐ ทานประธานครับ ไมลอเลนครับ บางทองที่ก็บอกวา 
ที่นี่ มีโรงงานมากมาย  แตละปในแตละจังหวัดไดภาษีเขารัฐบาลมากมาย  แตผม 
ก็กลาเรียนกับทานประธานครับวาพี่นองในบานผมนั้นที่ ไมได เสียภาษีโดยตรง 
ใหกับรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๑๒๗/๑ 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๘๙ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ                                              นภัสสร ๑๒๗ /๑ 
 
แตที่จริงแลวเขาไมมี เงินเหลือนี่แหละเขาเสียภาษีหมดแลว ที่ทํางานก็ตองไดจากคน 
ทั้งประเทศครับ ที่ทํางานแลวก็ซื้อกินซื้อใช นั่นเขาก็เสียภาษีใหโดยทางออมอยูแลว 
ก็เรียนทานประธานอยางนั้น อยางไรก็ตามผมก็ไมเห็นดวยกับทานกรรมาธิการที่ตัดไป 
๔,๐๐๐ ในงบของเอสเอ็มแอลตรงนี้นะครับ ก็ขอฝากไวเพียงเทานี้ ใชเวลาเพียงเทานี้  
แลวเดี๋ยวมาตราอื่น ๆ ก็ขอทําความเขาใจดวย ขอบคุณครับทานประธาน 
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
ทานสมาชิกครับ ผมขออนุญาตอานรายชื่อผูที่จะอภิปรายนะครับ ตอไปจะเปนทานจุติ 
ไกรฤกษ ตอดวยทานประสิทธิ์ ชัยวิรัตนะ และทานนิยม เวชกามา เรียนเชิญทานจุติครับ 
  นายจุติ ไกรฤกษ (กรรมาธิการ) :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพครับ 
กระผม จุติ ไกรฤกษ พรรคประชาธิปตยจากจังหวัดพิษณุโลก ในฐานะกรรมาธิการ 
เสียงขางนอย ผมตัดประเด็นหลายประเด็นออกนะครับ เหลือประเด็นเดียวครับ 
ทานประธาน ที่จะขออภิปรายขอปรับลด เพราะวายังติดใจวาโครงการจัดสรรงบประมาณ
เพื่อเปนเงินเพิ่มพิเศษสําหรับผูบริหาร และเงินรางวัลสําหรับหนวยงานนะครับ ซึ่งเงิน 
กอนนี้ผมทราบวาเปนความประสงคดีของโครงการของรัฐบาลที่คิดวามีความจําเปน
จะตองใหเปนขวัญกําลังใจกับขาราชการในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว แตผมคิดวา 
เงินจํานวนนี้เมื่อทําไปแลวไมเกิดความคุมคาครับ สาเหตุที่ไมเกิดความคุมคาก็เพราะวา 
ถึงแมวาโครงการนี้ในทางวิชาการนั้นจะเปนการใหกําลังใจ มีโบนัสสําหรับขาราชการ  
ซึ่งขาราชการนั้นเปรียบเทียบกับเอกชนไมไดเลย แตผลปฏิบัติของโครงการนี้ครับ 
ทานประธาน  ผมกราบเรียนทานประธานตรง ๆ วาขาราชการเอง ระดับกลางนะครับ 
บอกกับผมฝากมาเลยบอกวา โครงการนี้อยามีเลย ที่อยามีเลยเพราะอะไรครับ เพราะวา
โบนัสในสวนนี้  มันงบมีถึงแมวาจะเปนเงินหลายพันลานบาท  แตวาไมทั่ วครับ  
เมื่อไมทั่วถึงแลวก็ไมเปนธรรม เมื่อไมทั่วถึงไมเปนธรรมแลวก็กลายเปนสรางระบบ
อุปถัมภขึ้นในหนวยงาน ทําใหเกิดความแตกแยกสามัคคีในหนวยราชการเอง ไมเปนผลดี
ตอการดําเนินงานเลย เพราะวาพอถึงสิ้นปกันนั้นก็จะมีการพิจารณาผลงานของ
ขาราชการแตละทานนะครับ จากระดับลาง ระดับกลาง ระดับสูง แตปรากฏวาเงินที่ไปให
เปนโบนัสขาราชการนั้น ถึงแมวาจะไปใหระดับลางนั้นก็เปนจํานวนเงินเพียงนอยนิด  



 ๒๙๐ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ                                            นภัสสร ๑๒๗ /๒ 
 
เงินนั้นก็ไปสําหรับผูบริหารก็เยอะนะครับ ซึ่งตรงนี้ขาราชการเขาฝากมาวาไมเห็นดวย 
แตในขณะเดียวกันเมื่อที่ ก.พ.ร. คณะกรรมการพัฒนาขาราชการพลเรือนนํางบประมาณ
นี้เสนอตอที่ประชุมคณะกรรมาธิการ ก็บอกวาไดทําสํารวจความเห็นของขาราชการ 
สวนใหญเห็นดวยวา อยากที่จะมีงบประมาณตรงนี้ แตผมถามทานประธานเลยครับมีใคร
บางไมอยากไดสตางค อยากไดสตางคทุกคน แตสิ่งที่ขาราชการเขาบอกวา สิ่งที่ 
เขาอยากไดมากกวาเงินก็คือ เขาอยากไดศักดิ์ศรีของขาราชการในพระบาทสมเด็จ 
พระเจาอยูหัวคืนมา เขาอยากไดระบบคุณธรรมใหแผกวางขยายขึ้น ระบบอุปถัมภ 
ใหลดลง แลวก็หายไปจากการประเมิน เขาตองการเห็นความสุขในการทํางานใหกับ
ประชาชน ขอเห็นความสุขในการทํางานใหกับสังคม ขอใหคนดีนั้นสามารถอยูในระบบได 
สิ่งเหลานี้เปนความจําเปนมากกวาเงินโบนัสขาราชการ ผมไมเห็นดวยเลยวาจะมาตั้ง
โครงการนี้เอาเงินมากอนหนึ่งมาจูงใจเพื่อใหขาราชการนั้นทําดี มีผลงาน ผมเชื่อวาคนที่
ทํางานในระบบราชการนั้นเงินไมใชเปนปจจัยหลักครับ เพราะถาเผื่อเงินเปนปจจัยหลัก
แลวปานนี้เขาไปอยูภาคเอกชนหมดแลว ผมเปรียบเทียบทานประธานได ยกตัวอยาง 
ขาราชการกระทรวงการคลัง ขาราชการสํานักงบประมาณ ขาราชการฝายกฎหมาย  
ถาออกจากราชการเมื่อไรไปทํางานภาคเอกชนครับทานประธาน  ได เงินเดือน 
แสนกวาบาท ยิ่งถาเผื่อไปทําในวงการการเงินดวยแลว โบนัสทีหนึ่ง ๑๔ เดือนครับ ฉะนั้น
เงินกอนนี้ที่บอกวาเอามาแลว เพื่อปองกันสมองไหลแลว ในทางปฏิบัติจริง ๆ แลวอาจจะ
กลับตรงกันขาม เพราะวาเงินที่ใหเปนโบนัสขาราชการนั้น ระดับบริหารก็ตามไมพอ  
ไมพอที่จะดึงเขา แตวาระบบคุณธรรมตางหากที่จะดึงใหเขาอยูในราชการ ผมเชื่อครับวา
คนระดับผูอํานวยการสาํนักงบประมาณ ถาไปทํางานเอกชนครับ ไดเงินเดือน ๒ แสนบาท
๓ แสนบาท แตวาพึงพอใจที่จะทํางานตรงนี้ เพราะวามีความสุขกับการเปนขาราชการ -- 
 

- ๑๒๘/๑ 
 
 
 



 ๒๙๑ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ            สาริศา ๑๒๘/๑ 
 
ดังนั้นตรงนี้ครับผมอยากจะขอใหแกไขวา ก.พ.ร. ไปจางผูประเมิน ไปจางเอกชน 
มาประเมินคือทริส (TRIS) แลวการประเมินนั้นก็ประเมินในเชิงปริมาณ มิไดประเมิน 
ในเชิงคุณภาพ ก็ทําใหมีปญหาในการจัดลําดับวาผูที่สมควรจะไดรับโบนัสนั้นคือใครบาง 
กอใหเกิดความแตกแยกความสามัคคีในหนวยงานทั้งหมด สิ่งที่ผมเสนอก็คือวาโครงการ
นี้นาจะมีการทบทวนในอนาคต ไมนามีตอไป แตวาขอใหไปเนนวาจะทําอยางไรจะทําให
ศักดิ์ศรีของขาราชการในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวนั้นคืนมาใหเกิดระบบคุณธรรม 
แลวก็ใหคนทํางานนั้นมีความสุขวาทํางานแลวประเทศชาตินั้นไดผลประโยชน 
จากที่เขาทํา จากสมองของเขา จากความคิดของเขา สิ่งนั้นเปนสิ่งที่สําคัญกวา ผมจึงได
ขออนุญาตปรับลดงบประมาณในสวนนี้วาโครงการนี้ไมสมควรจะมีเลย แลวนาจะ
ทบทวนในปหนา ๆ วาตรงนี้ไปปรับในสวนอื่นที่เปนสวัสดิการเขา ระบบคุณธรรมเขาจะมี
ประโยชนกวาและจะรักษาสมองไหลไวไดมากกวาเงินที่จะมาลอครับ เพราะวาเงินนั้น
ไมใชทุกสิ่งครับ แตศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ศักดิ์ศรีความเปนขาราชการ และความสุข 
ในการทํางาน ระบบคุณธรรมมีมากกวา ผมจึงขออนุญาตบันทึกไววาผมนั้นไมเห็นดวย
กับโครงการนี้เลย แลวอยากจะใหทบทวนในอนาคต แตเนื่องจากผมเปนเสียงขางนอยนั้น
ผมก็แพคะแนนในที่ประชุม ผมจึงอยากบันทึกเอาไวเปนหลักฐาน เพราะวาผมจะสูตอไป
วาตรงนี้ไมควรมีครับ ขอบพระคุณทานประธานครับ 
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
เชิญทานประสิทธิ์ ชัยวิรัตนะ ครับ 
  นายประสิทธิ์  ชัยวิ รัตนะ  (ชัยภูมิ)  :  กราบเรียนทานประธานสภา
ผูแทนราษฎรที่เคารพ กระผม นายแพทยประสิทธิ์ ชัยวิรัตนะ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
จังหวัดชัยภูมิ พรรคพลังประชาชน ทานประธานครับ วันนี้มีการแปรญัตติเขามา ผมได
แปรญัตติเกี่ยวกับงบกลาง ในหมวดที่ ๖ คือคาใชจายในการรักษาพยาบาลขาราชการ
ลูกจางและพนักงานของรัฐ ซึ่งตั้งงบไว ๔๘,๐๐๐ ลานบาท เพิ่มขึ้นทุกปครับทานประธาน 
งบประมาณสวนนี้ถาเปรียบเทียบกับประชาชนคนธรรมดาที่ใชบัตรทอง ทานประธานครับ 
ตอหัวที่ประชาชนคนธรรมดาที่ใชบัตรทองคือ ๒,๒๐๒ บาท แตวาของขาราชการ 
ไดถึง ๔๘,๐๐๐ ลานบาทตอป เมื่อเทียบกันแลวเฉลี่ยออกมา ๒๐,๐๐๐ กวาบาท 



 ๒๙๒ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ            สาริศา ๑๒๘/๒ 
 
ของขาราชการ ผมเคยเปนขาราชการครับ รับราชการเปนนายแพทย ปหนึ่งผมใชนะครับ 
เคยเบิกไมถึ ง  ๕ ,๐๐๐  บาทสักป  แตผมไมทราบวาตั้ งงบประมาณ  ประมาณ  
๔๘,๐๐๐ ลานบาท แลวเพิ่มขึ้นมาทุกป ๆ ผมถึงอยากถามกรรมาธิการงบประมาณวา
ประชาชนคนธรรมดากับขาราชการ มันทําไมถึงแตกตางกันมากมาย ทําไมประชาชน 
คนธรรมดาไดใชงบเพียง ๒,๒๐๒ บาท ทําไมขาราชการถึงได ๒๐,๐๐๐ กวาบาทตอคน 
ถึงอยากกราบเรียนวางบประมาณสวนนี้ ผมขอแปรญัตติตัดไป ๕,๐๐๐ กวาลานบาท  
เพราะอะไรครับทานประธาน ปรากฏวาบัตรทองของประชาชน ๒,๒๐๒ บาท เขายังไป
รวมถึงหมอ เงินเดือนหมอ เงินเดือนขาราชการกระทรวงสาธารณสุขอีก ตองมาแบงเปน  
๓๐ เปอรเซ็นต กับ ๗๐ เปอรเซ็นต เฉลี่ยจริง ๆ ประชาชนไดงบประมาณในการ
รักษาพยาบาลไมเกิน ๑,๕๐๐ บาทตอคน ทําไมละครับ เมืองไทยทําไมทําใหคนไทย 
มีความเสมอภาคกันไมไดหรือ ทําไมขาราชการจะประหยัดขึ้นกวานี้ไมไดหรือ ผมดูแลว 
ทานประธานครับ มันสมควรที่จะปรับลดสวนนี้ ตอนนี้ตองยอมรับวาขาราชการกระทรวง
สาธารณสุขรูสึกอึดอัดใจมาก เพราะอะไรครับ ปรากฏวาเอาเงินเดือนไปรวมกับคารักษา
ของคนไข ทําใหหมอตาง ๆ และขาราชการกระทรวงสาธารณสุข หมดกําลังใจ ผมเปน
ประธานกรรมาธิการการสาธารณสุขไดรับเรื่องรองเรียนนี้บอยครั้ง บอกวาเมื่อไรจะแยก  
ผมไดนําเสนอตอปลัดกระทรวง  ทานก็บอกวาติดที่  พ .ร .บ .  ไมสามารถแกไขได  
ทานประธานครับ ผมวาถึงเวลาที่เราจะตองแกไข ถาใชงบประมาณมากมายขนาดนี้
บานเมืองจะเสียหายมากกวานี้ --------------------------------------------------------------------- 
 

- ๑๒๙/๑ 
 

 
 
 
 
 



 ๒๙๓ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ       สุทธิกานต ๑๒๙/๑ 
 
เพราะอะไรครับ ขาราชการตองรูจักประหยัดบาง วันนี้ตอหัว ๒๐,๐๐๐ กวาบาทแลว 
ถาไปเปรียบเทียบกับขาราชการชั้นผูใหญ ระดับ ซี ๑๐ ซี ๑๑ ขนาดเปน ส.ส. ปหนึ่งไดแค 
๒๐,๐๐๐ บาท เหมาจาย แตวาขาราชการระดับสูงก็สูงขึ้นไปอีก มีสิทธิพิเศษ บางคนถึง 
๔๐,๐๐๐ – ๕๐,๐๐๐ บาท ซึ่งมันมากเกินไปครับทานประธาน ผมถึงอยากตัดสวนนี้  
เพื่ออะไรครับ เพื่อนําไปปรับปรุง ตอนนี้ตองยอมรับวาคาหัว ๒,๒๐๒ บาทที่บัตรทองทําให
โรงพยาบาลขาดประสิทธิภาพ เครื่องมือเครื่องใชเกา ตองอาศัยเงินบริจาค หมอเดี๋ยวนี้ 
นะครับโรงพยาบาลตองขอบริจาคจากประชาชน ฟงดูแลวมันเศราใจ เราจําเปนที่จะตอง
มีเครื่องมือแพทย เชน ที่โรงพยาบาลชัยภูมิ เครื่องฟอกไตนี้ตองอาศัยจากเงินบริจาคครับ 
รัฐบาลใหไป ๒ – ๓ เครื่อง นอกนั้นเปนเงินบริจาคหมด ตอนนี้ ๑๒ เครื่องที่ฟอกไต ไดจาก
เงินบริจาค ๘ เครื่องครับทานประธาน ผมฟงแลว ผมดูแลว อยากกราบเรียนทานประธาน
วา เงินสวนนี้อยากใหเอาไปปรับปรุงจัดสวัสดิการใหแพทย สาธารณสุข ตองยอมรับครับ
วาหมอ พยาบาล หรือเจาหนาที่กระทรวงสาธารณสุขกวาจะมีเงินทํางาน ๗ ปไมมีทางได
เ งิ น เ ดื อน เป นแสนครั บ  ไม เ หมื อนตุ ล ากา ร  ถ า  ๗  ปปุ บป รับ เลยครั บ  จาก  
๓๐,๐๐๐ – ๔๐,๐๐๐ บาทขึ้นไปแสนกวาบาท แตหมอตอนเรียนภูมิใจครับ แตหลังจาก
เรียนแลวมันไมคอยภูมิใจ เพราะเงินเดือนไมมากเหมือนฝายตุลาการ ถึงอยากฝากทาน
ประธานวางบประมาณที่พอสมควร โดยเฉพาะอยางยิ่งในการรักษาพยาบาลนาจะพอ ๆ กัน 
อยาไปเอาเปรียบประชาชนมากเกินไป  
  และอีกเรื่องหนึ่งที่ผมอยากฝาก พอดีทางกรรมาธิการไดไปปรับลด
งบประมาณของเอสเอ็มแอล เพื่อนสมาชิกหลายคนนะครับ ผมอยากฝากขอคิดเห็น  
เงิน เอสเอ็มแอลเมื่อเปรียบเทียบกับโครงการอื่น ๆ ทานประธานครับ ตอนนี้ใหแค 
๑๕,๐๐๐ ลานบาท ๑๙,๐๐๐ ลานบาท ตัดไปตั้ง  ๔,๐๐๐ ลานบาท ตัดไปทําไมครับ 
ทําไมละครับ คนจนไมมีสิทธิจะไดใชเงินหรืออยางไร เอสเอ็มแอลนี้เปนการสอนใหเขารูวา
เขามีเงินกอนหนึ่งเขาจะทําอยางไร เขาจะคิดอยางไร เหมือนแกวสารพัดนึก นึกจะทํา
อะไรของเขา เขาจะไดทํา อยากไดสรางสิ่งที่เขาควรจะไดสราง เขาไมมีโอกาสเหมือนคน
รวยในเมืองหลวงครับ กูจากธนาคาร บางคนใชลายเซ็นก็กูไดเลย ประชาชนคนธรรมดา
ไมมีสิทธิครับ ไมมีสิทธิเลยที่จะเอาลายเซ็นไปกูเงินได แตวาเศรษฐีในเมืองเขาไดใชเงิน  



 ๒๙๔ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ       สุทธิกานต ๑๒๙/๒ 
 
ทําไมเราไมใหเขาไดใชบาง กับงบประมาณเพียงเล็ก ๆ นอย ๆ ซึ่งรัฐบาลชุดกอนไดใช  
ผมอยากกราบเรียนพี่นองผมไดติดตามเงินเอสเอ็มแอล เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณ
ขององคการบริหารสวนทองถิ่น ปรากกวาเอสเอ็มแอลมีการรั่วไหลนอยกวาอยางมากเลย 
เพราะเอสเอ็มแอลเขาจะมีกรรมการ เขาจะดูแลเงินอยางดี หลายทานบอกทําไมไมเอา
ผานองคการบริหารทองถิ่น สตง. ก็มาบอกครับ องคการบริหารสวนถิ่นนี่ตองยอมรับมันมี
จุดรั่วไหลเกือบ ๓๐ – ๔๐ เปอรเซ็นตมันรั่วไหล แตเอสเอ็มแอลที่มันใชไปผมอยากฝาก
บอกทานประธานวาเปนโครงการที่พูดกันงาย ๆ การทุจริตนอย เพราะประชาชนเขาดูทุก
โครงการนี่ประชาชนเขาดู แลวก็หลายฝายชวยกันดู ทั้งอําเภอก็ดู ถึงอยากกราบเรียน 
ทานประธานวางบสวนนี้ผมรูสึกอึดอัดใจกับกรรมาธิการในสวนของพรรคพลังประชาชน 
เราไปปราศรัยหาเสียงตลอดเราจะใหงบเขา แลวทานมาตัด ผมรูสึกไมสบายใจอยางยิ่ง 
โดยเฉพาะอยางยิ่งครับทานประธาน ถาทานไปดูงบของซีอีโอ ทานจะเห็นเลยครับ  
ความแตกตางกันอยางมาก จังหวัดไหนที่กรรมาธิการอยู ทานประธานครับ งบประมาณ
ขึ้นไปสูงจนนาตกใจ เกือบทุกจังหวัดครับที่มีกรรมาธิการอยู ทานประธานไปเปดดูนะครับ 
จังหวัดชลบุรีไมมีกรรมาธิการได ๑๐ ลานบาท จังหวัดที่มีกรรมาธิการงบประมาณ  
๑๐๐ กวาลานบาทขึ้นไปทุกคน ทําไมละครับ มันเกิดอะไรขึ้น --------------------------------- 
 

- ๑๓๐/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๙๕ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ     นภา ๑๓๐/๑ 
 
สภาผูแทนราษฎรเคยมีแบบนี้มานานแลวครับ ผมเคยเปนกรรมาธิการ ๓ สมัย ผมคัดคาน
ตลอดครับ ถาทําแบบนี้ไมไหวครับ ฝากทานประธานผานไปถึงกรรมาธิการงบประมาณ 
อยาเอาเปรียบเพื่อนฝูงมากเกินไป ผมไมเห็นดวยเปนอยางยิ่งนะครับ ในเรื่องงบประมาณ
ที่ทานตัดออกจากเอสเอ็มแอล แลวไปใสซีอีโอแลวเกิดการเอาเปรียบ เอารัดเอาเปรียบกัน
เกินกวาเหตุ บางคนได ๑๗๕ ลานบาท บางคนได ๑๐ ลานบาท ทานเอาหลักฐานอะไร 
เอาอะไรมาวัดวาจังหวัดนี้มันไมจําเปนตองไดเงินงบประมาณ เอาอะไรมาวัดครับ  
อยากฝากทานประธานผานไปถึงกรรมาธิการ ทําแบบนี้ผมไมรูวาจะพูดอยางไร พวกเรา
สงทานขึ้นไปเปนกรรมาธิการ ทานตองมีความยุติธรรมครับ ไมวาฝายคาน ฝายรัฐบาล 
ทุกคนครับ ไมใชเฉพาะฝายรัฐบาล ฝายคานก็เอาดวย เอาดวยกับเขาเหมือนกัน  
พูดไมออก ผมบอกไดเลยจังหวัดกระบี่ ไมอยากจะพูดนะครับ งงเลย ชลบุรีไดอยางไร  
๑๐ ลานบาท ถึงฝากบอกทานประธานผานไปถึงเพื่อนกรรมาธิการครับ อยาเห็นมือยาว 
แลวสาวไดสาวเอา ขอบคุณครับทานประธาน 
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
เชิญคุณนิยม เวชกามา ครับ 
  นายนิยม เวชกามา (สกลนคร)  :  ทานประธานที่เคารพ กระผม นายนิยม  
เวชกามา สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดสกลนคร เขต ๑ พรรคพลังประชาชน  
ตองขอขอบคุณทานประธานเปนอยางยิ่ง ผมเองเปนคนหนึ่งที่ เสนอคําแปรญัตติ 
เพื่อขอตัดลดงบประมาณตรงสวนนี้ ในมาตรา ๔ เปนงบประมาณรายจายงบกลาง  
แตเมื่อผมไดมาตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งเมื่อวานนี้อยางละเอียด ในมาตรา ๔ มีอยู  
๑๒ ยอหนา ๑๒ วรรค ในจํานวนนี้ผมเห็นดวย เพราะวาหลังจากที่คณะกรรมาธิการ 
ไปปรับลดลงมาแลว ผมอยูในเกณฑที่พอใจ แตมี ๒ ขอ ผมขอแสดงความคิดเห็น 
ในจํานวน ๑๒ วงเล็บ คือ (๑) เกี่ยวกับคาใชจายเงินพัฒนาหมูบาน หรือเรียกวา 
เงินเอสเอ็มแอล เงินจํานวนนี้จริง ๆ แลวเปนเงินที่เขาไปกระตุนเศรษฐกิจในหมูบาน  
เงินเอสเอ็มแอลเปนโครงการของอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณ ผมคิดวาผมไดเปน ส.ส. วันนี้ 
ก็คือเงินเอสเอ็มแอลนี่ละครับ เงินกองทุนหมูบาน ๑ ลานบาทดวย แตปรากฏวา 
ผมไมเขาใจจริง ๆ วา วันนี้คณะกรรมาธิการซึ่งเปนซีกหนึ่งของพรรคพลังประชาชน  



 ๒๙๖ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ     นภา ๑๓๐/๒ 
 
เงิน  ๑๙ ,๐๐๐  ลานบาท  ซึ่ งตั้ ง เปนงบของรัฐบาลตั้ งงบไวก็ ไมพออยู แลวครับ 
เงิน ๒ แสนลานบาท ๓ แสนลานบาท ที่วานี่มันไมพออยูแลวในงบประมาณสวนนี้ 
กลับไปตัดลงไปอีกตั้ง ๔,๐๐๐ ลานบาท ก็เหลือแค ๑๕,๐๐๐ ลานบาท ยิ่งไมพอเขาไปอีก
ผมจึงไมเขาใจจริง ๆ วาทําไมตองตัดงบสวนนี้ดวย สวนในขออ่ืนผมพอใจ หลายหมูบาน 
ในเขตเลือกตั้งผมใน ๘ อําเภอ ๖๐๐ กวาหมูบาน กําลังรอความหวังจากเงินเอสเอ็มแอล 
แลวผมกราบเรียนทานประธานวาเงินเอสเอ็มแอลเปนเงินที่ลงไปสูหมูบานแลวถึง 
หมูบานจริง ๆ ถึงชาวบานจริง ๆ ชาวบานไดประโยชนจริง ๆ แตไมเหมือนเงินสวนอื่น 
ซึ่งขาดหายไป เรียกวาไอติมเหลือแตไม แตวาเงินตรงนี้ชาวบานไดรับเต็ม ๆ เพราะการทํา
อะไรก็ตาม โครงนี้ในหมูบานเขาตั้งกรรมการเขาดูแลกันเอง ๑๔ – ๑๕ คน ซึ่งเปน
กรรมการอยู เขาดูแลกันเอง เพราะฉะนั้นเงินนี้ประโยชนเต็ม ๆ มันเปนเงินกระตุน
เศรษฐกิจ หลายหมูบานซึ่งรอเงินเอสเอ็มแอลเพื่อไปทําที่พักศพ ไปทําศาลากลางหมูบาน 
ไปทําที่ประชาคม วันนี้ความหวังคงหายไปแลว พี่นองชาวบานผมตอนนี้เขาคิดอะไรกัน 
ไมรู เพราะวาเห็นวาเงินตรงนี้ตัดไปตั้ง ๔,๐๐๐ ลานบาทแลว อันนี้จึงเปนเงื่อนไขหนึ่ง 
ที่ขอฝากทานประธานวา คณะกรรมาธิการที่ไปแกไขปรับลดเยอะสวนนี้ทําไมตอง 
ปรับลดดวย ผมฝากดวย เพราะวาทานคงลืมไปแลววาตอนทานไปหาเสียง ไปปราศรัย 
ในหมูบาน ทานไปรับปากรับคําชาวบานมาวาเงินเอสเอ็มแอล  ๒ แสนลานบาท  
๓ แสนลานบาท ๕ แสนลานบาท ไปถึง ๗ แสนลานบาท ทานบอกวาหลังจากนั้นไป  
แตวันนี้ ๒ แสนลานบาทก็ไมไดครับ ความหวังชาวบานหายไปแลว 
 

- ๑๓๑/๑ 
 
 
 
 
 
 



 ๒๙๗ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ      จิตตานันท ๑๓๑/๑ 
 

อีกประเด็นหนึ่ง ซึ่งผมตองขอพูดถึงดวยเพราะวาเปนสวนหนึ่งที่เปน
กําลังใจของขาราชการ ผมรับราชการมา ๓๑ ป กอนที่จะลาออกมาสมัครผูแทนราษฎร 
ผมทราบวาขาราชการเปนความหวังหนึ่งคือเงินเดือนเทานั้น ผมเองขาราชการครูบาน
นอกแลวมาอยูกระทรวงพาณิชยตอนหลัง เปนประกันภัยจังหวัดเงินเดือนก็ไมกี่บาท แตก็
หวังจากเงินเดือนครับแตละป แตละเดือน และความกาวหนา ผมมาเห็นใน (๙) ทานตัด
ไปตั้ง ๑,๐๐๐ ลานบาท ซึ่งความเปนจริงในเรื่องนี้ขออ่ืนผมไมติดใจ แตทานผูทรงเกียรติพูด
เมื่อสักครูวาหลายอันมันก็เกินไป ไปวางเงินไวสูงนาจะตัดลงมา แตในดานเกี่ยวกับ 
เงินเลื่อน เงินเดือนและเงินปรับวุฒิของราชการผมก็ยังเห็นวาไมควรตัด ทําไมถึงเห็นวา 
ไมควรตัดจากที่ผมเคยรับราชการมา ๓๑ ป ตั้งแตครูบานนอกมาจนเปนหัวหนา 
สวนราชการจังหวัดไมมีเงินอยางอื่นเลยครับทานประธาน ก็เงินเดือนนี่ละ แลวการศึกษา
ระหวางรับราชการอยูทุกคนก็พยายามที่จะปรับตัวเองจากที่เรียนศึกษากันมา เมื่อมี 
วุฒิสูงขึ้นเงินเดือนก็ตองนาจะปรับดวย ไมควรจะไปตัดเขาในสวนนี้ เพราะฉะนั้นผมจึง
ฝากทานประธานวา ถาคราวตอไปงบประมาณใดก็แลวแตในสวนที่ เปนกําลังใจ 
ของขาราชการผมวาอยางไรก็ตองใหเขา เขาเรียนมาเพิ่มวุฒิมาจากที่วาคนบรรจุมา ปวช. 
จบ ปวช. ปวส. เงินเดือนระดับนี้เมื่อจบปริญญาตรี ปริญญาโท ก็ตองปรับใหเขา นั่นเปน
ความหวังหนึ่งของขาราชการ  แต  ณ  วันนี้ เห็นงบประมาณตัวนี้แลวผมก็ใจหาย  
เพราะอยางนอยก็หายไป ๑,๐๐๐ ลานบาทแลว เพราะฉะนั้นในสวนนี้ผมฝากดวยวาในที่
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ซึ่งเขาไปมีบทบาทเปนกรรมาธิการตองคิดถึงหัวอกของ
ขาราชการบางในสวนนี้ สวนในขออ่ืนผมบอกวา ๑๙ ขอ ผมติดใจแค ๒ ขอ ขออ่ืนผมเห็นดวย 
ปรับลด ๑๐ เปอรเซ็นตบาง ๑๕ เปอรเซ็นตบาง ๓ เปอรเซ็นต ๔ เปอรเซ็นต ผมเห็นดวย
ทั้งนั้น เพราะวาบางอยางมันเกินไปที่ไปเพิ่มแบบขาราชการบางอยางที่ไมมีความจําเปน 
อันนี้ผมจึงฝากถึงผูแทนราษฎรทุกทานวาอยางนอยขาราชการเขาก็มีความหวัง 
คือเงินเดือน โดยเฉพาะครูบานนอกหนี้สินเยอะ ๆ ก็เพราะเขาเงินเดือนไมพอใช ตองหา
อยางอื่น ทําใหคุณภาพของโรงเรียนต่ําลงไปดวย เพราะวาเอาเวลาที่จะมาสอนเด็กอยางเดียว
ตองไปคา ไปขาย เปนขายประกันบาง อะไรบางลักษณะนี้ ซึ่งเปนเรื่องที่ไมดีนัก  
พูดงาย ๆ ไมดีนัก มันเปนเรื่องของคนตองหาเงินมาเติมเงินเดือน เพราะเงินเดือนไมพอใช 



 ๒๙๘ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ      จิตตานันท ๑๓๑/๒ 
 
แต ณ วันนี้ผมเห็นที่กรรมาธิการตัดออกไปตั้ง ๑,๐๐๐ ลานบาท ก็ใจหาย เพราะ 
ขวัญกําลังใจของขาราชการหายไปดวย ขอบคุณมากครับ 
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
เชิญทานเธยีรชัย สุวรรณเพ็ญ ครับ 
  นายพิ เชษฐ  พันธุ วิ ชาติกุล  (กรรมาธิการ )   :  ทานประธานครับ  
ผมขออนุญาตนิดเดียวครับ 
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
ทานพิเชษฐ มีอะไรครับ 
  นายพิเชษฐ พันธุวิชาติกุล (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานครับ ผม พิเชษฐ  
พันธุวิชาติกุล  พรรคประชาธิปตย จากจังหวัดกระบี่ ผมขออนุญาตรบกวนนิดเดียว 
เพื่อความเขาใจอันดีนะครับ เมื่อสักครูทานสมาชิกผูทรงเกียรติทานหนึ่งก็ไดกรุณากลาว
พาดพิงถึงกรรมาธิการจากจังหวัดกระบี่เสมือนหนึ่งวาไปเอาเปรียบเขาในเรื่องงบประมาณ 
ผมเรียนวา ๑๔ ปที่ผมอยูในหองงบประมาณผมไมเคยเอาเปรียบใครเลยครับ การดู
งบประมาณตองดูทั้ง ๒ เลมครับ ทั้งในเลมที่ ๓ รายการปรับลดและเลมที่ ๔ รายการเพิ่ม 
จังหวัดกระบี่มียอดรายการเพิ่มขึ้นมา เพราะวามีรายการปรับลดลง ๕๐ ลานบาท เพื่อไป
เปลี่ยนแปลงรายการมาตามความเห็นของกรรมาธิการนะครับ ก็มีลดไป ๕๐ ลานบาท 
และก็ไปเพิ่มไวในรายการเพิ่ม ไมไดไปเอาเปรียบใครทั้งสิ้นครับ เพื่อโปรดทําความเขาใจ
อีกสวนหนึ่งที่เกินจาก ๕๐ ลานบาท ก็คือวาเนื่องจากกรรมาธิการเห็นวากลุมจังหวัด 
ไมมีกฎหมายรองรับ ไมไดเปนฐานะนิติบุคคล งบประมาณที่ไปตั้งไวที่จังหวัดหลักก็ไดมี
การเฉลี่ยออกมาตามปกติธรรมดาทุกอยางครับ จังหวัดกระบี่ไมไดเอาเปรียบใครทั้งสิ้น
ขอบพระคุณครับทาน  
  นายสามารถ แกวมีชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
เชิญทานเธียรชัยครับ ทานเธียรชัย สุวรรณเพ็ญ เสร็จแลวก็ทานสุดทาย ทานสมบูรณ  
อุทัยเวียนกุล เชิญครับ 
 
 



 ๒๙๙ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ      จิตตานันท ๑๓๑/๓ 
 

นายเธียรชัย สุวรรณเพ็ญ (ตาก)  :  เรียนทานประธานสภาที่เคารพ  
ผม นายเธียรชัย สุวรรณเพ็ญ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดตาก พรรคประชาธิปตย  
ทานประธานครับ ผมทําหนาที่แปรญัตติในเรื่องงบฉุกเฉินนะครับ ซึ่งเปนสวนหนึ่งของ 
งบกลาง ผมไดเสนอใหแปรญัตติตัดงบประมาณในสวนนี้ ๕๐ เปอรเซ็นตครับ -------------- 
 

- ๑๓๒/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๐๐ 
สผ ๙/๒๕๕๑ (ส. นิติบัญญัติ) เปนพิเศษ            เพทาย ๑๓๒/๑ 
 
เหตุที่ผมตองตัดสูงขนาดนี้เพราะผมมีความรูสึกวางบประมาณที่จัดตั้งขึ้นเมื่อตรวจดูแลว
จะเห็นวารัฐบาลไดตั้งงบประมาณในวงเงินที่สูงเกินกวารายไดที่ได จําเปนที่จะตอง 
ไปกูเงินจากเงินนอกงบประมาณเพื่อที่มาจัดทํางบประมาณใหสมดุล การจัดงบประมาณ
ฉุกเฉินนั้น เหตุที่ตัดมากนั้นผมมีความคิดวา ๑. มันเปนเรื่องของเหตุการณที่ยังไมเกิดขึ้น 
ไมมีใครรูแนวาจะเปนจํานวนยอดเงินเทาไร อาจจะตั้งไปถึง ๘๐,๐๐๐ ลานบาท 
๑ แสนลานบาท เทาไรก็ได ถาจะตองตั้งงบประมาณสูงขนาดนี้ ผมเกรงวาจะเปนปญหา
ตอการหารายไดเพื่อกลับมาใชในการใชจายงบประมาณของประเทศและเปนภาระตอไป 
นอกจากนี้ไดมีเพื่อนสมาชิกหลายทานไดอภิปรายถึงการใชงบประมาณในสวนนี้ 
ซึ่งคอนขางตรวจสอบยากเพราะเปนอํานาจของนายกรัฐมนตรีแตฝายเดียว ก็จะเปนเรื่อง
ที่นาเปนหวง ผมกราบเรียนทานประธานอยางนี้ครับวาเรายังมีในกฎหมายหลายเรื่อง 
ที่ เรายังไมสามารถใหกับพอแมพี่นอง ราษฎรของเราไดอยางทั่วถึงและเปนธรรม 
ผมยกตัวอยางเชนเงินในกลุมผูสูงอายุ กลุมผูสูงอายุขณะนี้หลายทองที่ทั่วประเทศ 
ไดรับเงินอยางไมทั่วถึง บางคนได บางคนไมได เมื่ออาทิตยที่แลวผมไดไปพบปะพอแม 
พี่นองที่จังหวัดตากในงานเทกระจาด ไดสอบถามผูสูงอายุประมาณ ๑๐ พบวามี ๓ คน 
ที่ไดรับเงินประมาณ ๓,๐๐๐ บาทตอ ๖ เดือน นอกนั้นไมไดรับ ทุกคนก็จะเกิดความรูสึก 
ที่ไมดีตอการบริหารจัดการของบานเมือง ผมไดสอบถามเขาบอกวาไมเคยไดรับเลยตั้งแต
อายุ ๖๑ – ๖๒ ปมานี้ ทําใหเกิดอะไรขึ้นครับ มันเปนผลทําใหเกิดสภาวะที่วาคนเกิดความ
แตกแยกกันครับ ในหมูบานนี่มีความรูสึกวาถาใครเขาหาคนที่มีอํานาจกวามันก็จะได 
ผมคิดวานี่คือตนทุนทางเศรษฐกิจของประเทศเราอันหนึ่ง ถาทานประธานจําได 
มันเหมือนกับปรากฏการณที่เกิดขึ้นจากแท็กซี่ มิเตอร (Taxi meter) นะครับ สมัยกอน
แท็กซี่  มิเตอร มีโควตา  พอมันเกิดมี โควตาขึ้นมาปบมันก็ทําใหใบอนุญาตมีคา 
จนตอมาเม่ือเปดแท็กซี่เสรีขึ้นมาภาวะนี้ก็หมดไป นี่ก็คือตนทุนอันหนึ่งซึ่งผมคิดวา 
ในสภาวะที่รัฐบาลจําเปนที่จะตองใชเงิน ตองใชเงินใหถูกตองตามที่กฎหมายมีรองรับ 
ขณะนี้ประเทศของเราก็ถือวาอยูในระยะของผูสูงอายุนะครับ เปนสังคมของผูสูงอายุ 
ระยะแรกเริ่ม เพราะวามีประชาชนที่เปนผูสูงอายุเกิน ๖๐ ปมากกวา ๑๐ เปอรเซ็นต 
ของจํานวนประชากรนะครับ นี่คือปญหา ผมจึงกราบเรียนวางบประมาณที่ทานตั้ง 


	รายงานการประชุม (หน้า 201-300)



